
ชินวัตรทวงคืนปท.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ณ บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เขตบางซ� อ กรุงเทพมหานคร เม� อวันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2565

‘อุงอ๊ิง’ฝน14ลานเสียงชนะแลนดสไลด

หนา...2หนา...2

‘อุงอิ๊ง’ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย
รอ ‘โทนี่-หญิงออ’ เคาะรอบสุดทาย
‘อุงอิ๊ง’ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย
รอ ‘โทนี่-หญิงออ’ เคาะรอบสุดทาย

             
|

ซัดรัสเซียท้ิงบอมบโรงเรียน

อุดรธานี • เพ� อไทยปูพรมแดงดัน “อุงอิ๊ง” 

แคนดิเดตนายกฯ มอบอีกตําแหน�งหัวหนา

ครอบครัว พท. ลูกทักษิณฝนกลางวันรอ

เห็น 14 ลานเสียงกลับคืนมา ลั่นตองชนะ

เลือกตั้งแลนดสไลดเพ� อจัดตั้งรัฐบาล เอา

อํานาจมาไวในมือ แตยังกั๊กเร� องชิงนายกฯ 

ฝายคานเดินเกมแรง ย� นซักฟอกหลังเปด

สภาวันเดียว ปดประตูบิ๊กตูยุบสภา! 

เม� อวันที่ 20 มีนาคม ที่ศูนยประชุม

และจัดแสดงสินคานานาชาติ มลฑาทิพย 

ฮอลล จ.อุดรธานี พรรคเพ� อไทยจัดกิจกรรม 

“ครอบครัวเพ� อไทย : บานหลังใหญ หัวใจ

เดิม” มีแกนนําพรรคเขารวมอยางพรอม

เพรียง อาทิ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรคเพ� อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย โดยมี ส.ส.จาก

ภาคอีสานหลายคนเดินทางมารวมงานเปน

จํานวนมาก 

ภายในหองประชุมอยูภายใตขอจํากัด

ตามมาตรการควบคุมโควิด ทําใหมีผูเขารวม

ประมาณ 500 คนเทานั้น สวนคนที่ไมได

เขาไปตางตองรออยูขางนอก ทําใหบางสวน

ไมคอยสบอารมณนัก หนึ่งในผูมารวมงาน

ถึงกับบนวาตนเดินทางมาจากปทุมธานี แต

กลับไมไดเขาหองประชุม อยางไรก็ตาม สําหรับ                                                             

ประชาชนท่ีมารวมงานลงทะเบียนเปนครอบ 

ครัวเพ� อไทยแลว จะไดรับเสื้อยืดสีแดง

เคียฟ • ยูเครนกลาวหารัสเซียทิ้งบอมบ

โรงเรียนแหงหน่ึงในเมืองมาริอูโปล ท่ีผูหญิง 

เด็ก และคนแกราว 400 คนใชเปนที่หลบ

ภัยเม� อวันอาทิตย ยังไมมีขอมูลคนบาดเจ็บ

ลมตาย “เซเลนสกี” ชี้ประวัติศาสตรจะบัน

ทึกวารัสเซียกออาชญากรรมสงครามที่เมือง

ทาแหงนี้ ดานกองทัพรัสเซียใชมิสไซลไฮ

เปอร โซนิกเปนครั้งที่ 2 ถลมคลังเชื้อเพลิง

ในภาคใต 

รายงานเอเอฟพีเม� อวันอาทิตยท่ี 20 

มีนาคม 2565 กลาววา เมืองทามาริอูโปล

ในภาคตะวันออกเฉียงใตของยูเครน ที่ประ 

ชากรสวนใหญพูดภาษารัสเซียแหงนี้ โดน

กองทัพรัสเซียปดลอมโจมตีมานานหลาย

สัปดาห ประชากรนับหม� นคนติดอยูในเมือง

ที่ถูกตัดการส� อสาร ไมมีน้ํา ไฟฟาและกาซ 

เม� อวันเสารรัสเซียประกาศดวยวา ทหาร

และกองกําลังพันธมิตรจากแควนโดเนตสค                                                              

สามารถทะลวงเขาไปในใจกลางเมืองไดแลว 

การยึดเมืองทาแหงนี้ ไดจะทําใหรัสเซีย

สามารถเช� อมคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียยึด

ครองจากยูเครนเม� อป 2557 กับแควนกบฏ

แบงแยกดินแดนโดเนตสคและลูกานสคใน

ภาคตะวันออก

ในวันอาทิตย สภาเมืองมาริอูโปลเปด

เผยผานแอปเทเลแกรม กลาวหารัสเซียวา                            

ท้ิงระเบิดหลายลูกโจมตีโรงเรียนศิลปะหมาย 

เลข 12 ที่ซึ่งผูหญิง เด็ก และคนชรา 

ประมาณ 400 คนใชเปนที่หลบภัยการโจม 

ตีทางอากาศของรัสเซีย  อาคารหลังนี้ซึ่งอยู

ทางฝงตะวันออกของเมืองถูกทําลาย และ  

“พลเรือนที่รักสงบยังคงติดอยูใตซากปรัก

หักพัง” 

เจาหนาที่ของเมืองนี้ยังอางดวยวา 

ชาวเมืองมากกวา  1,000 คน ถูกบังคับให

เดินทางไปยังหลายเมืองของรัสเซีย และ

โดนยึดหนังสือเดินทางยูเครน

เม� อวันพุธท่ีผานมา ยูเครนก็กลาวโทษ                                                           

วารัสเซียยิงมิสไซลถลมโรงละครในเมือง

นี้ ที่ซึ่งชาวเมืองมากกวา 1,000  คน โดย

เฉพาะผูหญิงและเด็กใชเปนที่หลบภัย 

ไบเดนตอสายตรงถึงสี จ้ินผิง

รอปูตินยอมคุยกับเซเลนสกี

พาณิชยโว

ซอฟตเพาเวอรปง

หมาตัวที่ ๑ ของเอเชีย

ไทยโพสต • ปชป.จัดสัมมนาติวเขมวาที่

ผูสมัคร ส.ก.-ผอ.ศูนยเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

ออนคนกรุงให โอกาสตัวแทนพรรค  “ดร.เอ” 

ลงพื้นที่บางกะปผุดวิธีแกน้ําทวมซ้ําซาก รับ

ลุยเกือบครบ 50 เขต ปญหาหนักกวาที่คิด

แตแกได “ปวีณา” ออกโรงหนุน “ชัชชาติ” 

เปดสํานักงานเขตสายไหม

เม� อวันที่ 20 มีนาคม นายองอาจ 

คลามไพบูลย ประธาน ส.ส.และรองหัวหนา                                                

พรรคประชาธิปตย กลาวถึงการเตรียมความ                                                                        

พรอมในการเลือกตั้งผูวาราชกรุงเทพมหา 

นครและ ส.ก.วา ในวันจันทรที่ 21 มี.ค.นี้ 

ตั้งแตเวลา  13.00 น. พรรคประชาธิปตย 

จัดสัมมนาผูสมัคร ส.ก.ของพรรค และผู

อํานวยการศูนยเลือกต้ังผูวาฯ กทม.และ ส.ก. 

ประจําเขตตางๆ ทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ ที่

หองประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย ปรา 

โมช สํานักงานใหญพรรคประชาธิปตย โดย

มีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อโควิด-19 ใหมอีก 24,996 ราย  สังเวย

เพิ่ม 84 “บิ๊กตู” หวงตัวเลขผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูสูงอายุ “สธ.” 

กัดฟนบอกตัวเลขยังอยูในฉากทัศน บี้กลุม  608 เรงฉีดวัคซีน ผวา! 

สงกรานตนําเชื้อและความตายมาสู

เม� อวันอาทิตยที่  20  มีนาคม  ศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

รายงานสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 วา พบผูติดเชื้อ

รายใหม  24,996 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 24,792 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 24,699 ราย มาจากการคนหา

เชิงรุก  93 ราย มาจากเรือนจํา 173 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 31 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม

ไทยโพสต • “หมอพรทิพย” ยันชัดไมได

พูดเร� อง “หยดเลือด” พลิก “คดีแตงโม” 

เช� อทุกคนอยากใหความจริงปรากฏ แตตอง

ไมทําลายทํารายคนอ� น “พระอาจารย โย” 

เผยสภาพจิตใจของ “ปอ-โรเบิรต” ปกติ

ดี ขออยูอยางสงบแบบคนปฏิบัติธรรมทั่ว 

ไป “อธิบดีธนารักษ” สั่งลงพื้นที่ตรวจที่ราช                              

พัสดุสํานักสงฆมีการบุกรุกหรือไม รูผลจันทร

นี้ “ทนายนกเขา” หนุน “DSI” ยกคดี 

“แตงโม” เปน “คดีพิเศษ” ลั่นใครก็ไมมีสิทธิ์

แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม

เม� อวันที่ 20 มีนาคม พญ.คุณหญิง

พรทิพย โรจนสุนันท  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

และอดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร ใน

ฐานะผูเชี่ยวชาญดานการชันสูตรศพ ที่รวม

สังเกตการณการผาชันสูตรศพครั้งที่ 2 ของ

ดาราสาวแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ ไดโพสต

ขอความผานเฟซบุกระบุวา “เม� อคืนมีคน

สงคลิปนี้มาใหดูหลายคน งงวาเอาอะไรมา

จากไหน พูดเปนตุเปนตะ ตอนนี้บอกเบื้อง

ตนวาไมไดพูดอะไรกับใครเชนในคลิปเลย 

รูจักเกมกระซิบไหม คนแรกฟงแลวสงตอ

แบบจําไดไมหมด บวกความเขาใจของตัว

เอง บวกขอมูลที่มั่วเติม สงตอไปเปนทอดๆ 

ก็เลยออกมาแบบน้ี คุณหมอท่ีถูกคุยทางโทร                                                           

ศัพทได โทร.มาคุยดวย วาเขาไมไดพูดและ                                                            

ไมรูวามีการอัดไปตัดตอ รูดีวาทุกคนอยาก

ใหความจริงปรากฏ 

บางซ� อ • ในหลวงและพระราชินีทรงเปด

พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 6 นับเปน

พระบรมรูปประทับบนพระราชบัลลังกแหง

แรกของไทย

เม� อวันอาทิตยที่ 20 มีนาคม พุทธ 

ศักราช 2565  เวลา 18.18 นาฬ�กา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ณ บริษัท 

ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ เขตบางซ� อ กรุงเทพฯ โดยมี นาย

รุงโรจน รังสิโยภาส กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน), นาย

ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการบริษัท ปูน

ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน), นายชลณัฐ 

ญาณารณพ กรรมการบริษัท ปูนซิเมนตไทย                                                           

จํากัด  (มหาชน) คณะผูบริหาร และพนัก

งานเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ที่แทนพิธี พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงกดปุมไฟฟาเปดแพรคลุม

พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จากนั้นทรงพระ                                                          

ดําเนินขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรียพระ 

บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง

พระสุหราย ทรงเจิมแผนคําจารึกที่ฐานพระ 

บรมราชานุสาวรียฯ ทรงวางพุมดอกไม ทรง

จุดธูปเทียนเคร� องทองนอยถวายราชสักการะ                   

ทรงกราบ จากน้ันสมเด็จพระนางเจาฯ พระ 

บรมราชินี ทรงวางพุมดอกไม ทรงจุดธูปเทียน

เคร� องทองนอยถวายราชสักการะ ทรงกราบ 

จากนั้นทรงพระดําเนินเขาพลับพลาพิธี ทรง

ประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ 

ประทับพระราชอาสน ทรงหลั่งทักษิโณทก 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  4  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

คดี‘แตงโม’ลาม

ตรวจสํานักสงฆ

รุกล้ําท่ีราชพัสดุ

ปวีณาออกโรง

ดันกนชัชชาติ!

ปชป.ขอโอกาส

ทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียร.6
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‘บิ๊กตู’บี้ฉีดเข็ม3ผูสูงอายุ

สธ.ผวา‘ลูกหลาน’พาเช้ือ
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2 ในประเทศ

ตามหา ‘สปิริต’

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อกังขาเกี่ยวกับสถานภาพของนายวรวิทย์ กังศศิเทียม 

วา่จะต้องพ้นจากตำาแหน่ง “ประธานศาลรัฐธรรมนูญ” 

หรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 

2550 โดยปัจจุบันเพ่ิงมีอายุครบ 70 ปีไปเมื่อวันท่ี 1 มี.ค.2565 

และอยู่ในตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาต้ังแต่ 9 ก.ย.

2557 รวมเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือนแล้ว นับว่าเป็นประเด็นท่ีต้อง                                                                                   

หาคำาตอบให้ชัดเจน อีกทั้งพึงต้องอธิบายต่อสังคมไทยให้ได้

อย่างถ่องแท้ ตรงไปตรงมา และเป็นท่ียอมรับ เพราะอำานาจบท                                                                           

บาทของศาลรัฐธรรมนูญมีสาระสำาคัญอย่างย่ิงยวด โดยบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญว่า “คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด 

มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ”

“ศาลรัฐธรรมนูญ” ถือเป็นองค์กรตุลาการที่ได้รับการ

สถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบศาลของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมี

เจตนารมณ์เพื่อทําหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ 

อํานาจหน้าที่ที่สําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การพิจารณา

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือร่างข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร 

ของวุฒิสภา หรือของรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

รัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ หรือพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ

ใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง 

หรือคู่ความโต้แย้ง และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ัน ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

เมื่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดและมี

ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ แต่ยัง

มีข้อสงสัยว่า “ตุลาการ” ทําหน้าท่ีเป็นองค์คณะวินิจฉัยประเด็น

ความขัดแย้ง หรือข้อกฎหมายต่างๆ ในศาลรัฐธรรมนูญน้ัน มี

สถานภาพท่ีถูกต้องตามหลักกฎหมาย หรือกฎกติกาซ่ึงบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญหรือไม่น้ัน ย่อมต้องเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีจําเป็นต้อง

มีการสะสางให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเสียก่อน มิเช่นน้ัน คําวินิจฉัย

ต่างๆ ท่ีกระทําโดยตุลาการรัฐธรรมนูญ ภายใต้ความเคลือบ

แคลง ก็จะนํามาซ่ึงข้อขัดแย้งเป็นลูกโซ่ และเป็นสถานการณ์ท่ี

อันตรายอย่างย่ิง หากมีผู้เสียประโยชน์หยิบยก ความไม่สง่างาม

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในตําแหน่ง “ประธาน” 

มาเป็นข้อเรียกร้อง อุทธรณ์อื่นๆ ตามมา

นอกจากนั้น การที่เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

มีหนังสือแจ้งเวียนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทราบเรื่อง

ความเห็นเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งของนายวรวิทย์ กัง

ศศิเทียม โดยที่รายงานข่าวระบุว่า มีตุลาการ 4 คนที่แสดง

ความเห็นออกมาแล้วว่า นายวรวิทย์ขาดคุณสมบัติ ตามรัฐ                                                                                

ธรรมนูญ 2550 ท่ามกลางเสียงวิเคราะห์วิจารณ์ของนักกฎหมาย 

นักวิชาการ และอดีตตุลาการหลายคนว่า ควรจะต้องกระทํา

ตามกฎหมายนั่นคือ หาข้อยุติโดยให้คณะกรรมการสรรหา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ก็ยิ่งเป็นประเด็น

ที่ตอกย้ําว่า กรณีสถานภาพของประธานศาลรัฐธรรมนูญ จะ

ต้องเร่งรัดจัดการ และปล่อยผ่านไม่ได้อีกต่อไป 

ขอยืนยันว่า องค์กรอิสระที่เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

เป็นความหวังความเชื่อมั่นและเป็นความไว้วางใจ เสมือน

หนึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้าย แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยมา

นานกว่า 2 ทศวรรษ จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ

ที่ ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งนี้ จะยังคงความ

ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยหรือไม่

ในวันนี้จนถึงอนาคตนั้น ปมปัญหาสถานภาพของ “ประธาน” 

ศาลรัฐธรรมนูญคือคำาตอบสุดท้าย และทางออกที่จบ หมดจด 

สง่างาม ไม่เหลือความเคลือบแคลง กังขา อีกทั้งข้อถกเถียง

ใดๆ ให้บานปลายกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือส่ง

ผลกระทบต่ออนาคต นั่นคือ นายวรวิทย์ควรแสดงสปิริตลา

ออก ทั้งนี้เพื่อรักษาเสาหลักของกฎหมายจะดีกว่า.

ข้

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

พรรคเพื่อไทย

“เราต้องเอาระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูป

แบบกลับคืนมา คือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะประเทศไทยเรา

ควรเป็นประชาธิปไตยแบบ 100% และรัฐบาลที่จัดตั้ง

ขึ้นมาได้ก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนต้องเป็นคน

เลือกเท่านั้น”.

เมื่อการเมือง...ไม่นิ่ง!!!
ออ์อ์อ์...จนถึงกระทั่ง ณ บัดนาว ก็ยังมิอาจสรุปได้

แบบเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด ว่าตกลงแล้ว...สายสัมพันธ์

ระหว่าง บิ๊กตู่, บิ๊กป้อม และ บิ๊กป๊อก จะออกมาในลูก

ไหน แบบไหน หรือหน้าไหน กันแน่!!! แม้จะกอดกันก็แล้ว 

กินกุ้งอบกระเทียมด้วยกันก็แล้ว หรือถึงขั้นความตายเท่านั้น

ที่จะพรากฉันไปจากเธอ แต่บรรดาพวกปากหอย ปากปู ก็ยัง

ทําท่าว่าไม่อยากจะเชื่อ ไม่คิดจะเชื่อ กันอีกจนได้...


ส่วนอะไรที่เป็นเหตุ เป็นเงื่อนไข ข้ออ้าง สําหรับผู้

ไม่อยากจะเชื่อและไม่คิดจะเชื่อนั้น...ก็คงหนีไม่พ้นไปจาก          

ผู้กองแป้ง นั่นแหละเป็นหลัก ที่ยังไม่ยอม หรือยังไม่พร้อม 

ที่จะออกอาการ เลิฟ มี เลิฟ มาย ด็อก ให้เห็นกันแบบ

ชัดๆ จะจะ คือสําหรับ บิ๊กป้อม นั้น คงแทบไม่เสียเวลาพูด

ถึง เพราะยังไงๆ ก็คงต้อง เลิฟ อยู่แล้วแน่ๆ แต่รายของ         

บิ๊กตู่ นี่สิ!!! ดูจะหนักไปทาง เลี้ยะ มากกว่า เลิฟ อย่างเห็นได้

โดยชัดเจน เรียกว่า...เผลอเมื่อไหร่ หรือแม้แต่ไม่คิดจะเผลอ 

แต่ยังมิวายถูก เลี้ยะ ไปเป็นระยะๆ ไม่ว่าเรื่องสารเคมง เคมี 

เรื่องพรหมวินาศ 4 พรหมวินาศ 5 อะไรไปโน่น...


เฮ้ออ์อ์อ์...อันนี้นี่แหละ ที่มันเลยทําให้อะไรต่อมิอะไร 

ออกไปทางกึ๊กๆ กั๊กๆ แทบไม่รู้ว่าถ้ายักตื้นแล้วจะติดกึก ยัก

ลึกแล้วจะติดกัก หรือไม่? อย่างไร? ภายในอนาคตเบื้องหน้า 

โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาฯ ที่กําลังเวียนมาถึงในอีกไม่

นาน-ไม่ช้า หรือในจังหวะและโอกาส ที่บรรดา ฝ่ายค้านและ

ฝ่ายแค้น เขาจะได้ฤกษ์เบิกวิถี ได้ช่อง ได้วิธี ในอันที่จะยื่น 

จะเสนอ ญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล ต่อนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ กันเป็นรอบที่ 3 ที่ 4 

หรือที่ 5 ไปแล้วก็ไม่รู้ แต่ต้องถือเป็นวิธีที่อาจได้ผลยิ่งกว่า 

การไม่เข้าประชุมสภา ไม่ขานชื่อ หรือการทําให้สภาฯ ล่ม

แล้ว-ล่มอีก ที่แทบไม่ได้ส่งผลใดๆ ให้ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ คิดจะ

ถอยดีกว่า...ไม่อาวว์ว์ว์ดีกว่า เอาเลยแม้แต่น้อย ยังคงมุ่งมาด

ปรารถนาที่จะขอ...อย่ายอมแพ้แอ้ๆๆ ต่อไปได้เรื่อยๆ...


คือแม้ว่า บิ๊กป้อม ท่านจะฟันธงและฟันเฟิร์มไปแล้ว

ไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบ...ว่าบรรดาพลพรรคของ ผู้กองแป้ง พร้อม

ที่จะชูจั๊กกะแร้ สนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแน่ๆ 

แต่ในเมื่อท่านยังไม่ถึงกับคิดจะเรียก ผู้กองแป้ง ไป ตบปาก 

หรือไปทําอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ การจ๊อยๆๆ การเจ๊าะๆ แจ๊ะๆ 

ที่หลุดออกมาจากปากของผู้ที่สนิทชิดเชื้อระดับเดินไปส่งถึง  

เตียงรายนี้ ย่อมทําให้ผู้ที่ถนัดและเชี่ยวชาญในการ ลับ-ลวง-

ครางง์ง์ง ์อย่าง บิ๊กตู่ ย่อมต้องรู้สึกไม่สบายเนื้อ-สบายตัว ไม่

ว่ามากหรือน้อยอยู่แล้วแน่ๆ ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียม กล้วย เอาไว้

อีกซักกี่หวี กี่เครือ ไม่งั้นอาจต้องแบกกระเป๋า ขนกระเป๋า อย่าง

ชนิดเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เหมือนอย่างช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คราวที่แล้วได้ทุกเมื่อ...


ทุกสิ่งทุกอย่าง...มันเลยออกจะวนไป-วนมา แบบไม่คิด

จะไปไหนซักกะที ยังต้องมั่วอยู่กับเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่าง              

บิ๊กตู่, บิ๊กป้อม และ บิ๊กป๊อก เผลอๆ...อาจหนักซะยิ่งกว่าเรื่อง

การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครน เอาเลยถึงขั้นนั้น เพราะ

ระหว่างรัสเซียกับยูเครน อย่างน้อย...มันก็พอรู้ๆ ว่าอะไรคือ

มิตร? อะไรคือศัตรู? แต่สําหรับผู้ที่กอดกันไป-กอดกันมา โดย

ใครจะมีมีดไขว้หลังเอาไว้ด้วยหรือไม่ หรือใครจะซ่อนดาบเอาไว้

ในรอยยิ้มเอาไว้แบบไหน อย่างไร อันนี้...มันอาจจะเช็กอาจจะ

ตรวจสอบลําบาก อยู่ตามสมควรเหมือนกัน...


ด้วยเหตุนี้ ความแน่นอน จึงต้องกลายเป็น ความไม่

แน่นอน ไปอีกจนได้!!!...ขณะที่สิ่งที่แน่ซะยิ่งกว่าแน่ ก็คงหนีไม่

พ้นไปจาก คลื่นสึนามิ ทางเศรษฐกิจทั้งหลาย ที่เริ่มสาดซัดเข้า

ฮื่

มาอย่างเป็นระลอก ไม่ว่าราคาน้ํามัน ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าใช้

จ่ายการหาซื้อสินค้าต่างๆ ฯลฯ ที่เริ่มแพงหูฉี่ และหูลี่ ยิ่งขึ้น

ไปเรื่อยๆ ตามภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มแพร่กระจายออกไปทั่วทั้ง

โลก ส่งผลให้รายได้ของผู้คนที่ยังคงเท่าเดิม เหมียนเดิมม์ม์ม์ 

ย่อมกลายเป็นความเจ็บปวด รวดร้าว ความเดือดร้อน อย่าง          

ยากซ์ซ์ซ์ที่จะหาทางบรรเทา ทุเลา เบาบาง ลงไปได้ง่ายๆ 

แม้ว่าการเป็นหนี้-เป็นสินถูกหยิบยกให้กลายเป็นวาระแห่ง

ชาติไปแล้วก็เถอะ...


แต่เนื่องมาจาก ความไม่แน่นอน ในทางการเมือง

นั่นเอง...ที่ทําให้ โอกาสที่จะแก้ปัญหา เผชิญกับปัญหาใน

รูปลักษณ์ต่างๆ มันคงไม่อาจทําได้ถนัดถนี่มากมายซักเท่า

ไหร่ เพราะบรรดากลไกในการแก้ปัญหา หรือบรรดากลไก

รัฐทั้งหลาย คงต้องคอยเงี่ยหูฟังไปเป็นระยะๆ ว่าผู้ที่ควบคุม 

ดูแลกลไก ในแต่ละเรื่อง แต่ละราว คือใคร? คือผู้หนึ่ง-ผู้

ใด? กันแน่!!! หรือแทนที่จะก่อให้เกิดการเร่งสปีดในการแก้

ปัญหา เผชิญหน้ากับปัญหา เผลอๆ...อาจก่อให้เกิดการถ่วง 

การรั้ง การใส่เกียร์ว่าง แทนที่จะใส่เกียร์เดินหน้า อันย่อม

ส่งผลให้สิ่งที่เป็น ปัญหา ยิ่งกลายเป็น ปัญหาบวกกับตัณหา 

หรือยิ่งทวีความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ หนักขึ้นไป

ใหญ่...


สรุปรวมความแล้ว...ด้วยเหตุเพราะความไม่แน่นอน

ทางการเมืองนั่นเอง ที่อาจทําให้ความแน่ซะยิ่งกว่าแน่ใน

เรื่องความทุกข์ ความเดือดร้อน ทางเศรษฐกิจ มันน่าจะหนัก

หนา-สาหัสยิ่งๆ ขึ้นไป หรือทําให้สายสัมพันธ์ระหว่าง บิ๊กตู่, 

บิ๊กป้อม และ บิ๊กป๊อก กลายเป็น ส่วนหนึ่งของปัญหา ไปจน

ได้ เหมือนอย่างที่ใครก็ไม่รู้เคยเอ่ยไว้เป็นวาทะนั่นแหละว่า...

ถ้าหากท่านยังไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหา ท่านก็คือส่วนหนึ่งของ

ปัญหา นั่นเอง...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Peter F. Drucker... 

“There is the risk you cannot afford to take, and 

there is the risk you cannot afford not to take. – 

ความเสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรเสี่ยง แต่ความ

เสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องที่คุณไม่เสี่ยงไม่ได้...”



ริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับเส้นทางการเมืองของ      

อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของ

โทนี่ ทักษิณ ชินวัตร กับหญิงอ้อ คุณหญิงพจมาน ณ 

ป้อมเพชร ที่ใครต่อใครก็บอกตรงกันว่า เป็นคนที่มี

บุคลิกเหมือนกับทักษิณ ชินวัตร มากที่สุด ในบรรดาลูกทั้ง 3 

คนของทักษิณ กับการที่จะมีชื่อเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น 

เพราะหลังเปิดตัวเข้าสู่การเมืองเต็มตัว กลางที่

ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่น เมื่อ 28 ตุลาคม  

2564 พร้อมกับการเป็น ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมี

ส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย หลังจากนั้น “อุ๊งอิ๊ง” 

ก็ทํากิจกรรมการเมืองในเพื่อไทยมาตลอด โดยเฉพาะการเข้า

ร่วมประชุมกับ ส.ส.-ทีมผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย-การ

เข้าร่วมประชุมกับทีมงานต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย-การร่วม

กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย ที่มีแกนนําและ 

ส.ส.เพื่อไทยเข้าร่วมประชุมแบบคึกคัก

โดยทุกอย่างเห็นชัดว่ามีการเซตทางการเมืองไว้หมดกับ

จังหวะก้าวทางการเมืองของอุ๊งอิ๊งว่าต้องเดินไปอย่างไร เพื่อ

ปูทางการเข้าสู่ถนนการเมือง รวมถึงแต่ละจังหวะของอุ๊งอิ๊งก็

แลเห็นชัดว่า ทีมวอร์รูมแกนนําพรรคก็ต้องการเช็กกระแสว่า 

หากเพื่อไทยดันอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกฯ กระแสสังคมคิด

เห็นอย่างไร

และล่าสุด planning สร้างกระแส-เช็กเรตติ้งอุ๊งอิ๊ง ที่

แกนนําเพื่อไทยเซตขึ้นมาก็คือ การให้อุ๊งอิ๊งรับบทบาทเป็น 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่เป็นแคมเปญรณรงค์ทางการ

เมืองของเพื่อไทย ในช่วงต่อจากนี้ ไปจนถึงช่วงการเลือกตั้ง 

เพื่อชักชวนให้แฟนคลับ-ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว

เพื่อไทย ที่เริ่มคิกออฟนําร่องแคมเปญครั้งแรกที่อุดรธานี เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่พรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรม 

“ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” ที่มีแกนนํา

พรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ไฮไลต์สําคัญในกิจกรรมดังกล่าวที่อุดรธานี ที่เป็นฐาน

ที่มั่นทางการเมืองสําคัญของเพื่อไทยในภาคอีสาน อีเวนต์ที่

หลายคนจับตามองก็คือ ท่าทีทางการเมืองของอุ๊งอิ๊ง-แพทอง

ธาร ที่ตอนนี้ทุกฝีก้าวกําลังถูกจับตามองอย่างมาก ที่เธอก็

ประกาศกลางงานดังกล่าวว่า

“พรรคเพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และต้องแลนด์

สไลด์”

โดย อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ระบุไว้กลางเวทีในงาน

ครอบครัวเพื่อไทยดังกล่าวตอนหนึ่งว่า

‘อุ๊งอิ๊ง’แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย

รอ‘โทนี่-หญิงอ้อ’เคาะรอบสุดท้าย 

เ

“พรรคเพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และต้องเป็น

แกนนำาจะได้ผลักดันนโยบายได้ แต่ถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ต่อ

ให้นโยบายดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ วันนี้พรรค

เพื่อไทยทำากิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่หัวใจ

เดิม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม เราอยากให้ประชาชน

สมัครเข้ามาเยอะๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแบบ

แลนด์สไลด์”

เมื่อลูกสาวเจ้าของพรรคเพื่อไทยลงมาทําศึกด้วยตัวเอง

แบบนี้ บรรดา ส.ส.-ผู้ลงสมัคร ส.ส.-แกนนําเพื่อไทย ก็ต้อง

ดีใจ-ฮึกเหิมเป็นธรรมดา เพราะนั่นหมายถึงว่าทักษิณจะต้อง

เทหมดหน้าตัก-ทุ่มสุดตัว

โดยเฉพาะการอัดฉีด เงิน-ค่าใช้จ่าย-ท่อน้ำาเลี้ยง ให้กับ

พรรคเพื่อไทยและผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนแบบเต็มที่ ถึงไหนถึงกัน 

โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยมีโอกาสชนะเลือกตั้งสูง

เพื่อให้เพื่อไทยต้องชนะเลือกตั้งให้ได้ ส.ส.มากที่สุด จะ

ได้ทําให้เพื่อไทยกลับมากุมอํานาจรัฐ ได้เป็นแกนนําจัดตั้ง

รัฐบาล และมีโอกาสที่อุ๊งอิ๊งจะมีลุ้นแคนดิเดตนายกฯ ที่หาก

ทําได้ก็จะเป็น คนในครอบครัว ชินวัตร-วงศ์สวัสดิ์ คนที่ 4 ที่

ขึ้นมาเป็นนายกฯ ต่อจาก ทักษิณ-สมชาย วงศ์สวัสดิ์ สามีเจ๊

แดง-เยาวภา น้องสาวทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ส่วนสาเหตุที่ ทักษิณ-หญิงอ้อ คงยังลังเล ไม่มั่นใจร้อย

เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ ก็คงมีแค่เรื่องเดียวคือ เกรงว่าชะตา

ชีวิตของอุ๊งอิ๊งจะต้องโดนแบบยิ่งลักษณ์ ที่สุดท้ายต้องกลาย

เป็นผู้ต้องหาหนีคด ีเพราะทักษิณก็คงกังวลใจว่า บางฝ่าย

อาจพยายามขัดขวาง เช็กบิลเพื่อไทย-ทักษิณ หากขึ้นมาเป็น

รัฐบาล ด้วยการทุบไปที่อุ๊งอิ๊ง จนสุดท้ายอาจมีฉากจบทางการ

เมืองแบบไม่สวยเหมือนทักษิณ-ยิ่งลักษณ์

สิ่งนี้คือปมหนักใจที่ทําให้ทักษิณยังไม่มั่นใจเต็มร้อยใน

การจะดันลูกสาว เข้าสู่การเมือง และส่งชื่อไปเป็นแคนดิเดต 

นายกฯ เพื่อไทย โดยมีข่าวว่า แกนนํา-นักการเมืองเพื่อไทย

บางส่วนที่เคยเดินทางไปพบทักษิณ ที่ดูไบ-ฮ่องกง-สิงคโปร์ 

เคยมีการเลียบๆ เคียงๆ ถามเรื่องนี้ เพราะอยากรู้ว่าทักษิณจะ

ดันอุ๊งอิ๊งเป็นว่าที่นายกฯ เพื่อไทยหรือไม่ ซึ่งคําตอบที่บรรดา

นักการเมืองเพื่อไทยได้รับก็คือ ไม่ได้ปฏิเสธ โดยบอกทํานองว่า 

รอให้เลือกตั้งค่อยตัดสินใจ

แต่หากดูจากท่าทีทางการเมืองของอุ๊งอิ๊งก็เห็นชัดว่า เธอ

พร้อมลุยการเมืองเต็มตัว และก็ไม่เคยปฏิเสธในการที่จะมีชื่อ

เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์

เมื่อ 21 มี.ค.

“จะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ การทำางาน

ทุกอย่างต้องอาศัยพรรค วันนี้ทุกคนในพรรคเพื่อไทยพร้อมที่

จะทำางานเพื่อประเทศชาติ พร้อมที่จะทำาทุกอย่าง เพื่อให้เรา

มี โอกาสจัดตั้งรัฐบาล ส่วนแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย 

เคยตอบไปแล้ว เมื่อยุบสภาเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน”

จับสัญญาณได้ว่า อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร พร้อมมาก และ

พร้อมแล้วกับการเข้าสู่การเมืองเต็มตัว และคงไม่ขัดข้อง หาก

จะมีชื่อเธอเป็นแคนดิเดตนายกฯ เหลือก็แค่รอให้ “ทักษิณ-

คุณหญิงพจมาน” ไฟเขียวเท่านั้นเอง. 



ไทยโพสต์ • นายสามารถ เจน

ชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง

การระบาดของแก๊งหลอกลวง

ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ

ในปัจจุบันว่า ตอนน้ีแก๊งมิจฉาชีพ

เ ร่ิมได้ ใจ ตระเวนหลอกลวง

ประชาชนได้ทุกวัน เน่ืองจาก

กฎหมายของประเทศไทยล้าหลัง 

ข้ันตอนล่าช้า แถมยังขาดเครื่อง

มือในการเอาผิดอย่างจริงจัง ต่าง                                                  

จากประเทศอื่นอย่างจีนซ่ึงมีหน่วย                                                

งานเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีก็กวาดล้าง

กันทุกวัน ขณะท่ีของไทยกลับต้อง

ผ่านหน่วยงาน ปปง.ไปสู่พนักงาน

อัยการเพ่ือย่ืนเร่ืองส่งฟ้องศาล 

ใช้เวลานานกว่าจะสามารถเรียก

ทรัพย์สินเสียหายคืน

“มีกฎหมายฟอกเงิน การ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีแต่

เปลือก ปฏิบัติไม่ได้จริง ล่าสุดมี

คนส่งเรื่องให้ผม เขาถูกฉ้อโกง

จากเฟซบุ๊ก ไปแจ้งเรื่องกับโรง

พักเกิดเหตุ แต่ตำารวจไม่สามารถ

ตามตัวผู้ก่อเหตุได้ เพราะกระ 

ทรวงดีอีเอสแจ้งว่าแอ็กเคาต์อยู่

ต่างประเทศ ถ้ากฎหมายเข้มแข็ง

อาชญากรไม่กล้าทำา”

นายสามารถกล่าวว่า วัน

นี้ เราต้องใช้ เทคโนโลยีปราบ

ปราม หาจุด หน่วยงานที่รับผิด

ชอบ กฎหมายต้องทันสมัย ทั้งนี้

ข้อมูลจากอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี

ยุติธรรม พบว่า ปัจจุบันแก๊งคอล

เซ็นเตอร์จะมาด้วยกัน 3 รูปแบบ 

คือ 1. SMS ที่ส่งผ่านทางมือถือ 

ว่าเหยื่อจะได้รับเงินกู้จากหน่วย

งานน่าเชื่อถืออย่างธนาคารแห่ง

ประเทศไทย พอกดลิงก์จะเข้าสู่

โหมดตอบข้อมูลส่วนตัว จนถูก

ดึงเงินออกจากบัญชีเหยื่อ 2. คือ

การชักชวนลงทุนเงินกู้ 5 แสน

บาท แต่แก๊งมิจฉาชีพจะแจ้งว่า

จะต้องมีการฝากเงินก่อน เหยื่อ

ถึงจะดึงเงินออกมาได้ ท้ายสุด

เหยื่อจะหลงกลฝากเงินเรื่อยๆ 

จนตามไม่ได้ 3.มีสายติดต่อเข้า 

มาพูดคุยเสมือนคนรู้จัก แจ้ง

เรื่องการรับพัสดุ จนกลายเป็น 

การหลอกโอนเงิน

ล่าสุด มีผู้ เสียหายเป็น

พ่อค้าซาลาเปา โดนเกือบไป 4 

ล้านบาท และคนพิการก็ยังโดน

หลอกลวงให้ลงทุน วันนี้ท่านนา

ยกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็น 

10 เรื่องด่วนที่ต้องเร่งทำา แต่ทุก

วันนี้ชาวบ้านโดนหลอกลวงทุก

วัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ

เรื่องนี้ ไปแล้วไม่ต่ำากว่า 3 ครั้ง 

แต่ทำาไมพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ยังตกเป็นเหยื่อ.
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3บทความ-ในประเทศ

ลับมาคืนจออีกครั้งตามคำาเรียกร้องของแฟน

คลับ สำาหรับ “พี่เจมส์” อนุชา บูรพชัยศรี รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ผู้ที่ติดตาม

เคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในทุกภารกิจ ซึ่ง

ปัจจุบันนอกจากเจ้าตัวจะมีช่องทางเฟซบุ๊กที่ใช้สื่อสารเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ จากรัฐบาลถึงประชาชนแล้ว

ล่าสุด “พี่เจมส์” ได้เปิดช่องทางยูทูบขึ้นสดๆ ร้อนๆ ตาม

คำาเรียกร้องของบรรดาแฟนคลับที่ติดตามกันมาตั้งแต่สมัย

เป็นโฆษกรัฐบาล ที่อยากเห็นพี่เจมส์ผ่านหน้าจอบ้าง บวกกับ

แนวคิดอยากเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน และช่วย

เสริมการทำางานทีมโฆษกรัฐบาลในการสร้างการรับรู้อีกช่อง

ทางหนึ่ง

สำาหรับช่องทางยูทูบและชื่อรายการ “คุยนอกเวลากับ

อนุชา บูรพชัยศรี” พี่เจมส์ตั้งใจใช้สื่อสารสร้างความเข้าใจ

ในประเด็นที่ประชาชนสนใจ โดยเจ้าตัวเป็นคนคิดชื่อรายการ

เอง ที่ใช้ว่า “คุยนอกเวลา” ก็ความหมายตรงตัว คือการคุยแบบ

สบายๆ ไม่เป็นทางการ ขณะ

ที่ประเด็นในแต่ละเทปพี่

เจมส์ก็คิดเอง เขียนสคริปต์

เอง และจัดรายการเอง มี

เพียงทีมงานที่ช่วยทำาเรื่อง

โปรดักชั่น เรื่องการตัดต่อ

ต่างๆ ส่วนมุมถ่ายทำาก็ง่ายๆ 

ในสถานที่ทำางาน เช่น ใน

ห้องทำางาน หรือในมุมต่างๆ 

ของทำาเนียบรัฐบาล 

ส่วนเนื้อหารายการพี่                                               

เจมส์บอกว่า เน้นสื่อสารง่ายๆ 

ให้ประชาชนเข้าใจ บวกกับ

ส่วนตัวที่มีประสบการณ์จาก

การรับหน้าที่ โฆษกรัฐบาลมาก่อน เคยเขียนข่าว หาข้อมูล

ประเด็นต่างๆ ด้วยตัวเอง ก็เหมือนเป็นการทำางานต่อเนื่องจาก

หน้าที่เดิมด้วย ไม่มีอะไรต้องกังวล

ส่วนฟีดแบ็กหลังจากช่องยูทูบคุยนอกเวลากับอนุชา                                                          

เผยแพร่ไปแล้ว 4-5 เทป เช่น เรื่องนโยบายการแก้ไขหนี้สิน                                                                    

ภาคครัวเรือน มาตรการช่วยลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา       

(กยศ.) เรื่องผู้ป่วยโควิด-19 กับสิทธิรักษาฟรี (UCEP) เรื่อง

มาตรการ “เจอ แจก จบ” เป็นต้น ก็มีเสียงตอบรับที่ดี แม้แต่

นายกฯ ลุงตู่ที่ ได้ดูคลิปแล้วก็ชื่นชมว่าดี นอกจากนี้ยังมีแฟน

คลับ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดู อย่างเช่นเทปเรื่องมาตรการช่วย

ลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ฟีดแบ็กกลับมาชื่นชม และมี

คนขอนำาคลิปไปแชร์ต่อในกลุ่มเกี่ยวกับ กยศ.เพื่อสร้างการรับ

รู้ ก็ทำาเอา “พี่เจมส์” ปลื้มพอสมควร 

ส่วนในอนาคตเจ้าตัวบอกจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จะรับฟัง

ฟีดแบ็กต่างๆ เพื่อนำามาปรับปรุงให้ดีขึ้น เลือกประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจ ประเด็นที่ประชาชนยังเข้าใจไม่ครบถ้วน หรือใน

ช่วงประชุมสภาก็อาจจะมีประเด็นทางการเมืองด้วย 

แหม..ไปได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี ้ อนาคตระวังจะดังแบบ

ยูทูบเบอร์ โดยไม่รู้ตัว ฮ่าๆๆ.

บรรจง

เปิดรายการใหม่

ก

นายอนุชา บูรพชัยศรี 

15วันถึงเส้นตายปมลดโทษ

ยินดีปท.ร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายสมชาย แสวงการ 

สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก 

ว่า เหลือเวลาอีก 15 วัน จะถึง 

5 เม.ย.2565 ครบ 120 วันที่นา

ยกฯ ขีดเส้นตายให้กระทรวง

ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปแก้                                     

ไขการได้ขึ้นลิฟต์เลื่อนขั้นพรี                                             

เมียมเกรดเป็นนักโทษเด็ดขาด                                          

ชั้นเยี่ยม ทั้งคดีทุจริตจำานำา

ข้าว คดีอาญาร้ายแรงอุ้มฆ่า 

เผาศาลากลางและคดีสำาคัญ

มากมาย ที่ ได้ลดโทษกันฮวบ 

ฮาบจากโทษประหารชีวิต จำา

คุกตลอดชีวิต จำาคุก 50 ปี 

เหลือแค่คนละ 4 ปี 6 ปี 

ทั้ งนี้  สำ าหรั บปัญหา

ที่แท้จริงคืออะไร ใช้การอาศัย

ข้อกฎหมาย ใช้ดุลพินิจ หรือ

ทุจริตฉ้อฉล ในการพิจารณา

เลื่อนชั้นจากผู้บัญชาการเรือน

จำา ทำาเรื่องถึงอธิบดีเพื่อขอ

เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดได้ถึง

ปีละ 4 ครั้ง จากนักโทษชั้น

กลางเปลี่ยนเป็นชั้นดี 1 ม.ค.

63 และเลื่อนชั้นนักโทษคน

เดียวกันต่อใน 1 ก.ค.63 จาก

ชั้นดีเป็นชั้นดีเยี่ยม และเลื่อน

ชั้นซ้ำาอีกจากชั้นดีเยี่ยมเป็นชั้น

เยี่ยม ในวันที่ 1 ต.ค.63 หรือ 1 

ม.ค.64 ใช่หรือไม่ เพื่อต้องการ

ให้คนบางคนบางกลุ่มได้สิทธิ

ไทยโพสต์ • น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจำ า

สำานักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า 

เนื่องจากวันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี

เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุข

แห่งชาติ รัฐบาลขอเชิญชวนคน

ไทยทุกคนร่วมส่งกำาลังใจให้ทั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

(อสส.) ทั้ง 1,050,306 คน ที่

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมา

โดยต่อเนื่อง   

ทั้งในช่วงเวลาปกติ อสม.

และ อสส. คือกลไกสำาคัญใน

การช่วยดูแลสุขภาพอนามัย

ของประชาชนในขั้นปฐมภูมิ 

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ ป้องกันโรคตามฤดูกาล

แก่ประชาชนจนถึงระดับครัว

เรือน และเมื่อเกิดโรคระบาดไม่

ว่าจะเป็นโรคซาร์ส ไข้หวัดนก 

และล่าสุดโควิด-19 อสม.และ                                                      

อสส. ก็คือบุคลากรด่านหน้าที่

ทำาหน้าที่ทั้งการคัดกรอง ให้คำา                                                

แนะนำาและดูแลคนในหมู่บ้าน                                                        

และชุมชนอย่างใกล้ชิด สนับ 

สนุนการทำางานของบุคลากร

ทางการแพทย์ ได้อย่างมีประ 

สิทธิภาพ จนระบบสาธารณสุข

ไทยได้รับการยกย่องในระดับ

โลก  

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ได้ย้ำาถึงนโยบายท่ีจะเดินหน้า

สร้างความเข้มแข็งของระบบ

สาธารณสุขต้ังแต่ฐานรากตาม

โครงการคนไทยมีหมอดูแล 3 

คน โดยมี อสม. เป็นหมอคน

ท่ี 1, เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เป็น

หมอคนท่ี 2 และแพทย์ท่ีโรง

พยาบาล เป็นหมอคนท่ี 3  โดย

กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย

การเพ่ิมความชำานาญของเจ้า

หน้าท่ี อสม.ผ่านโครงการต่างๆ 

เพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพคน

ไทยมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน   

โดยล่าสุดกรมสนับสนุน

บริ การสุ ขภาพและสถาบัน

พระบรมราชชนกได้มีโครงการ

พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 

อสม. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้                                                  

ช่วยพยาบาล 3,000 คน หลัก 

สูตรระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็น 

การเพิ่มศักยภาพของหมอคน

ที่ 1 ให้มีความรู้ ทั้งไปประกอบ

อาชีพและดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

“รัฐบาลให้ความสำาคัญ

กับการดูแลขวัญกำาลังใจของพี่

น้อง อสม. ทั้งการสนับสนุนค่า

เยียวยา ค่าเสี่ยงภัย สำาหรับการ

ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 และที่ยังคงมุ่งมั่นต่อ

ไปคือการพัฒนาศักยภาพของ 

อสม.ผ่านโครงการต่างๆ”. 

ไทยโพสต์ • ส.ว.สมชายเผยเหลืออีก 15 วันปมร้อนลดโทษ

ฮวบฮาบนักโทษเด็ดขาด คดีทุจริตจำานำาข้าว คดีอาญาร้ายแรง

อุ้มฆ่า เผาศาลากลางและคดีสำาคัญมากมาย จะถึงกำาหนดหลัง

นายกฯ ขีดเส้น กระทรวง ยธ.กลับไปแก้ไขใหม่  

แนะตีความวาระ

ประธานศาลรธน.

สูตรไขว้กม.50-60
ไทยโพสต์ • นายเทพไท เสน

พงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้ โพสต์ 

Facebook ส่วนตัว ข้อความ

ว่า ผมเห็นข่าวการตีความเรื่อง                                              

วาระการดำารงตำาแหน่งของ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดย

การนำ า เ อ าบทบัญญั ติ ข อ ง

รัฐธรรมนูญปี 2550 และปี 

2560 มาพิจารณาถึงวาระการ

สิ้นสุดของการดำารงตำาแหน่ง

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ไว้ดังนี้ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ

ปี 2550 บัญญัติให้ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญดำารงตำาแหน่งได้                                                    

วาระละ 9 ปี และพ้นตำาแหน่ง

เมื่ออายุครบ 70 ปี ส่วนรัฐธรรม 

นูญปี 2560 มาตรา 207 และ

มาตรา 208 (4) มีบทบัญญัติให้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดำารง

ตำาแหน่งได้วาระละ 7 ปี และการ

พ้นตำาแหน่งเมื่ออายุครบ 75 ปี

นายเทพไทกล่าวต่อว่า 

ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคน

หนึ่งที่ เคยถูกคำาวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำาแหน่ง 

ส.ส.มาแล้ว มีความเคารพใน

คำาวินิจฉัยทุกประการ เมื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร

อิสระ มีหน้าที่วินิจฉัยข้อแย้ง

ของกฎหมาย และผลของคำา

วินิจฉัยย่อมมีความผูกพันกับ

ทุกองค์กร แต่ที่น่าประหลาด

ใจก็คือ ทำาไมศาลรัฐธรรมนูญ

ชุดนี้ ไม่สามารถวินิจฉัยปัญหา

การดำารงตำาแหน่งของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเองได้ ทั้งที่

มีความชัดเจนในข้อกฎหมาย

ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว โดย

ไม่ต้องตีความใดๆ เว้นแต่จะ

มีการตะแบง หรือเลี่ยงบาลี 

ต้องการตีความแบบศรีธนญชัย

ส่วนตัวอยากจะขอแนะ                                                      

นำาประเด็นข้อกฎหมาย เพ่ือ

ให้การตีความบทบัญญัติรัฐ 

ธรรมนูญเป็นคุณต่อการดำารง

ตำ าแห น่งของ ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญตามท่ีต้องการ ขอ

เสนอให้ยึดเอาหลักของการฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตร

ไขว้ น่ันก็คือ นำาเอาประเด็น

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีเป็น

คุณ ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 

ในประเด็นการดำารงตำาแหน่งไม่

เกิน 9 ปี และตามรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 ในประเด็นการดำารง

ตำาแหน่งอายุไม่เกิน 75 ปี นำา

มาประกอบการตีความ ก็จะ

ทำาให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถดำารงตำาแหน่งเ ป็น

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม

ต้องการได้ กล่าวคือ ยังดำารง

ตำาแหน่งไม่ครบ 9 ปี (ตาม

รัฐธรรมนูญปี 2550) และอายุ

ยังไม่เกิน 75 ปี (ตามรัฐธรรมนูญ

ปี 2560) 

“ซึ่งผลของการตีความ

การดำารงตำาแหน่งของตุลาการ

ศาลธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็น

บรรทัดฐาน สามารถไปเทียบ

เคียงกับการตีความในประเด็น

การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐ 

มนตรีของพลเอกประยุทธ์  

จันทร์ โอชา ครบวาระ 8 ปีใน

โอกาสต่อไปได้” นายเทพไท

กล่าว.

ชวนส่งกำาลังใจอสม. 

กลไกเข้มแข็งให้สธ.

มทภ.4เน้นย้ำามีความพร้อม

สร้างความเชื่อม่ันประชาชน

แก๊งต้มตุ๋นไม่กลัวกฎหมาย

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ความท้าทาย

สำาคัญท่ีท่ัวโลกเผชิญร่วมกันคือ

เร่ืองส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศท่ัวโลก รัฐบาลไทย โดย พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก                                                       

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ                                                   

ทรวงกลาโหม ได้แสดงเจตนารมณ์

ในการบรรลุเป้าหมายความเป็น 

กลางทางคาร์บอน (Carbon 

Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 

และเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net 

Zero Emissions) ในปี ค.ศ.2065 

ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม

ระดับผู้นำาสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คร้ังท่ี 26 (COP26) เมื่อวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาส

โกว์ สหราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรียินดีท่ี ไทย

ได้มีความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และต่อ 

ยอดความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำาและ

มีภูมิคุ้มกันจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อวันท่ี 14 

มีนาคม 2565 สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด                                            

ล้อม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือ                                           

ระหว่างประเทศของเยอรมนี 

(German Agency for International 

Cooperation : GIZ) ภายใต้แผน

งานความร่วมมือไทย-เยอรมนี

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ได้จัดการประชุมสัมมนา

กลไกการเงินด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ “Tha i l and 

Climate Finance Conference: 

From International to Domestic 

Mechanism” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ทางการเงินและการลงทุนให้แก่

ผู้สนใจจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา ภาคประชาชน สื่อ                                                    

มวลชน และองค์กรอิสระ เพื่อให้                                                            

ได้รับทราบกลไกทางการเงินด้าน                                                                    

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ สนับ 

สนุนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกต่ำา และช้ีให้เห็น

ถึงโอกาสและความท้าทายของ

ภาคธุรกิจสีเขียวท่ีกำาลังมีบทบาท

สำาคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต 

และการค้า การส่งออกในตลาด

โลก นอกจากน้ียังมีองค์กรอื่นเข้า

ร่วม อาทิ องค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น องค์การ

สหประชาชาติ (UN) โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) หรือ

รัฐสมาชิกภายใต้ความตกลงปารีส 

(NDCs) เป็นต้น.

ยะลา • วันที่ 20 มีนาคม 

2565 เวลา 10.00 น. พลโท

เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4 และผู้อำานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 เดิน

ทางตรวจเยี่ยมและให้กำาลัง

ใจกำาลังพล ณ กองร้อยทหาร

พรานที่ 4106 หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 41, กอง

ร้อยทหารพรานที่ 3005 หน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 

บ้านเขาน้ำาตก ตำาบลตลิ่งชัน 

อำาเภอบันนังสตา และที่ทำาการ

ชุดคุ้มครองตำาบลที่ 0105 กอง

บังคับการกองร้อยชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้าน ศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด ตำาบลกายูบอ                                                                           

เกาะ อำาเภอรามัน จังหวัด

ยะลา ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย

การปฏิบัติงานก่อนมอบเครื่อง

อุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการ

ป้องกันตนเองจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

เพื่อให้กำาลังพลได้มีกำาลังใจ

ปฏิบัติภารกิจให้สำาเร็จลุล่วง 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้อง

ประชาชน 

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้

พบปะพูดคุย สอบถามสภาพ

ความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง 

มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ให้กับกำาลังพล ให้กำาลังพลมี

ความพร้อมในการปฏิบัติการ

อยู่เสมอ ระมัดระวังในการใช้

เส้นทาง เข้าใจในภารกิจที่ ได้

รับมอบหมาย รู้จักการวางแผน

และวิเคราะห์สถานการณ์ ให้

ได้อย่างทันท่วงที ใช้ชุดปฏิบัติ

การพิทักษ์พื้นที่ลาดตระเวน

จำากัดเสรีการก่อเหตุ ปิดช่อง

ว่างในการก่อเหตุทุกรูปแบบ 

ตลอดจนได้ประสานความร่วม

มือการทำางานทั้ ง เจ้ าหน้าที่

ทหาร ตำารวจ พลเรือน สร้าง

การมีส่วนร่วมของกำาลังภาค

ประชาชน และทำางานร่วมกัน

ให้มีความประสานสอดคล้อง 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณ

กำาลังพลทุกฝ่ายที่ช่วยกันรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน 

รักษาความสงบเรียบร้อยให้

เกิดขึ้นภายในพื้นที่.

พิเศษเข้าคิวรอการลดโทษ 1 

ใน 2 หรือ 1 ใน 3 ตามเกณฑ์ 

ที่ผู้มีอำานาจนั้นๆ รู้อยู่แล้วว่า

ในแต่ละปีจะมีคิวอภัยโทษใน

วาระสำาคัญ เพราะเมื่อนักโทษ

เด็ดขาดได้รับการเลื่อนเป็นชั้น

เยี่ยมแล้ว จะได้รับสิทธิ์เข้าคิว

ลดโทษต่อเนื่องอัตโนมัติตลอด

ไป เราจึงเห็นนักโทษเด็ดขาด 

VIP เหล่านั้นได้รับการลดโทษ

อย่างฮวบฮาบ เช่น จำาคุกจาก 

50 ปี ลดโทษเหลือ 25 ปี ลด

อีกครั้งเหลือ 12 ปีครึ่ง ถัด

มาเหลือแค่ 6 ปีเศษ และได้

รับการพักโทษปล่อยตัวในห้วง

เวลาอันสั้นมาก

นายสมชายกล่าวต่อว่า                                                   

ตัวอย่างที่สังคมเห็นชัดเจน                                                        

แล้วเวลานี้คือ 1.คดีทุจริต 

จำานำาข้าว ศาลฎีกาตัดสินจำา                                                      

คุก 48-50 ปี นักโทษเด็ด

ขาดที่ถูกเลื่อนชั้นเป็นนักโทษ

เด็ดขาดชั้นเยี่ยม ได้รับสิทธิ์

ลดโทษหายไปเหลือแค่ 6 ปี                                                  

2.คดีเผาศาลากลางอุบลราช 

ธานี ศาลฎีกาตัดสินประหาร

ชีวิตลดให้เหลือจำาคุกตลอด

ชีวิต ถูกเลื่อนชั้นเป็นนักโทษ

เด็ดขาดชั้นเยี่ยม จึงถูกลดโทษ

ติดคุกจริงแค่ 6 ปี 8 เดือน 

3.คดีฆ่าเผานั่งยางน้องพลอย 

ศาลฎีกาตัดสินจำาคุก 33 ปี 

11 เดือน นักโทษถูกเลื่อนเป็น

นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมจึงถูก

ลดโทษติดคุกแค่ 8 ปี ติดจริง 

4 ปี และขอยื่นเรื่องพักโทษ

จนเกือบจะได้ออกจากคุก โชค

ดีที่ญาติร้องทุกข์คัดค้าน ซึ่ง

วันนี้ ไม่รู้ว่ามีขบวนการเลื่อน

ชั้นขึ้นลิฟต์อัปเกรดพรีเมียม

นักโทษเด็ดขาด เป็นชั้นเยี่ยม

พรวดพราดกันปีละ 3-4 ครั้ง 

ในเวลารวดเร็วต่อเนื่องแบบนี้

อีกกี่คดีกี่คน  

อีกด้านท่ีท่าเทียบเรือ

สถานีตำารวจน้ำา 5 นายไตรรัตน์ 

ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจัง 

หวัดนครศรีธรรมราช ให้การ

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้

แทนราษฎร พร้อมร่วมลงพ้ืน

ท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้

เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมายทำาการ

ประมง บริเวณอ่าวปากพนัง 

อำ า เ ภอปากพ นัง  จั งห วัด

นครศรีธรรมราช ท่ีส่งผลกระ

ทบต่อเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ทำาลายระบบนิเวศทางทะเลใน

พ้ืนท่ีอ่าวปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงหลัง

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามตรวจ

สอบข้อเท็จจริงแล้ว จะมีการ

กำาหนดประชุมหารือเพ่ือหา

ข้อสรุปและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่อไป.

นายสมชาย แสวงการ

พรรคเพื่อไทยจัดงาน “ครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” ที่ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ฮอลล์ 

อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมประกาศให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” 

Line ID:@thaipost เร่ิมตนบันทึกวันแรกของสัปดาห 

ขอตอนรับ “คล� นลูกใหม” บนถนนการเมือง แพทอง

ธาร ชินวัตร “อุงอ๊ิง” ทายาทนองคนเล็กของพ่ีโทน่ี “ทักษิณ 

ชินวัตร” ทามกลางความเปนหวงเปนใยของหลายๆ ฝาย ดวย

เกรงวาจะเขาทํานอง “พอแมรังแกฉัน” ...• เพราะในเสน

ทางแหงการชวงชิงอํานาจรัฐเพ� อไดสิทธ์ิในการบริหารจัดการ

บานเมืองตามระบอบประชาธิปไตยน้ัน หมายถึงตองกลายเปน 

“บุคคลสาธารณะ” ท่ีจะถูกขุดคุย ชําแหละ เจาะลึก แลวนํา

มาแฉโพยกันแบบถึงก๋ึน ไมมีคําวา “เพศสภาพ” เปนเกราะ

ปองกันนะจะ..จะบอกให ...• ตําแหน�ง “หัวหนาครอบครัว” 

ในวันน้ีจะพัฒนาสูเกาอ้ี “หัวหนา

พรรค” เพ� อไทยในอนาคตหลังการ

ยุบสภาหรือไมอยางไรน้ัน?!? ไมน�า

สนใจเทากับคําถามท่ีถกอภิปราย

กันหนักมากวา หัวหนาครอบครัว

กับหัวหนาพรรคเน่ีย!! ใครใหญ

กวากันนะ?!? ...คําตอบน้ีคงตองให 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค

เพ� อไทย ท่ีเดินตาม “นองอุงอ๊ิง” 

ตอยๆ ชวยอรรถาธิบายกระมัง!! 

...• คนน้ีเปนคนนอก... สมชัย ศรี

สุทธิยากร สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย แตสองบริบทการเปดหนา

เลนของลูกสาวสุดเลิฟพ่ีโทน่ีไดอยางกับเปนคนใน ถึงข้ันทํานาย

วา หัวหนาครอบครัวคืออีกกาวท่ีเขาใกลตําแหน�งผูท่ีพรรค

เสนอช� อเปนนายกรัฐมนตรี .. พรอมช้ีแนะนองอุงอ๊ิงวา ตอง

พัฒนาบุคลิกภาพใหมีพลังแบบคุณพอและมีเสน�หแบบคุณอา 

ย่ิงลักษณ ชินวัตร อีกนิด ...• เกมการเมืองแบบน้ี จัดเปนการ

เดินกลยุทธ  soft power ในยุคดิจิทัลหรือไม น�าสนใจท่ีจะตอง

หยิบยกมาวิเคราะหวิจารณกันอยางคึกคักถึงพริกถึงขิง นับจาก

วันน้ีแน�นอน..บันทึกแปะท้ิงไว ณ บรรทัดน้ี ...• แตกๆๆ ...เสียง

แตก!! ในข้ัวของสีเหลือง สีนํ้าเงิน 

สีฟา สีสล่ิม อยางไมตองสงสัย กับ

สนามเลือกต้ังผูวาฯ กทม.ท่ีกําหนด

จะมีในวันท่ี 22 พ.ค.ศกน้ี เปนเหตุ

ให “บานบางเขน” ของ พวงเพ็ชร                                                      

ชุนละเอียด “เจแจน” ในฐานะผู

อํานวยการการเลือกต้ัง ส.ก.คึกคัก

ชัดเจนหนักกวาเกา หลังจากท่ี

ซุมเงียบเปนกุนซือเดินเกมใหกับ                    

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ในนามอิสระเพ� อ

ชิงเกาอ้ีผูวาฯ กทม.มาต้ังแตวันแรก 

เพราะคนเส้ือแดงและฐานเสียงพรรคเพ� อไทยเคยมีเทาไรก็เทา

เดิม ไมถูกแบงถูกแยงวาจะลงคะแนนใหใครดีหนอ!! ระหวาง 

“ดร.เอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ แหงคาย ปชป. “เดอะจ้ัม”  

สกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผูวาฯ กทม. และยังมี อัศวิน ขวัญ

เมือง พอเมืองคนเกาท่ีประกาศตัวลาสุด ...• ปดกันใหแซด

ชุมชนตางๆ ใน กทม.วา “บ๊ิกวิน” น�ารักน�าคบหามากถึงมากท่ีสุด 

เพราะกอนอําลาเกาอ้ีผูวาฯ กทม.ออกปฏิบัติการเดินเย่ียมเยือน

ผูนําชุมชนท่ัว กทม. พรอมขวัญถุง

เล็กๆ นอยๆ ตามประสาไปมาลา

ไหว ..สวนใครจะหาความวา เปน

กลยุทธแปะโปงมัดจําไวกอนผอน

ใหหมดจดทีหลังเม� อเสร็จศึกเลือก

ต้ังน้ัน คงตองยืมมือ “นักรอง” “พ่ี

ศรี” ศรีสุวรรณ จรรยา หรือไมก็ “พ่ี

เรือง” เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ชวย

เจียดเวลาไปสอดสองหาคําตอบให

ทีสิ ...• บันทึกความเคล� อนไหว เพ� อ

เตรียมการเลือกต้ังท้ังสนามใหญ

และสนามเล็กสนามจ๋ิว ลวนเปน

เร� องท่ีอยูในสายตาของสาธารณชน แตจะมีสักก่ีคนท่ีสนใจใฝรู

วา การเลือกต้ังในตําแหน�งอยาง ประธานสภาสตรีแหงชาติใน

พระบรมราชินูปถัมภ น้ันก็มีสาระสําคัญท่ีถูกเมาธกันใหแซดวา 

มีผลประโยชนอะไรนักหนาหรือไมอยางไร ทําไมจึงมีขบวนการ

เคล� อนไหวแจกกระดาษเปลาใหลงนาม “มอบอํานาจ” ลวงหนา

กันต้ังแตไกโห ท้ังๆ ท่ีจะมีการประชุมเลือกต้ังประธานคนใหม

กันโน�น 7 เมษายน 2565 ...• เปดหนากันชัดๆ วันน้ีมี   ดร.วันดี 

กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะนายกสมาคมแมบานมหาดไทย

น่ังรักษาการประธานสภาสตรีฯ อยู เพราะตําแหน�งน้ีหมดวาระ

กันมาต้ังแตเดือนกันยายน 2564 ...• ศรีภริยา “หลังบาน” ปลัด

กระทรวงมหาดไทย สุทธิพงษ จุลเจิม อยากจะน่ังตอก็ออกจะ

ไมงาม เพราะ “ปาวันดี” เกาะเกาอ้ีน้ีมาสองสมัยติดตอกันรวม

เปน 4 ปแลว แตดูเหมือนวาประเด็นน้ีมีทางเลือกทางออก หาก

สามารถสรรหา “นอมินี” มาแปะสัก 1 หรือ 2 ป เพ� อคนเกาจะ

ไดหวนกลับมาใหม!!! ..เกาอ้ีเล็กๆ ในสายตาคนนอก แตสําหรับ

คนวงใน วากันวาไมธรรมดานะ ถาไมสองใหดี ...•  

ปยสาร

ดร.วันดี 

กุญชรยาคง จุลเจริญ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

w

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด

ารศึกษาเร� องกัญชาเสรี กับขบวนการเคล� อนไหวทางสังคม

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ� อศึกษาขบวนการเคล� อนไหว

ภาคประชาชนในการรณรงคเรียกรองปลดล็อกกัญชาเสรี 

เพ� อศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการการใชกัญชาใน

ประเทศไทยในการรักษาโรค และเพ� อศึกษาจุดคานงัด จุดเปล่ียนใน

การเคล� อนไหวภาคประชาชนเพ� อแกไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให โทษ พ.ศ.

2522 ใหกัญชาสามารถใชเปนยารักษาโรคได 

จากการศึกษาพบวา ในวิถีชีวิตไทย เร� องของกัญชามีใหเห็น

มายาวนาน และความนิยมของกัญชาในอดีตยังปรากฏหลักฐานอยู

ในจิตรกรรมฝาผนังอีกดวย ขณะท่ีในงานวรรณกรรมก็มีปรากฏให

เห็นกันมากมายเชนกัน ขณะเดียวกันกัญชาก็มีปรากฏในตํารับยาไทย

หลายขนาน รวมถึงตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เปนตน 

นับแต พ.ร.บ.ยาเสพติดให โทษ พ.ศ.2522 ประกาศใหกัญชา

เปนยาเสพติดให โทษประเภท 5 น้ัน ภูมิปญญาในการนํากัญชามาใช

ทางการแพทยของไทยก็ไดขาดตอนลง หมดความสืบเน� องและหมด

พัฒนาการไป ในทางกลับกันชาติตะวันตกอยางหลายรัฐในอเมริกา

และประเทศออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศกลับอนุญาตใหมี

การปลูกและใชกัญชาเปนท้ังยาท้ังอาหารเพ� อสันทนาการอยางถูก

กฎหมาย 

อยางไรก็ตาม แมจะมีกระแสและภาคปฏิบัติการการเคล� อน 

ไหวของภาคประชาชนเพ� อคัดคานตอตานกฎหมายดังกลาวเปนระยะ

ก็ตาม แตก็ไมบรรลุผลใดๆ จนกระท่ังจุดเปล่ียนสําคัญท่ีถือวาเปนจุด

คานงัดท่ีทําใหกัญชาเสรีไดรับการตอบรับจากสังคมและเกิดการถก

แถลงในระดับนโยบายอยางเขมขนกวางขวาง เร่ิมตนจากการเปดตัว

ผลิตภัณฑและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตพบสารสําคัญในกัญชา

ท่ียับย้ังเซลลมะเร็งได จนเกิดปฏิกิริยาตอบรับในวงกวางของสังคม

และนําไปสูการเปล่ียนแปลงผอนปรนในระดับนโยบาย 

จากจุดเร่ิมตนดังกลาวทําใหเกิดการต� นตัวและการตอบรับ

ในเร� องกัญชา ปรากฏการณดังกลาวจึงถือเปนความสําเร็จของ

ขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมท่ีสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงทาง

นโยบายตามมา ท้ังน้ี การเคล� อนไหวรณรงคเรียกรองของภาค

ประชาชนมีท้ังภาคปฏิบัติการผานการจัดกิจกรรมเรียกรองของกลุม

องคกรตางๆ อยางกวางขวาง และการตอสูในภาควาทกรรม ท้ังน้ี 

ชุดวาทกรรมท่ีภาคประชาสังคมใช ก็คือ กัญชาคือยารักษาโรค หรือ

วาทกรรม กัญชาคือยาวิเศษ จึงถือวาขบวนการเคล� อนไหวทางสังคม

เร� องกัญชาเสรีเปนขบวนการเคล� อนไหวท่ีประสบความสําเร็จ แมยัง

ไมสามารถปลดล็อกกัญชาเสรีไดสมบูรณแบบก็ตาม แตก็ทําใหมีการ

ผอนปรนทางนโยบายกฎหมายและขอหามคอนขางมากอยางไมเคย

ปรากฏมากอน 

จุดคานงัดสําคัญจนทําใหเกิดจุดเปล่ียนกัญชาเสรีไดรับการ

ตอบรับจากสังคมและเปนนโยบาย ซ่ึงก็คือจุดเร่ิมตนจากการเปดตัว

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีไดนํามาสูการตอบรับในวงกวางของ

สังคมและนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย ท้ังน้ี มหาวิทยาลัย

รังสิตท่ีกลาเปดตัวจนนําไปสูกระแสเคล� อนไหวเรียกรองอยางมีพลัง

น้ัน เน� องจากปรัชญาสังคมธรรมาธิปไตยของมหาวิทยาลัยรังสิตรูรอน

รูหนาว รวมทุกขรวมสุขกับสังคม และมหาวิทยาลัยรังสิตไมเคยน่ิง

ดูดายตอการเคล� อนไหวประเด็นท่ีเปนประโยชนตอคนในสังคมไทย

และประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิตใชหลัก สังคมธรรมาธิปไตย เปนปรัชญา 

กลาวคือ ธรรมาธิปไตยไมใชระบอบการปกครอง แตเปนหลักเกณฑ

หรือเปนปรัชญาการเมืองก็ได ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือถือ

หลักการความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทํา

และตรวจสอบขอเท็จจริง พิจารณาอยางเต็มขีดแหงสติปญญา มอง

เห็นไดดวยความบริสุทธ์ิใจ เปนไปโดยชอบธรรมและเพ� อความดีงาม

และทําดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา ดังน้ัน สังคม

ธรรมาธิปไตย ก็คือสังคมท่ีเปนธรรมและอยูกันอยางสงบสุข ดัง

น้ัน ในการเรียกรองใหปลดล็อกกัญชาเสรีของภาคประชาชนและ

มหาวิทยาลัยรังสิตคร้ังน้ีเปนจุดคานงัดของสังคม จะอยูบนฐานของ

สังคมธรรมาธิปไตยท่ีเห็นแกประโยชน โดยรวมและประเทศชาติเปน

หลัก ท่ีนํามาสูกระแสของสังคมท่ีต� นตัวตอการปลดล็อกกัญชาเสรีใน

ท่ีสุด

ซ่ึงจากจุดเร่ิมตนดังกลาวทําใหเกิดการต� นตัวและการตอบรับ

ในเร� องกัญชาท้ังหมดดังท่ีกลาวมา ประกอบกับองคความรู ภูมิปญญา

ดานบวกของสังคมไทยตอพืชท่ีเรียกวากัญชา สืบสานสะสมมาอยาง

ตอเน� อง แมขาดตอนไปในชวงท่ีกัญชาถูกกําหนดใหเปนยาเสพติด

ก็ตาม แตดวยเหตุท่ีกัญชาผูกอยูกับวิถีชีวิตคนไทยในมิติตางๆ รวม

ท้ังตํารับยาแพทยแผนไทยจึงไมไดทําใหกัญชาแมเปนพืชตองหาม

ถูกตัดตอนหายไปจากสังคมไทย ดังน้ัน เม� อมีการเปดตัวผลิตภัณฑ

และผลการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปรากฏ

สูสาธารณะ ทําใหท้ังตนทุนเดิมบวกกับขอคนพบใหมกลายเปนแรง

สงผานสําคัญของการเคล� อนไหวกัญชาเสรี กลาวคือ ขบวนการ

เคล� อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ท่ีใชขอบเขตอาณาบริเวณเร� อง

กัญชาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีทุกคนในสังคมรวมกันออกมาแลกเปล่ียน 

แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล ศึกษาวิจัยหรืออ� นๆ เปนขบวนการ

เคล� อนไหวทางสังคมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง คือสามารถผลักดันไป

สูการกําหนดนโยบายของภาครัฐไดในท่ีสุด

จุดเร่ิมตนจากการเปดตัวงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีได

นํามาสูการตอบรับในวงกวางของสังคมและนําไปสูการเปล่ียนแปลง

ทางนโยบาย ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีกลาเปดตัวจนนําไปสูกระแส

สังคมน้ัน เน� องจากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตในการเปนผูนํา

สังคม และมหาวิทยาลัยรังสิตไมเคยน่ิงดูดายตอการเคล� อนไหว

ประเด็นท่ีเปนประโยชนตอคนในสังคมไทยและประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิตใชหลักสังคมธรรมาธิปไตยเปนปรัชญา กลาวคือ 

ธรรมาธิปไตยไมใชระบอบการปกครอง แตเปนหลักเกณฑหรือเปน

ปรัชญาการเมืองก็ได ธรรมาธิปไตยถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักการ

ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําและ

ตรวจสอบขอเท็จจริง พิจารณาอยางเต็มขีดแหงสติปญญา มองเห็น

ไดดวยความบริสุทธ์ิใจ เปนไปโดยชอบธรรมและเพ� อความดีงาม

และทําดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา ดังน้ัน สังคม

ธรรมาธิปไตยก็คือสังคมท่ีเปนธรรมและอยูกันอยางสงบสุข 

ดังน้ัน ในการเรียกรองใหปลดล็อกกัญชาเสรีของภาค

ประชาชนและมหาวิทยาลัยรังสิตคร้ังน้ี เปนจุดคานงัดของสังคม จะ

อยูบนฐานของสังคมธรรมาธิปไตยท่ีเห็นแกประโยชน โดยรวมและ

ประเทศชาติเปนหลัก ท่ีนํามาสูกระแสของสังคมท่ีต� นตัวตอการปลด

ล็อกกัญชาเสรีในท่ีสุด

ขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมเร� องกัญชาเสรีประสบความ

สําเร็จ เพราะสามารถทําใหสังคมรับรู เขารวมรณรงค เคล� อนไหว

เรียกรองในวงกวาง ซ่ึงกลายเปนอํานาจของการเคล� อนไหวภาค

ประชาชนและสามารถผลักดันจนเปนนโยบายสาธารณะอยางเปน

รูปธรรม ไมวาจะเปนการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนกัญชาของ

สถาบันการศึกษาสารพัดหลักสูตร ท้ังทางทฤษฎีวิชาการและการผลิต

การแปรรูป การพัฒนาเปนธุรกิจจนเกิดการขยายตัวของธุรกิจและ

การประกอบการท่ีเก่ียวเน� องกับกัญชาหลากหลายรูปแบบ เหลาน้ี

ถือเปนรูปธรรมของชัยชนะและความสําเร็จของการเคล� อนไหวทาง

สังคมท่ีมีการตอสูกันทางวาทกรรมในตอนเร่ิมแรกจนพัฒนาสูรูป

ธรรมในท่ีสุด

อยางไรก็ตาม แมยังไมสามารถปลดล็อกกัญชาเสรีหรือนํา

กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดไดสําเร็จ ยังตองติดตามรณรงคเรียก

รองกันตอไป แตก็เปนสัญญาณท่ีดี ซ่ึงอาจเปนหัวขอศึกษาวิจัยตอ

ไป โดยเฉพาะบทบาทของพรรคการเมืองและกลุมชนช้ันอํานาจ 

ภาคธุรกิจผูประกอบการท้ังรายเล็กรายใหญเร่ิมหันมาสนใจมากข้ึน 

นอกจากน้ีหัวขอวิจัยท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมอีกประเด็นหน่ึงคือการใชส� อ

สังคมออนไลน หรือส� อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซ่ึงเปนเคร� องมือ

สําคัญของกลุมเคล� อนไหวกัญชาเสรี ในการสรางความเขาใจ อธิบาย

เปาหมาย ขยายแนวรวม รวบรวมเครือขายไดอยางรวดเร็ว.

หตุการณตกน้ําและเสียชีวิตอยางปริศนาของดาราสาว 

แตงโม หรือ ภัทรธิดา ที่ประชาชนผูสนใจทั้งประเทศ

ตางรูสึกสะเทือนใจในโชคชะตาที่เธอไดรวมกันฟนฝากับ

บิดามาอยางทรหดอดทน

จนกระทั่งเธอไดพบกับ บุคคลอันเปนที่รักและแสน

บริสุทธิ์ คือ เบิรด หลังผูเปนพอเสียชีวิต

เบิรด เปนชายหนุมมาดเซอรแบบบานๆ ที่จงรักและภักดี

ตอเธอมานานนับสิบป  

ทําใหในที่สุด เธอไดตัดสินใจฝากชีวิตไวกับชายออนวัย

กวาสองปคนนี้  มีชีวิตรวมกันอยางมีความสุข

ผูคนพบเห็น นองทั้งสอง ไปชวยกันยืนขายของตาม

ตลาดนัดตางๆ ดวยรอยยิ้มอันสดใส

ผูคนในวงการและประชาชนผูสนใจตางรูสึกยินดีที่เธอได

พบรักครั้งใหมอัน แสนบริสุทธิ์และเรียบงาย

แตจูๆ ความตายก็ไดมาพรากเอาชีวิตของเธอไปจาก

ประชาชนและคนรัก อยางไมคาดฝน เต็มไปดวยคําถามจาก

ผูคนมากมาย

ซึ่งจนกระทั่งปานนี้ก็ยังไมมีใครรูวา สาเหตุที่ทําใหเธอตก

จากเรือดวยเหตุที่ไปนั่งปสสาวะทายเรือและพยายามลุกขึ้นยืน

ตามคําใหการของพยานที่เห็นเหตุการณคือ “แซน” จริงหรือ

ไม?

เพราะในความเปนจริง การทําเชนนั้นสําหรับผูหญิง  

“เปนไปไดยากอยางยิ่ง” โดยเฉพาะขณะที่เรือวิ่งอยูทามกลาง

คล� นแมน้ํา และมีความสวางจากแสงไฟริมฝงสาดสอง

มากมาย ผูชายที่อยูบนเรือก็ไมไดสนิทสนมอะไรมากมาย

รวมทั้งไดทราบวา ในการตรวจชันสูตรศพครั้งแรก ก็ไม

พบสารยูเรียในผาอนามัย ซึ่งกอใหเกิดความสงสัยวา ถาเธอได

ปสสาวะจริง ก็น�าจะพบสารยูเรียเปนหลักฐานอยูบาง?

ตามกฎหมาย เหตุที่ตาย ไดถูกแพทยนิติเวชตํารวจตรวจ

วินิจฉัยรายงานไววา ขาดอากาศหายใจ ถือวาเปนขอยุติได  

ไมมีประเด็นปญหาอะไร

และเทากับยืนยันวาบาดแผลจุดหนึ่งจุดใด โดยเฉพาะ  

“แผลขนาดใหญ” บริเวณขาออนดานใน ไมสามารถทําใหตาย

ได 

ฉะนั้น เร� องการถูกฆาโดยเจตนาแบบประสงคตอผล หรือ

ยอมเล็งเห็นผลไมวาจะโดยบุคคลบนเรือหรือผูใด จึงพูดไดวา

สามารถตัดออกไปได

เหลือแตประเด็นที่ผูคนสงสัยและยังไรคําตอบจาก  

“ตํารวจ” ผูรับผิดชอบการสอบสวนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

ซึ่งแมแต “ฝายปกครอง” และ “พนักงานอัยการทองที่” ก็ไมมี

โอกาสไดรับรูหรือแมกระทั่งตรวจดูเรือและพยานหลักฐานอะไร

เหมือนฝายปกครองและอัยการในประเทศที่เจริญทั่วโลก 

ก็คือ อาจถูกประทุษรายรูปแบบหนึ่งแบบใด จนเปนเหตุให

เธอพลัดตกจากเรือไป และ “จมน้ําตาย” เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้น

ไดหรือไม?

ปริศนาที่ตองการคําตอบในเร� องนี้ก็คือ บาดแผลขนาดใหญ 

บริเวณขาออนดานในเกิดขึ้นไดอยางไร?

ซึ่งจนถึงขณะนี้ ก็ยังไมมีใครสามารถตอบดวยหลัก

วิทยาศาสตรไดวา เกิดจากการกระทบกับ วัตถุมีคมอะไรอยูใน

หรือนอกเรือ หรือในน้ํา ที่สงผลทําใหเกิดบาดแผลในลักษณะนั้นได 

และ เกิดในขณะที่เธอยังมีชีวิตและลมหายใจ

ในชั้นแรก ผูคนตางสันนิษฐานกันวา น�าจะเกิดจากใบพัดเรือ

หรือไมก็หางเสือเขากระทบในทันทีที่เสียหลักตกลงไป 

 สวน ตําแหน�งที่ตก จากทายเรือ จะมีโอกาสโดนหางเสือ

เรือใตน้ําเกิดแผลเชนนั้นไดหรือไม ก็ยังคงเปนปริศนาที่ ไมมีใคร

กลาสรุปอยางแน�ชัดเชนกัน?

แตพลันที่มีการตรวจชันสูตรศพครั้งที่สองตามคํารองของ

ผูเปนแมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง

มีกรรมการจากหลายฝายรวมรับรูเปนพยาน รวมทั้ง แพทย

หญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท อดีตผูอํานวยการสถาบัน

นิติวิทยาศาสตรแหงนี้ดวย

กลับทําใหสังคมไดทราบวา 

บนรางของนองแตงโมมีรอยกระทบ

กับของแข็งทั้งเกิดเปนรอยช้ําและ

บาดแผลเล็กใหญนับไดถึง 22 จุด

ซึ่ง เปนขอมูลที่ประชาชนไม

เคยไดรับรูมากอนจากสถาบันนิติเวช

ตํารวจเลย และไมทราบวาเปนแผล

ในลักษณะใดบาง?  

เน� องจากรายงานขอเท็จจริง

ในการสอบสวนทุกอยางถูกตํารวจ

ผู ใหญ “มั่วนิ่ม” วา “เปนความลับ

ทางราชการ” จนหมดสิ้น!

ซึ่งถายังไมสามารถวินิจฉัยไดวา 

บาดแผลทั้ง 22 จุดบนรางกาย โดย

เฉพาะแผลขนาดใหญสองตําแหน�ง 

เกิดจากอะไร หากไมใชใบพัดหรือหางเสือเรือ?

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ก็คงยังไมสามารถสรุป

ตามกฎหมายไดวา พฤติการณที่ตาย หรือเหตุที่ทําใหเธอตกเรือ

ไปจนกระทั่งจมน้ําตาย  

เกิดจาก อุบัติเหตุ หรือ ถูกประทุษราย รูปแบบหนึ่งแบบ

ใด  

ไมวาจะเปนการพยายามลวนลาม หรือใสสารบางอยาง

ที่ทําใหเกิดอาการมึนเมาไปในเคร� องด� มเตรียมไว

ปญหาสําคัญเหลานี้ที่ตํารวจไมสามารถตอบใหประชาชน

เช� อถือไดอยางมั่นใจ ก็เพราะการที่ไมได สั่งอายัด เรือไวทันที  

เพ� อใหเจาหนาที่พิสูจนหลักฐานตรวจและรวบรวมพยานหลัก

ฐานทุกชนิดใหเสร็จสิ้นเสียกอน

รวมทั้งการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในรางกายก็ได

กระทําหลังเวลาลวงเลยไปในวันรุงขึ้น และพบวา ไมมีใครด� ม

ไวนหรือเหลาจนเมาแมแตคนเดียว!

นอกจากนั้น พฤติกรรมของตํารวจผู ใหญที่ ไมใชพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบตามกฎหมาย ในการสั่งไปยังสถานีตํารวจ

อําเภอเมืองนนทบุรี ใหแจง คุณเอกพันธ  บรรลือฤทธิ์ ที่กําลัง

นําศพไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร เพ� อใหแพทยนิติเวชตรวจ

ตามปกติ

ใหเลี้ยวกลับทั้งขบวนไปสงที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาล

ตํารวจ เพ� อให ตํารวจแพทย ทําการตรวจชันสูตรแทน เพ� อ

ความมั่นใจ!

สงผลทําใหรายงานที่ออกมา ประชาชนไมเช� อถือเช� อมั่น

จนกระทั่งตองมีการสั่งใหตรวจพิสูจนใหมเปนครั้งที่สอง

โดยแพทยนิติเวช สถาบันนิติเวชฯ รพ.ธรรมศาสตร ที่ตํารวจ

ผู ใหญไมยอมใหคุณเอกพันธนําไปสงแตแรกนั่นเอง!

ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา  

วิทยาลัยนวัตกรรมสงคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘นองแตงโม’‘อุบัติเหตุ’หรือ‘ถูกประทุษราย’

หลักฐานสําคัญคือ

‘แผลใหญ’‘เกิดกอน’หรือ‘หลังตกเรือ’ที่พิสูจนเช� อถือได

ก

ยูเนสโก (UNESCO) หรือองคการการศึกษา 

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

กําหนดใหวันที่ 21 มี.ค.ของทุกป เปน “วันกวีนิพนธสากล” 

(World Poetry Day) ตั้งแตป 2542 เปนตนมา เพ� อสนับสนุน

ใหการอาน เขียน ตีพิมพ และสอนการเขียนกวีนิพนธนั้น ถือ

เปนอีกหนึ่งวาระสําคัญของทุกชาติทั่วโลก.

วันกวีนิพนธสากล 

กัญชาเสรี
กับขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมในประเทศไทย

เ

ขอบคุณภาพจาก เดลินิวส
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วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค, ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เป็นเลขาธิการพรรค, บุญสิงห์                                                                        

วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค, ธนพร ศรีวิราช ภรรยา 

ร.อ.ธรรมนัส เป็นเหรัญญิกพรรค 

ส่วนกรรมการบริหารพรรค 18 คน ได้แก่ 1.ไผ่ 

ลิกค์  ส.ส.กำาแพงเพชร 2.สมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 

3.จีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 4.พรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร  

5.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 6.ยุทธนา  

โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ               

7.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำา 

นงค์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.     

ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.                                  

ตาก 9.ปัญญา จีนาคำา                                

ส.ส.แม่ฮ่องสอน 10.นาง 

ทัศนาพร เกษเมธีการุณ                       

ส.ส.นครราชสีมา 11.อัคร 

แสนคีรี โล่ห์วีระ 12.วิชิต  

ปลั่งศรีสกุล 13.ไพร พัฒ

โน 14.สุชาติ อุทัยวัฒน์ 

15.นเรศ ธำารงค์ทิพยคุณ               

16.ธนสาร ธรรมสอน 17. 

ปัญญา  พุกราชวงศ์ และ18.นพดล สงวนพันธ์

ขณะที่รายชื่อกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมี

จำานวน 14 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนจากกรรมการบริหาร  

8 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา, บุญสิงห์     

วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร, 

สมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น, จีรเดช ศรีวิลาศ ส.ส.พะเยา,  

พรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร, น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ  

ส.ส.สมุทรสาคร, ยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

สัดส่วนจากสมาชิกพรรค 6 คน ได้แก่ ชานนท์ จิตต์จง 

หัวหน้าสาขาพรรคภาคใต้, นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ หัวหน้า

สาขาพรรคภาคกลาง, สุธี พงษ์เพียรชอบ ตัวแทนพรรค

ประจำาจังหวัดยะลา, น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ ตัวแทนพรรค

ประจำาจังหวัดสมุทรสาคร, สุจินต์ อินพหล ตัวแทนพรรค

ประจำาจังหวัดกำาแพงเพชร, กรรภิรมย์ กุยุคำา ตัวแทนพรรค

ประจำาจังหวัดชุมพร

ภายในงาน พล.อ.วิชญ์ได้สวมเสื้อแจ็กเกตของพรรค 

ให้สมาชิกใหม่ ที่วางตัวไว้ให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค 

ในครั้งต่อไป อาทิ วิชิต ปลั่งศรีสกุล, ภักดีหาญส์ หิมะ

ทองคำา, ไพร พัฒโน, ปัญญา ศรีปัญญา อดีต ส.ส.ขอนแก่น  

เป็นต้น 

สำาหรับ “วิชิต ปลั่งศรีสกุล” ที่เป็นกรรมการบริหาร

พรรค ก่อนหน้านี้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไทยรักไทย สอง

สมัย แล้วโดนตัดสิทธิทางการเมืองห้าปีในคดียุบพรรคไทย  

รักไทย โดยตอนเลือกตั้งปี 2562 ลงสมัคร ส.ส.เขต เพื่อ

ไทย ที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยถือเป็นมือกฎหมายที่เคยมีบท 

บาทสำาคัญอย่างมากในพรรคไทยรักไทยสมัยทักษิณ ชินวัตร 

เป็นนายกฯ และหัวหน้าพรรคไทยรักไทย.

มากมาย พยายามที่จะผสมฝ่ายที่นิยมโทนีและไม่นิยมโทนีที่ไม่

ปฏิเสธโทนีให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

๔.พยายามแสดงให้ประชาชนเห็นว่าอนาคตการเมืองของ

สองพรรคสามารถเดินไปด้วยกันได้ 

๕.เมื่อไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะดูเหมือนประชาชนจะ

ไม่ยอมรับ “เผาไทย&พปชร.” ก็แสดงปาหี่แยกกลุ่มนิยมเผาไทย 

(แป้งนิยม) ออกไปจาก พปชร. 

๖.หลังจากนั้นก็ด้อยค่า พปชร. โดยที่ผู้ขี่หลังเสือ พปชร.ใน

ขณะนี้ ไม่มีทีท่าว่าจะพยายามปกป้องพรรคแต่อย่างใด

ใครยังจำาได้ไหมว่าโทนีประกาศว่าไว้ใจ ป.เล็กที่สุด  แล้วให้

เวลาสาม ป.ครอบครองอำานาจ ๒ ปี จากนั้นให้จัดการเลือกตั้งใหม่ 

บัดนี้เวลาล่วงเลยมากว่า ๘ ปีแล้ว โทนีก็เหลาเหย่เต็มที ต้องการ

กลับบ้านมากถึงมากที่สุด สร้างกระแสต่างๆ เช่นอุ๊งอิ๊งจะพากลับ

บ้าน วันน้ีก็ส่ังให้เผาไทยล้มมาตรา ๒๘-๒๙ เพื่อให้ “โทนีฟีเวอร์” กลับ                                                                                          

มาครอบครองอำานาจนิติบัญญัติและบริหารเหมือนสมัย พ.ศ.๒๕๔๔

วันน้ีท่าทีของสาม ป.ก็ไม่แสดงอะไรให้ประชาชนเห็นว่า ยุทธ 

ศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปีนั้นทำาเพื่อใคร วันนี้  “รถไฟฟ้าสีเขียวก็ยัง

เป็นปัญหา” ต่อสัมปทานป๊อกได้ ประมูลใหม่หมอผีเล็กรวย แล้ว

ถามว่าประชาชนได้อะไร  ค่าโดยสารตลอดสายจะถูกลงหรือแพง

ขึ้น ประเทศจะได้อะไร ภาษีจะเก็บได้มากขึ้นหรือน้อยลง ทุกอย่าง

ล้วนเป็นอำานาจของนักการเมืองขึ้นอยู่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ 

กัญชาเสรีที่วันนี้ก็ยังขัดแย้งกันระหว่างเสี่ยมิกกี้เมาส์กับ                                                                                       

กลุ่ม พปชร. เสี่ยมิกกี้เมาส์ที่ใช้นโยบายกัญชาเสรี รักษาได้ทุก                                                                                   

โรค แต่วันนี้น้ำามันกัญชาหาซื้อไม่ได้แล้ว แสดงว่าไม่มีประโยชน์

ทางการแพทย์ หรือการแพทย์ไม่ได้ประโยชน์ เสี่ยมิกกี้เมาส์ต้อง 

การให้ฟรีทุกอย่าง ไม่จำากัดเฉพาะใช้สกัดเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

ในทางแพทย์หรือการค้า แต่สาธารณสุขต้องการควบคุม (แต่นัก

ธุรกิจรวย) อำานาจในการสกัดและการค้า แม้ว่าจะปลดล็อกจาก

บัญชียาเสพติดแล้วก็ตาม แต่ใครจะปลูกในบ้านเพื่อนำาเอาใบไป

ใส่ต้มยำาต้องจดแจ้ง (กับใครก็ไม่รู้) ซึ่งก็ไม่สามารถเอาใบแห้งไป

สูบได้เหมือนใบยาสูบ ความขัดแย้งนี้ก็ยังเป็นประเด็นการเมืองที่                                                                                 

ใช้ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตน มิได้ทำาเพื่อประชาชน ก็ในเมื่อ                                                                                    

ปลดล็อกกัญชาจากกฎหมายยาเสพติดแล้ว ทำาไมต้องควบคุม ห้าม

ประชาชนปลูกยาสูบเพื่อนำามาสูบเอง ทำาให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มาก

เท่าใด ชาวไร่ยาสูบหรือบริษัทผลิตบุหรี่ใครได้ใครเสียมากกว่ากัน

วันนี้จำานวนผู้ติดเชื้อจริงๆ น่าจะเกือบห้าหมื่นแล้ว แล้ว

อาจจะเพิ่มถึงแสนคนต่อวัน แต่ สธ.จะยกเลิกรักษาฟรี ไล่หมู

5บทความ

ม่มีอะไรเซอร์ ไพรส์

แค่ตอกย้ำาว่า “เพื่อไทย” เป็นสมบัติของตระกูล

ชินวัตร

วานนี้ (๒๐ มีนาคม) พรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรม 

“ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” ที่อุดรธานี  

เมืองหลวงคนเสื้อแดง 

ไฮไลต์ของงานอยู่ที่ การประกาศตัว “อุ๊งอิ๊ง-แพทอง

ธาร ชินวัตร” เป็นผู้มีบารมีเหนือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่าง

เป็นทางการ

เพราะเท่าที่สดับตรับฟัง พรรคเพื่อไทย คือส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวเพื่อไทย 

ครอบครัวเพื่อไทย ใหญ่ กว่า พรรคเพื่อไทย

และการวางตำาแหน่งให้ “อุ๊งอิ๊ง” มีความชัดเจนขึ้นทั้ง

ใน “ภาพ” และ “อำานาจ”

ทำาไมต้องมีครอบครัวเพื่อไทย?

“ชลน่าน ศรีแก้ว” เฉลยคำาตอบ 

“...ผู้นำ�ของเร�ต้องมีสิ่งที่รวบรวม หลอมรวมพวกเร�

เป็นหน่ึงได้ ในครอบครัวเพื่อไทย ไม่ใช่ผู้นำ�ท่ีมีคว�มเกร้ียวกร�ด 

ไม่เอื้ออ�ทรต่อใคร 

แต่เร�ต้องมีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง มีจิตใจเอื้ออ�ทร ต่อญ�ติ 

มิตร ด้วยข้อจำ�กัดกฎหม�ย ที่มีเจตน�ปิดกั้นคว�มเป็นสม�ชิก 

แต่เร�ไม่สนใจ จะม�สร้�งครอบครัวเพื่อไทย บ้�นหลังใหญ่

หัวใจเดิม 

ก�รเมืองภ�คประช�ชนจะไม่เดินอย่�งโดดเดี่ยว เพร�ะ

พรรคเพื่อไทย...”

นี่คือการเลี่ยงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยพรรคการเมือง ที่กำาหนดให้สมาชิกพรรคการเมือง ต้อง

เสียค่าสมาชิก ๒๐๐ บาท ต่อปี 

การมาในรูปแบบสมาชิกครอบครัว ไม่มีกฎหมายกำาหนด 

ให้ต้องเสียค่าสมาชิก ซึ่งพรรคเพื่อไทยเรียกว่า “นวัตกรรม

การเมืองภาคพลเมือง”

ทำาไมกฎหมายต้องกำาหนดให้เก็บค่าสมาชิก 

กฎหมายต้องการให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

พรรคการเมือง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรค

หมาตัวที่ ๑ ของเอเชีย

รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกำาหนดนโยบายของพรรค  

แนวทางนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการรวมศูนย์อำานาจภายใน

พรรค 

และยังมีข้อดีจะช่วยลดการซื้อเสียง เพราะเมื่อพรรคไม่จำา 

เป็นต้องใช้งบประมาณการหาเสียงหรือซื้อเสียง ก็ทำาให้พรรคไม่

จำาเป็นต้องหาเงินมาเป็นจำานวนมากเพื่อการนี้

ก็คือลดการคอร์รัปชัน 

ฉะนั้นคำาตอบจาก “ชลน่าน ศรีแก้ว” ล้วนย้อนแย้งกัน

อย่างสิ้นเชิง 

เมื่อไปดูคำาพูดอีกตอนหนึ่งซึ่งระบุว่า

“...เร�โชคดีได้ส�ยเลือดพันธุกรรม ผู้ที่มีคว�มปร�รถน�ดี                                                                                

ต่อประเทศช�ติ ท่ีต้องก�รแก้ปัญห�ให้พ่ีน้อง ต้องก�รสร้�งโอก�ส

ให้ลูกหล�น นำ�พ�ประเทศให้มีท่ียืนในอ�รยประเทศให้เป็นท่ียอม 

รับ แต่ก็ถูกกลั่นแกล้ง ทำ�ล�ย แม้แผ่นดินแม่ ก็ไม่ได้อยู่ 

แต่เร�ก็มีคว�มภ�คภูมิใจขอประก�ศว่� ผู้นำ�ครอบครัวเพื่อ

ไทย เป็นส�ยเลือด เป็นดีเอ็นเอ ของคนที่มีเจตน�ที่จะสร้�งบ้�น 

สร้�งเมืองนี้ ในน�มของพรรคไทยรักไทย เป็นประธ�นคณะที่

ปรึกษ�ด้�นก�รมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเพื่อไทย ภูมิใจครับ 

หัวหน้�ครอบครัวเพื่อไทย คุณอุ๊งอิ๊ง แพทองธ�ร ชินวัตร..”

เป็นการสารภาพว่า ครอบครัวเพื่อไทย คือ ดีเอ็นเอ ของ

ตระกูลชินวัตร และ ทักษิณ

นี่หรือคือนวัตกรรมการเมือง!

ถึงบอกว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ เพื่อไทยยังไม่ใช่พรรคของ

ประชาชน

ที่น่าอดสูคือ เวที ของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ เต็มไปด้วย

การบิดเบือนข้อเท็จจริง  

จากปากของ “สุทิน คลังแสง” 

“...สมัยพรรคไทยรักไทย มีนโยบ�ยต่�งๆ จนชนะก�รเลือก

ตั้งได้ ส.ส. ๒๔๘ ที่นั่ง ได้ตั้งรัฐบ�ลโดยมีท่�นทักษิณ ชินวัตร เป็น

น�ยกรัฐมนตรี จนเกิดวลีประช�ธิปไตยกินได้ ทำ�ให้ประช�ชน

ลืมต�อ้�ป�กได้ เป็นรัฐบ�ลที่อยู่ครบ ๔ ปี ในประวัติศ�สตร์ไทย 

จ�กนั้นเมื่อเลือกตั้งอีกครั้งใน ๔ ปีให้หลัง เร�ยังได้ ส.ส. 

๓๗๗ ที่นั่ง ตั้งพรรคก�รเมืองพรรคเดียว 

ถือว่�ท่�นทักษิณ เป็นผู้นำ�ที่สง่�ง�มในเวที ได้รับก�รยอม 

รับทั้งเอเชียและเวทีน�น�ช�ติ ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่ ๕ 

ของเอเชีย และวันนี้ประเทศกลับเป็นหม�ตัวที่  ๑ ของเอเชีย...”

ครับ...ตัวเลขจำานวน ส.ส. ถือว่าถูกต้อง แต่การกำาเนิด

ของพรรคไทยรักไทย ก็อย่างที่ทราบ มาจากการควบรวมพรรค 

การเมือง และดูด ส.ส. 

เริ่มต้นด้วยทุนมหาศาล 

รัฐบาลทักษิณจึงไปจบลงที่การถอนทุนคืน

ประชาธิปไตยที่กินได้ แค่วาทกรรมการเมือง แต่เนื้อในคือ 

การใช้อำานาจแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นที่มาของผลโพลอันลือลั่น

โกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกัน! 

ยุคหนึ่งการเมืองไทย เราผ่านทัศนคติของประชาชน ที่

ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์

ด้วย

ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่ง แจกใน

สถานการณ์ที่ไม่ควรจะแจก สร้างวัฒนธรรมแบมือขอ 

แม้จะมีการมองว่า รัฐบาลทักษิณ เป็นขวัญใจคนรากหญ้า 

นโยบายที่สำาเร็จอย่างมากคือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 

แต่นโยบายอัปยศเช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร มีการคอร์ 

รัปชันกันมโหฬาร 

รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน 

เกิดเป็นคดีความมากมายทั้งในรัฐบาลไทยรักไทยและตระกูลชิน

วัตร

และที่ “สุทิน คลังแสง” โกหกหน้าด้านๆ คือ “ทักษิณ”  

ทำาให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่ ๕ ของเอเชีย แต่วันนี้ประเทศ

กลับเป็นหมาตัวที่ ๑ ของเอเชีย

นี่ไม่ต่างจากทัศนคติชังชาติ 

ความจริงคือ ประเทศไทย ไม่เคยขึ้นชั้นเป็นเสือตัวที่  ๕  

และไม่เคยเป็นหมาตัวที่ ๑ ของเอเชีย

การสื่อสารของนักการเมืองไปถึงประชาชนลักษณะเช่น

นี้ ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย นอกจากสร้างความเกลียด

ชัง 

ประเทศไทยแค่เกือบจะเป็นเสือตัวที่ ๕ เท่านั้น 

และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะหนุนให้ไทยเป็นเสือตัว

ที่ ๕ แห่งเอเชียคือ อีสเทิร์นซีบอร์ด ในยุค “ป๋าเปรม” 

รัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ ได้อานิสงส์ มาเต็มๆ 

“น้าชาติ” ปั่นเสือตัวที่ ๕ ด้วย นโยบายเปลี่ยนสนามรบ

เป็นสนามการค้า ขยายโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด

แต่สุดท้ายถูกรัฐประหาร 

มีการบอกว่า เพราะรัฐประหาร ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔ 

ทำาให้ไทยก้าวไปไม่ถึงฝัน 

ก็ถูก แต่ไม่ทั้งหมด 

สาเหตุหลักมาจากรัฐบาลหลังยุค “ป๋าเปรม” วางไทย

เป็นประเทศแรงงานราคาถูก ดึงดูดอุตสาหกรรม แต่ไม่สร้าง

นวัตกรรมของตัวเอง 

ต่างจากเกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ที่ทุ่มไปกับ

การพัฒนาคนที่ชัดเจน 

ฉะนั้นถ้าบอกว่า ไทยเป็นหมาตัวที่ ๑ ของเอเชีย  นัก 

การเมืองทั้งหลายจะต้องแสดงความรับผิดชอบ เพราะทุกรัฐ 

บาลแข่งกันนำาเสนอนโยบายประชานิยม จนแทบไม่สนใจที่จะ

พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน คือการพัฒนาคน 

กิจกรรม “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” 

ของพรรคเพื่อไทยจบลงที่ “อุ๊งอิ๊ง” ประกาศความพร้อม ปลุก

เพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ 

“นโยบ�ยของเร�จะเติมเงินในกระเป๋�ให้ประช�ชนแบบมี

เกียรติ อำ�น�จรัฐเท่�นั้นที่จะเป็นท�งออก”

เริ่มต้นก็ใช้เงินล่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจ 

นโยบายแบบนี้แหละที่ส่งเสริมให้ไทยเป็นหมาตัวที่ ๑  

ของเอเชีย.

ทันสมัยใหม่เสมอ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า

ตระกูลก้าวหน้านานได้

๑.ของหาย รีบหา ทันใด

๒.ของเสีย ซ่อมใส่ ทันที

๓.รู้ประมาณการกินใช้

๔.ตั้งผู้มีศีลไว้ทำาหน้าที่

เป็นผู้นำาเรือนคือเพื่อนดี

ตระกูลนี้จะตั้งอยู่ได้นาน

พปชร.คือพรรคเฉพาะกิจเพื่อรอการกลับมาของเผาไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

การเมืองวันนี้โคม่าจริงๆ อนาคตประเทศไทยฝากไว้กับ 

“ไม้หลักปักข้ีเลน” รัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ถูก

ครอบครองโดยการเมือง วันน้ียังลูกผีลูกคนเพราะกฎหมายลูกยังมี

ปัญหา ทำาไมผมจึงฟันธงว่าการเมืองเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ บท                                                      

บัญญัติเร่ืองการเลือกต้ังน้ันมีความสำาคัญต่อประชาธิปไตยอย่าง               

ไร เลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้งใบเดียวใช้ได้ทั้ง ส.ส.ระบบบัญชีราย

ชื่อและระบบเขต หรือเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้งสองใบ แยกเป็น

ระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ จะทำาให้ประชาธิปไตยดีขึ้นหรือ

เลวลงอย่างไร แต่ที่แน่ๆ พรรคการเมืองต้องการ ส.ส.ระบบบัญชี

รายชื่อ ซึ่งก็ต้องตั้งคำาถามว่า ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนั้นทำาให้ประ 

ชาธิปไตยดีขึ้นอย่างไร

ปริมาณของพรรคการเมืองมากหรือน้อยดีอย่างไร จำาเป็น

หรือไม่ที่ ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ที่

เรียกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกง สร้างรัฐธรรมนูญฉบับทุมมังกุ มีทั้ง

พรรคใหญ่และพรรคเล็กที่เปรียบเสมือนไม่ต้องสังกัดพรรค เพราะ

มี ส.ส.คนเดียวที่เป็นเจ้าของพรรค สร้างประวัติศาสตร์การเมือง

นิวนอร์มอลที่อยู่ได้ไม่ครบวาระ (รอการแก้ไขกฎหมายลูก) เพื่อ

กลับไปสู่ระบบเก่า ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ เพราะ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเพื่อพรรค พปชร.ที่ให้คณะคุณสมชายได้

ครอบครองอำานาจต่อ

แต่ดูเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีบทเฉพาะกาลที่บัญญัติไว้

เพื่อทำาลายตัวเองเหมือนเอนไซม์ไลโซโซม พปชร.เติบใหญ่ด้วยบท 

เฉพาะกาล แล้วจะล่มสลายด้วยบทเฉพาะกาล เป็นการเตรียม

การไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เผาไทยกลับมายิ่งใหญ่ด้วยปริมาณ ส.ส.ใน

สภาเหมือนเดิม วันนี้เผาไทยเหิมเกริมหนักขอแก้ไข (ยกเลิก) รัฐ 

ธรรมนูญมาตรา ๒๘-๒๙ เพื่อให้ โทนีสามารถบงการพรรคเผาไทย

ได้เหมือนเดิม ซึ่งก็เป็นการทำาลายปรัชญาพรรคการเมือง

ทำาไมผมจึงวิเคราะห์ว่า พปชร.เป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจ

ที่ตั้งขึ้นมารอการกลับมาของโทนี เหตุผลมีดังนี้  

๑.พปชร.เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเห็นทางการเมือง

เหมือนกันคือ “ไม่ปฏิเสธเผาไทย” เพราะคุณสมชายมิได้ชี้ว่า โท

นีและเผาไทยคือต้นเหตุของรัฐประหาร ดังนั้นสมาชิกเริ่มต้นของ 

พปชร.ก็มีทั้งนิยมโทนี และไม่นิยมโทนี แต่ไม่ปฏิเสธโทนี 

๒.คุณสมชายปฏิเสธท่ีจะปฏิรูป สตช.ท่ีเป็นองค์กรหลักท่ีนิยม                                                                                    

โทนี ดังนั้น ๘ ปีที่ผ่านมา สตช.ก็เป็นองค์กรที่ยิ่งห่างไกลประชา 

ชน ยกตัวอย่างเช่นกรณี ส.ต.ต.ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตบนทาง 

ม้าลาย เจ้าหน้าที่ของ สตช. พยายามใช้กฎหมายปกป้องผู้กระทำา

ผิด เช่นอ้างกฎหมายจราจรว่าสามารถใช้ความเร็วบนถนนหน้าโรง

พยาบาลได้ถึง ๘๐ กม./ชม. วันนี้อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มแผ่นดิน  

แก๊งออกเงินกู้มากกว่าสมัย ๒๗ พ.ค.๕๗ ไม่รู้ว่ากี่ร้อยเท่า

๓.การแตกแยกของพรรค พปชร. เริ่มตั้งแต่ขับไล่สมาชิก

ผู้ก่อตั้งพรรคที่ไม่สนับสนุนโทนี โดยเฉพาะกลุ่ม กปปส.ที่อยู่ตรง

ข้ามกับกลุ่มนิยมโทนี นำาขี้ข้าเก่าของโทนีเข้ามาแทรกแซงในพรรค

วิชิต-อดีต ทรท.มาเศรษฐกิจไทย

เข้าปากหมาโรงพยาบาลเอกชน ซ้ำารอยเรื่องโง่ๆ ที่รัฐบาลที่ไม่

เฉพาะ พปชร.กระทำา เพราะเป็นการกระทำาของคณะรัฐบาลที่มี                  

พรรคการเมืองร่วมกระทำา แบบตาบอดท้ังคณะคลำาช้างท้ังตัว แล้ว

เอาเสียงข้างมากมาช้ีลักษณะช้าง แต่การเมืองเลวร้ายกว่าน้ีเพราะ

มติต่างๆ เป็นมติแกล้งโง่ มีผลประโยชน์การเมืองนำาหน้าท้ังอำานาจ

บริหารและอำานาจนิติบัญญัติ รวมท้ังอำานาจตุลาการท่ีมีการใช้ความ

สัมพันธ์ส่วนบุคคลแทรกแซง.

โกปั๊ก

 

เดิมทีรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ให้มี ส.ส.ป�ร์ตี้ลิสต์ เพร�ะต้อง 

ก�รคนที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ เช่น นักวิช�ก�ร ผู้รู้ผู้เชี่ยวช�ญ

เฉพ�ะด้�นเข้�ม�เป็น ส.ส. แต่มันผิดเพี้ยนเมื่อนำ�ม�ปฏิบัติตั้งแต่

ก�รเลือกตั้งปี ๒๕๔๔ โดยเฉพ�ะพรรคไทยรักไทย นำ�ชื่อน�ยทุน

พรรคเข้�ม�เป็น ส.ส.ป�ร์ตี้ลิสต์ จ�กนั้นแทบทุกพรรคก็นำ�ไปปฏิ 

บัติเรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน 

สำ�หรับพรรคพลังประช�รัฐ ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะ ก�ร

เลือกตั้งสมัยหน้�จะมี ส.ส.ล�ออกไปอยู่พรรคอื่น  และจ�กพรรค

อื่นย้�ยเข้�ม�อยู่ในพลังประช�รัฐ แต่ในส่วนที่จะไปเพื่อไทยนั้นยัง

ตอบย�กว่�จำ�นวนเท่�ไหร่ ถ้�จะไปก็จะเป็นกลุ่มส�มมิตรเป็นหลัก 

แต่ก็ไม่ง่�ยครับ เพร�ะเพื่อไทยเองจัดคนลงพ้ืนท่ีเลือกต้ังเกือบครบ                                                                                      

แล้ว ห�กกลุ่มส�มมิตรไปคงต้องคุยกันเยอะพอควร ว่�ใครต้องเสีย

สละ ก็อ�จทำ�ให้พรรคเพื่อไทยแตกก่อนเลือกตั้งเอ�ง่�ยๆ ฉะนั้น

มีแนวโน้มเหมือนกันว่� ส�มมิตรอ�จไปพรรคก�รเมืองอื่น แต่ถึง

เวล�ต้ังรัฐบ�ลอ�จรวมกับเพื่อไทย หรือส�มมิตรอ�จอยู่ในพลังประ 

ช�รัฐต่อก็ได้ครับ.

เก๋าแต่ช้า

   * จุดอ่อนของคุณอัตถ์คือจัดช้า

กว่าจะได้ทัศนาก็ล้าสมัย

โลกสะบัดซัดขวับเร็วฉับไว

แต่คุณอัตถ์ อัตนัยท่านใจเย็น

ที่ควรลงให้ไว...เก็บไว้ก่อน

ด้วยกาพย์กลอนแม้จะเก่าไม่เน่าเหม็น

หากเสนาะเพราะดีมีประเด็น

ไม่จำาเป็นเห็นควรต้องด่วนลง

โบราณว่าช้าช้าได้พร้างาม

ยิ่งก้าวน้อยค่อยตามยิ่งสูงส่ง

อย่าเร่งรัดจัดเรียงต้องเที่ยงตรง

พอเจาะจงลงพิมพ์ย่อมพริ้มเพรา

มีบ้างหลงลงซ้ำาสุขสำาราญ

ร่ำาเมรัยชัยบานเลยงานเข้า

วิชาเอกคุณอัตถ์คงหมัดเมา

ศิษย์ฤๅษีเลี้ยงเต่า เก๋าแต่นานน์น์น์!!!

   ขอคารวะสักหนึ่งจอก

      เฉินซัน

วิชิต ปลั่งศรีสกุล
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6 เศรษฐกิจ

ที่ PTS 001/2565

           วันที่ 4 มีนาคม 2565

เร� อง     ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

เรียน     ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย   1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

   2. รายงานประจําป 2564 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   3. หนังสือมอบฉันทะ

ดวยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพ� อพิจารณาเร� องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี้

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันอังคารที่  30 มีนาคม 2564  ซึ่งมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียด 

  ที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะ 

  กรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

  ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 2)

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ดังกลาว

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ� อใหเปนไปตามนัยของมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 ที่กําหนดให 

  คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ� อ 

  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบ 

  โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวด  “งบการเงิน” (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผาน 

  การพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ โดยเช� อมโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัในแตละป  

  และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแก ผูถือหุนในอัตราหุน 

  ละ 4 บาท จากจํานวนหุนของบริษัท 35,954,180 หุน คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 143,816,720 บาท โดยกําหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพัก 

  การโอนหุน  และจายเงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล เพ� อใหทีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 18 ซึง่กาํหนดใหในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปทกุครัง้  

  ใหกรรมการออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม  

  รายนามคณะกรรมการที่ตองพนจากตําแหน�งในปนี้ ไดแก

   1.  นายประดิษฐ   ทีฆกุล กรรมการ 

   2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ กรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ เน� องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และประวัติ

  การทํางานที่ดี ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ  และไดแนะนําชวยเหลือในการบริหารงานอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ จึงเห็นวาที่ประชุมผูถือ 

  หุนสมควรแตงตั้ง นายประดิษฐ ทีฆกุล และนางสาวเกษรา วงศเกตุ กรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระดํารงตําแหน�งตอไปอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัความรูความสามารถและ ความรบัผดิชอบของกรรมการ ในประเภทและขนาดธรุกจิใกลเคยีงกนั  

  โดยไดกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหนาที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 วงเงินรวม  2,400,000 บาท  

  และใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกกรรมการในวงเงินทานละ 200,000 บาท ตอป

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565

  วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี  

  และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

        บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ตั้งแตป 2554-2564 รวมทั้งสิ้น 11 ป โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

  ความเหน็คณะกรรมการ   เน� องจากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เปนบรษิทัผูใหบรกิารสอบบญัชทีีม่ชี� อเสยีง มคีวามเปนอสิระ ไมมผีลประโยชนสวนไดเสยีใดๆ  

  กบับรษิทั หรอืบรษิทัยอย ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่เกีย่วของกบับคุคลดงักลาว จึงเหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชมุผูถอืหุนพจิารณาอนมุัตแิตงตัง้ บรษิทั  

  สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 และพิจารณาคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,016,000  บาท ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2564  

  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

  1.   นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ       เลขทะเบียน  4377 หรือ

  2.   นายวิชาต ิ โลเกศกระวี           เลขทะเบียน  4451    หรือ

  3.   นายสําราญ แตงฉ่ํา                 เลขทะเบียน  8021 

วาระที่ 8 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

                บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดังกลาว ตั้งแตวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวาการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2565  จะแลวเสร็จ  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยลงทะเบียนเขารวมประชุมได ตั้งแตเวลา 12.30 

–13.30 น. และเพ� อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางไปหรือมาจาก

ประเทศกลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุมเสี่ยง เปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุม

หรือผูมีไข  หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยวาจะเปนไวรัส COVID-19  ขอใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเขารวมประชุม และ

เพ� อลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอความรวมมือมายังผูถือหุนทุกทานแมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ขอใหพิจารณามอบฉันทะให

เลขานุการบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  กรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหตัวแทนของทาน หรือนางศุภณัฐ พงษเสริม เลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน ขอใหกรอกรายละเอียดและลงลายมือช� อใน

หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ

ใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมดวย โดยสงใบมอบฉันทะดังกลาวตอเลขานุการบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม 

หรือสงใบมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ในกรณีที่มอบฉันทะใหเลขานุการบริษัทเขา รวมประชุมแทน โดยจะตองแนบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ เพ� อสิทธิในการ

เขารวมประชุมดวย

  (1)  ในกรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ

       ถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

  (2)    กรณีนิติบุคคลเปนผูมอบฉันทะ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน หรือสําเนาบัตร 

       ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับข่ีของผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคลนั้น ๆ   

 

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                  (นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล)                                                                                                         

                                                                       ประธานกรรมการ

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                  (นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล)                                                                                                         

ที่ PYT 001/2565

              วันที่ 4 มีนาคม 2565

เร� อง     ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

เรียน    ทานผูถือหุน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

 2.  รายงานประจําป 2564 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 3.  หนังสือมอบฉันทะ

ดวยคณะกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หอง

ประชุมช้ัน 9 อาคารสํานักงานโรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี  943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพ� อพิจารณาเร� องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียด 

  ที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะ 

  กรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน 

  ครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 2)

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ดังกลาว

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ� อใหเปนไปตามนัยของมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 23 ที่กําหนดใหคณะ

 กรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ� อ

 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดย 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวด “งบการเงิน” (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผาน 

   การพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ โดยเช� อมโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัในแตละป  

  และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน 

  ละ 1.20 บาท จํานวน 1,108,208,020 หุน  คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,329,849,624 บาท โดยกําหนดวันอังคารที่ 15  มีนาคม 2565  เปนวันปดสมุดทะเบียนพัก 

  การโอนหุน  และจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระ

  วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 12 ซึ่งกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ให 

  กรรมการออกจากตาํแหน�งจาํนวนหนึง่ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใ็หออกโดยจํานวนใกลทีส่ดุกบัสวนหนึ่งในสาม  

  รายนามคณะกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งในปนี้ ไดแก

    1.  แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

    2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ  กรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ เน� องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ประสบการณและประวัติการ 

  ทํางานที่ดี ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ และไดแนะนําชวยเหลือในการบริหารงานอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ จึงเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน 

  สมควรแตงตั้งกรรมการ 2 ทานที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระดํารงตําแหน�งตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

    1.  แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

    2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ  กรรมการ 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัความรูความสามารถและ ความรบัผดิชอบของกรรมการ ในประเภทและขนาดธรุกจิใกลเคยีงกนั  

  โดยไดกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหนาที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ และใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกกรรมการใน 

  วงเงินทานละ 200,000 บาท ตอป

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565

  วตัถปุระสงคและเหตผุล   เพ� อใหเปนไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ซึง่กาํหนดวา “ใหทีป่ระชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปแตงตัง้ผูสอบบญัช ี 

  และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

        บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ตั้งแตป 2554-2564 รวมทั้งสิ้น 11 ป โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   เน� องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนบริษัทผูใหบริการสอบบัญชีที่มีช� อเสียง มีความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ

กับบริษัท  หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง บริษัท  

  สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 และพิจารณาคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 826,000 บาท ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2564 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

  1.   นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ       เลขทะเบียน  4377 หรือ

  2.   นายวิชาติ  โลเกศกระวี           เลขทะเบียน  4451    หรือ

  3.   นายสําราญ แตงฉ่ํา                 เลขทะเบียน  8021 

วาระที่ 8 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี) 

  บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดังกลาว ตั้งแต วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวา

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 จะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยขอใหมาลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 10.30

–11.00 น. และเพ� อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 จึงขอความรวมมือผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางไปหรือมาจากประเทศ

กลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจาก ประเทศกลุมเสี่ยง เปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุมหรือผูมีไข

หรืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยวาจะเปนไวรัส COVID-19 ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเขารวมประชุม และ

เพ� อลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในวันประชุม บริษัทขอความรวมมือมายังผูถือหุนทุกทานแมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ขอใหพิจารณามอบฉันทะให

เลขานุการบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  กรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหตัวแทนของทาน หรือนางศุภณัฐ พงษเสริม เลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน ขอใหกรอกรายละเอียดและลงลายมือช� อ

ในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ

ใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมดวย  โดยสงใบมอบฉันทะดังกลาวตอเลขานุการบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม

หรือสงใบมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ในกรณีที่มอบฉันทะใหเลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน โดยจะตองแนบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ เพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดวย

  (1)  ในกรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ

       ถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

  (2)  กรณีนิติบุคคลเปนผูมอบฉันทะ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร

       ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงลายมือช� อ ของ นิติบุคคลนั้น ๆ   

 

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                    (นายประดิษฐ ทีฆกุล)                                                                                                         

                                                                      ประธานกรรมการ

ปิดจ๊อบ ทางหลวงเคลียร์ค่าปรับ M-Flow ครบแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด

เผยว่า ตามท่ีนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม มอบนโยบายให้ ทล.เร่งคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ท่ีใช้บริการ

ระบบชำาระค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน (M- 

Flow) ให้ครบภายใน 31 มี.ค.2565 หลังจากได้เปิดให้บริการเต็ม                                                                           

รูปแบบเมื่อวันท่ี 15 ก.พ.ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีกองทางหลวงพิเศษระหว่าง                                                                                   

เมือง (มอเตอร์เวย์) รายงานว่า ล่าสุด ทล.ได้ดำาเนินการคืนเงิน

ค่าปรับให้กับผู้ใช้ทางครบท้ังหมด 23,563 ราย มูลค่ารวม 10.23 

ล้านบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย ทล.ได้โอนเงินให้ธนาคารกรุง

ไทย ซ่ึงบางรายอาจจะต้องรอกระบวนการบัตรเครดิตคืนวงเงิน

ให้กับผู้ใช้ทาง อย่างไรก็ตามถือว่าได้ดำาเนินการคืนเงินค่าปรับ

เร็วกว่าท่ีกำาหนดไว้ว่าจะจ่ายครบภายใน 31 มี.ค.2565

สนข.เล็งศึกษาถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้อันดามัน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้

เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำาปี 2566 วงเงินกว่า                                       

80 ล้านบาท เพื่อดำาเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม

และสำารวจออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่ง

ทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 

จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เบื้องต้นมีระยะ

ทางประมาณ 600 กิโลเมตร (กม.) หากได้รับจัดสรรงบประ 

มาณแล้ว สนข.จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหาบริษัทที่

ปรึกษาในช่วง ต.ค.2565 จากนั้นจะเริ่มศึกษาประมาณ ธ.ค.

2565-พ.ค.2567 หรือใช้ระยะเวลาศึกษา 18 เดือน โดยเมื่อ

ศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคม

พิจารณาเพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง 

(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำาเนินการต่อไป.

พาณิชย์ โวซอฟต์เพาเวอร์ปัง
ปี64หนุนสร้างมูลค่า941ล้านฟุ้ง65อัด32งานเพิ่ม

นายภูสิต รัตนกุล เสรี

เริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ                                        

ค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระ 

ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการผลักดันนโยบาย 

Soft Power ตามที่นายจุรินทร์                                                  

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมน                                                  

ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์มอบหมาย ว่า ผลการ

ดำาเนินการด้าน Soft Power ของ 

กรมฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-

ก.พ.2565 มีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมกิจกรรมด้าน Soft Power 

แล้ว 659 ราย สร้างมูลค่าการ

ซื้อขายกว่า 941 ล้านบาท คิด

เป็น 25.91% ของมูลค่าเป้า

หมาย 3,632 ล้านบาทที่ตั้งไว้

ในปี 2565

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ลงนาม                                                  

ข้ อตกลงความร่ วมมื อด้ าน                                               

วิชาการ (MoU) กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ภายใต้ โครงการกระ 

จายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุค

ใหม่ From Gen Z to be CEO 

ปี 2565 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือ

ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้าน

การค้าระหว่างประเทศให้กับ

นักศึกษาและผู้ประกอบการ

สำาหรับการขับเคลื่ อน                                                              

Soft Power ของกรมฯ ได้                                                       

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่                                                    

1.อาหารไทย 2.สินค้าสร้างสรรค์ 

อัตลักษณ์ไทย 3.ธุรกิจดิจิทัล 

คอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ เกม 

แอนิเมชัน 4.ธุรกิจ Wellness 

Medical Services (WMS) เช่น 

สมุนไพร สปา สุขภาพความงาม                           

5.แบรนด์ประเทศไทย และ 

6.ผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมี

โครงการสนับสนุน 32 โครงการ 

งบประมาณ 149.3812 ล้านบาท                                  

เป้าหมายมูลค่าการค้า 3,632 

ล้านบาท

ส่วนรูปแบบการขับเคลื่อน

จะดำาเนินการโดย 1.บ่มเพาะผู้                                                    

ประกอบการยุคใหม่ให้มี Mind- 

set ด้าน Soft Power ปลูกฝัง                                                   

แนวคิดให้กับผู้ประกอบการ                                                       

และบุคลากรภาครัฐในการนำา 

Soft Power ไปปรับใช้ 2.พัฒนา                                                        

สินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย                                                       

ด้วยการผลักดันการพัฒนา

สินค้าและบริการโดยสอดแทรก                                                

ความเป็นไทยควบคู่ กับการ                                                        

ยกระดับคุณภาพของสินค้า                                                       

และบริการ 3.ขยายตลาดสินค้า 

อาหารไทย อุตสาหกรรมดิจิทัล 

คอนเทนต์และธุรกิจบริการ WMS 

โดยจะส่งเสริมการขายในอุตสาห 

กรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และ 4.ประ 

ชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อ

ม่ันให้กับแบรนด์ประเทศไทย ด้วย                                                    

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ                                          

แบรนด์ของไทยผ่านการรับรอง                                                

สินค้าและบริการเป็นเอกลักษณ์ 

และได้มาตรฐาน.

ไทยโพสต์ • DITP โชว์ผลงานดัน Soft Power ส่งเสริมผู้

ประกอบการได้แล้ว 659 ราย สร้างมูลค่าการค้า 941 ล้านบาท 

พร้อมเปิดแผนปี 65 อัด 32 โครงการ งบ 149 ล้านบาท ลุย 4                         

ภารกิจหลัก

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ธกส.โชว์ปล่อยสินเชื่อช่วยเกษตรแปลงใหญ่

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” โชว์ผล

งานปล่อยสินเชื่อพัฒนาการ

เกษตรแปลงใหญ่ แล้ว 366 

กลุ่ม คิดเป็นวงเงิน 2.1 พัน

ล้านบาท ชูดอกเบี้ยต่ำา 0.01% 

ต่อปี ผ่อนล้านละร้อย แจง

ช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันการผลิต                                         

ให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชนและสหกรณ์การเกษตร

นายธนารัตน์ งามวลัย                                    

รัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                                    

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

ธนาคารได้ปล่อยสินเช่ือให้กลุ่ม                                               

เกษตรกร ตามโครงการสนับ 

สนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการ

เกษตรแปลงใหญ่ไปแล้ว 366 

กลุ่ม เป็นวงเงิน 2.1 พันล้าน

บาท โดยในส่วนของพื้นที่จัง 

หวัดอุบลราชธานี ปล่อยสินเชื่อ 

ไปแล้ว 7 กลุ่ม เป็นเงิน 8.14 

ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุน

สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร

แปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม

และจัดหาปัจจัยการผลิตร่วม

กัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ

เพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขง่ขันท้ังการผลิต การแปรรูป 

การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำาหน่าย 

โดยจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และสหกรณ์การเกษตร เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุน วงเงิน

สินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยทั้ ง โครงการ 

3.01% ต่อปี โดยกลุ่มเกษตรกร

จ่ายดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อ

ปี หรือล้านละร้อย รัฐบาล

จะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 

แทนเกษตรกร 2.875% ต่อปี 

และ ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ย

เอง 0.125% ต่อปี ระยะเวลา

ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันกู้ เริ่ม

ตั้งแต่ 1 พ.ย.2559-30 มิ.ย.

2575

สำาหรับหลักเกณฑ์การ

เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ 

ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม

เกษตรกรที่รวมตัวกันตั้งแต่ 

30 คนขึ้นไป และมีพื้นที่การ                                          

ผลิตทั้งประเภทพืชไร่ ยาง 

พารา ข้าว ปาล์ม ไม้ผล พืช                                             

ผัก ไม้ดอก ประมงและ    

ปศุสัตว์ รวมกันตั้งแต่ 300 

ไร่ขึ้นไป.
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7เศรษฐกิจ

จากความผิดพลาดในนโยบายการเมืองระหว่างประเทศที่สหรัฐเข้า

แทรกแซงการเมืองประเทศอื่นแต่ทําไม่สําเร็จ และบางครั้งดูไม่มี

เหตุผลพอ ทําให้สหรัฐขาดความไว้เนื้อเชื่อใจจากประเทศที่เป็น

พันธมิตร ที่สําคัญสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์มองการทําหน้าที่

สาธารณะในฐานะประเทศผู้นําว่าเป็นภาระ ได้ถอนบทบาทสหรัฐออก

จากเวทีโลกในเรื่องที่สําคัญ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การช่วย

เหลือประเทศที่กําลังพัฒนา ภาวะโลกร้อน ผลคือโลกเกิดช่องว่างที่จะ

ไปต่อเพราะขาดประเทศที่เป็นผู้นํา

ขณะเดียวกันช่องว่างดังกล่าวก็เปิดพื้นที่

ให้จีนก้าวขึ้นมามีบทบาทสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

การเงินโลก เป็นผู้สนับสนุนหลักของระบบพหุภาคี

คือการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือการพัฒนา

ประเทศที่ยากจน เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี และ

เติบโตเป็นประเทศมหาอํานาจอันดับสองทาง

เศรษฐกิจ ขณะที่รัสเซียใช้

ประโยชน์และได้ประโยชน์เต็มที่

จากระบบโลกาภิวัตน์และระบบ

ทุนนิยม กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ

อันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้ส่งออกนํ้ามันอันดับสาม

ของโลก และใช้ความมั่งคั่งสะสมแสนยานุภาพทาง

ทหารและแผ่อิทธิพลทางการเมืองในประเทศต่างๆ 

เพื่อทัดทานการแผ่อํานาจทางการเมืองของสหรัฐ

และประเทศตะวันตก พร้อมกับขยายอิทธิพลของตน

ในกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิมอย่างที่เห็น

ในลักษณะนี้จึงพูดได้ว่าการเติบใหญ่ทาง

เศรษฐกิจของจีนและการแผ่อิทธิพลทางการเมือง

ของรัสเซียในกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม จริงๆ ก็คือผลผลิต

ของ Kindleberger Trap ที่การไม่ทําหน้าที่สาธารณะของประเทศ

มหาอํานาจในฐานะประเทศผู้นําที่ต้องดูแลระเบียบการเมืองโลก

ได้เปิดโอกาสให้ประเทศกลุ่มอํานาจใหม่ทั้งทางเศรษฐกิจและทาง

ทหารเติบโต ในบริบทนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะนี้ก็

คือตัวอย่างของการเติบโตและการแผ่อิทธิพลของกลุ่มอํานาจใหม่ใน

งครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําให้ผมนึกถึงสองทฤษฎีเก่ียว

กับสองกับดักสําคัญในการเมืองระหว่างประเทศที่ผมเคยเขียน

ในคอลัมน์นี้ คือ Thucydides Trap และ Kindleberger Trap 

เพราะโลกเราดูเหมือนว่ากําลังเดินเข้าสู่สองกับดักนี้ ซึ่งถ้าไม่หยุด

หรือไม่พยายามหลีกเลี่ยง ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างมากทั้งต่อ

มนุษยชาติและเศรษฐกิจโลก นี่คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

กับดักแรก Thucydides Trap พูดถึงแนวโน้มของการเกิด

สงครามเมื่อประเทศที่เติบโตขึ้นมาเป็นมหาอํานาจใหม่ สร้างความ

ระแวงและความหวั่นวิตกให้กับประเทศที่เป็นมหาอํานาจเดิมว่า

อาจถูกล้มล้าง ถูกแซงหน้า หรือสูญเสียความเป็นผู้นํา นําไปสู่การ

เกิดขึ้นของสงครามระหว่างมหาอํานาจเก่ากับมหาอํานาจใหม่ โดย

อ้างบทเรียนจากสงคราม 26 ปีที่เกิดขึ้นระหว่างกรีก (Athens) กับ

สปาร์ตา (Sparta) สมัยปี 430-404 BC คือก่อนคริสตกาล ที่สปาร์

ตาเป็นมหาอํานาจเดิมหวั่นวิตกและระแวงการเติบใหญ่ของเอเธนส์

ที่เป็นมหาอํานาจใหม่จนนําไปสู่สงคราม Peloponnesian war ที่ถือ

เป็นสงครามโลกยุคแรกๆ ซึ่งถ้าเปรียบกับเหตุการณ์ตอนนี้ ประเทศ

มหาอํานาจเดิมขณะนี้ก็คือสหรัฐ และประเทศมหาอํานาจใหม่ก็คือจีน  

หรือจีนกับรัสเซีย

ส่วนกับดักที่สอง Kindleberger Trap พูดถึงการไม่ทําหน้าที่

ของประเทศมหาอํานาจในฐานะประเทศผู้นําที่จะดูแลประโยชน์ทาง

สาธารณะของโลก คือรักษาระเบียบการเมืองโลก จนเกิดช่องว่าง 

เกิดปัญหาระหว่างประเทศ และเปิดพื้นที่ให้ประเทศอํานาจนิยมขยาย

อิทธิพลและเติบโต สร้างความไม่มั่นคงต่อเสถียรภาพ ความปลอดภัย 

และระเบียบการเมืองโลก จนนําไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามใน

ที่สุด โดยอ้างถึงสถานการณ์การเมืองโลกปี 1930s ที่อังกฤษขณะ

นั้นเป็นประเทศมหาอํานาจ แต่เป็นขาลงคือกําลังเสื่อมอํานาจ กับ

สหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศมหาอํานาจใหม่ คือกําลังเป็น

ขาขึ้น ทั้งสองประเทศมหาอํานาจไม่ทําหน้าที่ประเทศผู้นําที่จะดูแล

ประโยชน์ทางสาธารณะเพื่อรักษาระเบียบการเมืองโลก เลือกที่จะ

อยู่อย่างโดดเดี่ยว จึงเปิดพื้นที่ให้ประเทศอํานาจนิยมขณะนั้นเติบโต

และขยายอิทธิพล คือ นาซีเยอรมัน และประเทศในกลุ่มอักษะ นํา

ไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งถ้าเปรียบกับเหตุการณ์

ตอนนี้ ประเทศมหาอํานาจที่ไม่ทําหน้าที่คือสหรัฐ และอาจรวมจีนใน

ฐานะประเทศมหาอํานาจ 

อันดับสองที่กําลังเติบโต 

เปิดพ้ืนท่ีให้ประเทศอํานาจ 

นิยม เช่น รัสเซีย เติบโต

และขยายอิทธิพลจนนํา

ไปสู่สถานการณ์สงคราม

อย่างที่กําลังเกิดขึ้น

มาร์ค ทเวน นัก

ประพันธ์ชื่อดังชาว

อเมริกันเคยกล่าวว่า 

History never repeat, but it rhymes คือ ประวัติศาสตร์จะไม่ซํ้า

รอย แต่สัมผัสกัน หมายความว่า สิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

อาจเกิดขึ้นได้อีก แม้จะไม่ซํ้ากันหรือเหมือนกันทั้งหมด จึงปฏิเสธไม่

ได้ว่าโลกเราอาจกําลังเดินเข้าสู่กับดักทั้งสองกับดักขณะนี้ เริ่มจาก 

Kindleberger Trap ที่ภาวะผู้นําของสหรัฐในฐานะประเทศมหาอํา

นาจและประเทศผู้นําของกลุ่มเสรีนิยมตะวันตก ได้เสื่อมถอยลงหลัง

มีชัยชนะเหนือกลุ่มประเทศสังคมนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 1990s ทั้ง

ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ คือสหภาพโซเวียตล่มสลายปี 1991 และ

จีนตอบรับเศรษฐกิจระบบทุนนิยมโดยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า

โลกปี 2001

ความเสื่อมถอยในภาวะผู้นําสหรัฐเป็นผลจากการเมืองใน

สหรัฐเองที่นํามาสู่ความแตกแยกของคนในสังคมจนกระทบศรัทธา

ที่ประชาชนมีต่อระบอบประชาธิปไตย จากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 

และความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากความสุดโต่งของระบบ

ทุนนิยมสหรัฐจนทําให้เศรษฐกิจสหรัฐที่เคยเข้มแข็งเริ่มอ่อนแอ และ

ภาวะที่ระเบียบการเมืองโลกเดิมไม่มีการดูแล เพราะประเทศที่เป็น

ประเทศมหาอํานาจไม่ทําหน้าที่

คําถามที่ตามมาคือ เมื่อกลุ่มอํานาจใหม่เริ่มต้นแล้ว โลกจะ

เดินเข้าสู่กับดักที่สอง คือ Thucydides Trap หรือไม่ และเมื่อไรที่ประ

เทศมหาอํานาจเดิมจะระแวงประเทศ    

กลุ่มอํานาจใหม่จนนําไปสู่การเกิดขึ้นของ

สงคราม

ในเรื่องนี้ถ้าดูบริบททาง

ประวัติศาสตร์ของ Thucydides Trap ที่

มีการศึกษาการเปลี่ยนผ่านของอํานาจ

จากประเทศมหาอํานาจเดิมไปสู่ประเทศ

มหาอํานาจใหม่ การศึกษาพบว่าการท้า

ทายอํานาจเดิมโดยอํานาจใหม่ส่วนใหญ่

จะนําไปสู่การเกิดขึ้นของสงคราม คือ 

12 ใน 16 ครั้ง แต่ข้อสรุปนี้ในแง่งาน

วิจัยก็ถูกตั้งคําถามมาก ดังนั้น ที่พอจะ

ตอบได้คือการเกิดขึ้นของสงครามคงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่

แน่นอนเสมอไป แต่ที่แน่ๆ คือ Thucydides Trap จะไม่ใช่เรื่องที่เกิด

ขึ้นเร็ว แต่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และกระบวนการนี้เมื่อเริ่มต้น

ก็จะพัฒนาไปตามอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ นําไปสู่ทั้ง

การเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของสงครามในที่สุด แต่หนึ่งในเงื่อนไขที่จะ

เกิดขึ้นแน่นอนใน

กระบวนการดัง

กล่าวโดยเฉพาะ

ในช่วงต้นคือ 

การเปลี่ยนของ

ระเบียบการเมือง

โลก ขับเคลื่อน

โดยความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่ม    

อํานาจเดิมกับกลุ่ม

อํานาจใหม่ ที่จะ

เป็นจุดเริ่มต้นของ

การเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยระหว่างสองกลุ่มนี้

ในลักษณะนี้ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็จะทําให้การ

เมืองระหว่างประเทศและระเบียบการเมืองโลกเปลี่ยนไป และจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่การล่มสลายของ

สหภาพโซเวียต คือ

หนึ่ง โลกจะไม่สงบเหมือนเดิม และจะไม่ใช่โลกที่สันติสุขอย่าง

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ส

วีระพล จิรประดิษฐกุล

ผ่านมาผู้เขียนได้เขียนบทความ “มารู้จักโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ของประเทศไทย” พอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของอัตราค่าไฟฟ้า 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐาน  ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า

เอฟที และภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งค่าไฟฟ้าฐานจะปรับทุกๆ 5 ปี ค่าเอฟทีปรับ

ทุกๆ 4 เดือน โดยจะปรับให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนราคาเชื้อ

เพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของรัฐ เช่นการส่งเสริมพลังงาน

หมุนเวียนด้วยอัตรา Adder และ FIT เป็นต้น

ดังนั้น ทําไมค่าเอฟทีต้องปรับสูงขึ้นมากในช่วงปี  2565 จึงมี

สาเหตุมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ราคาก๊าซธรรมชาติ

โดยเฉพาะราคา LNG นําเข้าปรับตัวสูงขึ้นสิบเท่าตัว ราคาถ่านหินนําเข้า

ก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก ในขณะเดียวกันค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลง ปัจจัยเหล่านี้

ส่งผลกระทบต่อค่าเอฟทีตลอดปี 2565 ที่ต้องปรับสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้แน่นอน ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้

ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

สถานการณ์ราคาน้ํามันดิบดูไบในช่วงต้นปีอยู่ในช่วง 55-60 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 70-80 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่ม

ตั้งแต่ต้นปี 2565 ทําให้ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับเพิ่มจาก 83 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรลในเดือนมกราคม 2565 มาเป็น 90.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในครึ่ง

แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการรุกราน

ประเทศยูเครน ราคาน้ํามันดูไบปรับสูงขึ้นเป็น 98.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และได้ปรับสูงสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มาอยู่

ในระดับ 127.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอ่อนตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่ 115.3 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า

สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปรับตัวสูงขึ้นตาม

ราคาน้ํามันเช่นเดียวกัน แต่ปรับสูงขึ้นมากกว่า โดยราคาก๊าซ LNG ใน

ตลาดโลกของราคา LNG Japan/Korea Markers Platts Future หรือที่

เรารู้จักกันทั่วไปว่าราคาตลาดจร JKM ราคาตลาดจร LNG ในช่วงต้นปี 

2564 อยู่ในระดับ 6-7 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ได้ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 30.5 

ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูในช่วงปลายปี และได้ปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด โดยวัน

ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มาอยู่ที่ 33.05 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู และปรับ

ตัวสูงสุดที่ 84.8 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูในวันที่ 7 มีนาคม 2565 และหลัง

จากนั้นได้ปรับลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นถึง 5 เท่า

ราคาถ่านหินในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยราคา 

Newcastle Coal Future ได้ปรับตัวสูงจากระดับ 80 ดอลลาร์ต่อตัน 

ในช่วงต้นปี 2564 มาสูงสุดวันที่ 9 มีนาคม 2565 อยู่ในระดับ 425 

ดอลลาร์ต่อตัน หรือปรับเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า

ราคาก๊าซธรรมชาติของไทยหรือที่เรียกว่าราคา Pool ปรับตัว

สูงขึ้นตาม

ทำ�ไมค่�เอฟทีต้องปรับขึ้นสูงม�กในช่วงปี 2565

ราคาก๊าซธรรมชาติของไทยหรือท่ีเรียกว่าราคาก๊าซ Pool ประกอบ

ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 4 แหล่ง คือ (1) ก๊าซจากอ่าวไทย มีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 52 โดยราคาจะเคลื่อนไหวตามราคานํ้ามันเตาในตลาดโลก

เฉล่ียย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน ซ่ึงราคาก๊าซจากแหล่งน้ีจะมีราคาตํ่า

สุดเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ (2) ก๊าซจากสหภาพพม่า มีสัดส่วนรองลงมาร้อย

ละ 17 ราคาจะเคลื่อนไหวตามราคานํ้ามันเตาเช่นเดียวกัน แต่จะอิงราคา

นํ้ามันเตาในตลาดโลกเฉล่ียย้อนหลัง 3 เดือน (3) ราคานําเข้า LNG ท่ีเป็น

สัญญาระยะยาวหรือ Long Term เป็นราคาท่ี ปตท. ทําสัญญาระยะยาว

ไว้ ราคาจะเคลื่อนไหวตามท้ังนํ้ามันเตาและราคานํ้ามันดิบเบรนท์ ซ่ึงราคา

ท้ังจากสหภาพพม่าและ LNGLong Term จะมีราคาใกล้เคียงกัน และ (4) 

ราคานําเข้า LNGSpot ซ่ึงราคาจะมีความผันผวนมาก เหมือนราคานํ้ามัน 

ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นปี 2564 ราคาอยู่ท่ี 6-7 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ซ่ึง

ราคาตํ่ากว่าราคาของสหภาพพม่าและ LNGLong Term แต่ได้ปรับตัวสูง

ข้ึนอย่างรวดเร็วมาอยู่ท่ี 84.8 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู  ซ่ึงสูงกว่าราคาจาก

สหภาพพม่าและ LNGLong Term อย่างมาก

ในขณะเดียวกันการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซ่ึงประกอบ

ด้วยสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจะลดลงเรื่อยๆ จากระดับ

ร้อยละ 55 ในช่วงกลางปี 2564 เหลือร้อยละ 43-44 ในช่วงกลางปี 2565 

การผลิตก๊าซจากสหภาพพม่าก็ลดลงด้วย จะอยู่ในระดับร้อยละ 20-21 ใน

ช่วงปี 2564-65 แต่การนําเข้า LNG จะสูงขึ้นมากหลังช่วงเดือน เม.ย.

2565 เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแหล่งสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณเดิมส้ินสุด

ลง ทําให้ปริมาณการผลิตจะลดลงจาก 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เหลือ 

420-425 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) กําหนดไว้

ท่ี 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทําให้ต้องนําเข้าก๊าซ LNG จากตลาดจรเพ่ิม

มากข้ึน โดยสัดส่วนนําเข้า LNG ตลาดจรจะเพ่ิมจากร้อยละ 6-8 จากปี 

2564 มาอยู่ร้อยละ 16-17 ในช่วงกลางปี 2565

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศต้องพ่ึงก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศร้อยละ 60.27 มาจาก

ก๊าซธรรมชาติและมาจากถ่านหินนําเข้าร้อยละ 7.63 ถ่านลิกไนต์ของ 

กฟผ. ร้อยละ 7.54 ลิกไนต์หงสา จาก สปป.ลาว ร้อยละ 5.29 คิดรวม

ถ่านหินทั้งสิ้น ร้อยละ 20.46 ไฟฟ้าพลังน้ําของ กฟผ. ร้อยละ 3.55 และ

ไฟฟ้าพลังน้ําจาก สปป.ลาว ร้อยละ 8.63 ที่เหลืออื่นๆ อีกร้อยละ 7.09

ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงร้อยละ 5

ในการทําอัตราค่าไฟฟ้า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค.64 กําหนดอัตราแลก

เปลี่ยนเท่ากับ 31.30 บาทต่อดอลลาร์  และในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.65 

อัตราแลกเปลี่ยน 33.0 บาทต่อดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.70 บาทต่อดอลลาร์

ในการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วยต้นทุนผลิตหลักๆ มาจากค่าเชื้อเพลิง

ถึงร้อยละ 70 ดังนั้น ถ้าค่าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ถ้าราคา

สูงขึ้น 1 บาทต่อล้านบีทียู จะกระทบค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 0.5 สตางค์ต่อหน่วย 

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็กระทบค่าไฟฟ้า ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท

ต่อดอลลาร์ จะกระทบค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 5-6 สตางค์ต่อหน่วย

ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

ค่าเอฟทีงวดใหม่ พ.ค.–ส.ค.65 เพิ่มมากกว่าที่เคยคาดการณ์ ไว้

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้แถลง

ข่าวค่าเอฟทีงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 ว่าค่าเอฟทีทั้งปี 2565 จะเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 60 สต.ต่อหน่วย แต่จะทยอยปรับราคาครั้งละประมาณ 

20 สต.ต่อหน่วย ซึ่งขณะที่จัดทําเอฟทีในช่วงเดือนงวดดังกล่าวนั้น ใช้

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งราคาน้ํามันดิบดูไบที่ 80 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรล ราคา LNG นําเข้า 35.9 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู แต่ในขณะ

นี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยราคาน้ํามันดูไบปรับตัวสูงขึ้น

ถึง 128 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคา LNG ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 84.8 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาถ่านหินก็ปรับตัวสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ค่าเอฟทีงวดที่สองของปี 2565 (พ.ค.-ส.ค.) และงวดที่ 3 

(ก.ย.-ธ.ค.) ซึ่งเดิมคาดว่าราคาน้ํามันจะลดลงในกลางปี และราคาก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) จะลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป

นั้น อาจไม่เป็นความจริงแล้ว เพราะว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน

คงจะยังไม่จบโดยเร็ว ราคาน้ํามันยังคงอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ราคา

ก๊าซจากอ่าวไทยและสหภาพพม่าก็จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์

ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว รวมทั้งราคานําเข้า LNG จะปรับตัวอยู่ในระดับสูง

เช่นเดียวกัน ฉะนั้น พอสรุปได้ว่าค่าเอฟทีในช่วงปี 2565 คงจะสูงกว่า

ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างแน่นอน จะมากน้อยแค่ไหน ท่านผู้อ่านก็คงจะ

ที่

ที่เคยมี ทุกประเทศจะระวังสงครามและกังวลผลท่ีสงครามจะมีต่อประเทศ

ตน นําไปสู่การให้ความสําคัญกับการป้องกันประเทศและการสร้างความเข้ม

แข็งทางการทหาร ทรัพยากรท่ีประเทศมีจะถูกนําไปใช้จ่ายด้านการทหาร

มากข้ึน ทําให้ปัญหาสําคัญอื่นๆ ท้ังสังคมและเศรษฐกิจท่ีควรต้องแก้ไขเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนจะเสียโอกาส ทํา

ให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศย่ิง

มีข้อจํากัดมากข้ึน

สอง ความสัมพันธ์ระหว่าง

รัสเซียกับสหรัฐ กลุ่มประเทศนาโต 

และกลุ่มประเทศนอกนาโตที่เข้าร่วม

มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียจะถูกยก

ระดับเป็นความร้าวฉานทางการเมือง

และเศรษฐกิจที่อาจไม่หวนคืนสู่ระดับ

ที่เป็นปรกติได้ จะมีการตอบโต้ด้วยการ

แบนหรือควํ่าบาตรสินค้า ห้ามทําธุรกิจ

และห้ามเดินทางระหว่างกัน ทําให้ โลก

จะแคบลง มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยและการเลือกข้างอยู่ตลอด 

กระทบการทําธุรกิจและการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน

สาม สงครามทําให้รัสเซียถูกปิดล้อมทั้งทางด้านการทหาร

และเศรษฐกิจ กดดันให้รัสเซียต้องพึ่งพาและใกล้ชิดกับจีนมาก

ขึ้น ทําให้จีนกับรัสเซียจะเป็นเหมือนกลุ่มอํานาจใหม่ที่มีความพร้อม

ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การทหาร เทคโนโลยี กําลังคน และ

ทรัพยากรธรรมชาติเข้มแข็งพอที่จะต่อกรกับกลุ่มอํานาจเดิม และ

เป็นทางเลือกให้ประเทศอื่นๆ ในการทําการค้าและธุรกิจ ผลคือโลกา

ภิวัตน์อย่างที่เคยมีจะหายไป เศรษฐกิจโลกจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม ที่

ประเทศในแต่ละกลุ่มจะค้าขายระหว่างกันเป็นหลัก

ดังนั้น ชัดเจนว่าโลกกําลังเคลื่อนเข้าสู่ระเบียบการเมืองโลก

ใหม่ที่จะเป็นระเบียบการเมืองโลกแบบสงครามเย็น ที่จะเป็นการ

เผชิญหน้าอย่างเปิดเผยทางการเมืองระหว่างประเทศสองกลุ่ม นําโดย

ประเทศมหาอํานาจเก่าและมหาอํานาจใหม่ ในทางเศรษฐกิจ โลกา

ภิวัตน์จะถูกย่อส่วนให้เล็กลง บั่นทอนการค้าการลงทุน กระทบการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก คําถามคือ

ระเบียบการเมืองแบบสงครามเย็นแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน และจะ

จบลงด้วยสงครามร้อนแบบ Thucydides หรือไม่

แต่คําถามที่ต้องตอบก่อนคือ ถ้าสงครามเกิดขึ้นจริง จะเกิด

ขึ้นด้วยเหตุผลอะไร อะไรคือปัจจัยเบื้องหลังการตัดสินใจทําสงคราม 

เพราะเท่าที่ดูคงไม่ใช่การต่อสู้ทางชนชั้น หรือการต่อสู้เพราะลัทธิ

การเมืองที่ต่างกัน หรือเพราะระบบเศรษฐกิจที่ต่างกัน

นี่คือคําถาม....

    

คาดเดาได้จากข้อมูลที่ผู้เขียนให้ไว้ข้างต้น

การประหยัดพลังงานที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อลดค่าเอฟที

ในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงหน้าร้อน ชาวบ้าน

จะต้องใช้ไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะเปิดเครื่องปรับอากาศ ดังน้ัน ถ้าทุกคนช่วย

กันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้เท่าท่ีจําเป็น ก็จะช่วยลดค่าเอฟทีได้ เพราะว่า

ถ้าในช่วงหน้าร้อนความต้องการไฟฟ้าสูงข้ึน กฟผ.ก็จะต้องส่ังเดินเครื่องโรง

ไฟฟ้ามากข้ึน ซ่ึงต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ต้นทุนค่าไฟฟ้าก็ย่อมสูงข้ึนตาม 

ถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า จะได้ไม่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนของ 

LNG นําเข้าซ่ึงมีราคาแพงสูงข้ึนมาก เป็นการช่วยชาติไม่ต้องนําเข้า LNG ซ่ึง

ราคาแพงเพ่ิมมากข้ึน และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตนเองอีกด้วย.

เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

เมื่อระเบียบการเมืองโลกจะไม่เหมือนเดิม

หมายเหตุ  

1.LNG นําเข้าเป็นราคา JKM

2.ถ่านหินนําเข้า เป็นราคา Newcastle Coal Future
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างโรงเรียนมัธยม
ในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 

จังหวัดนครพนม กำาแพงเพชร และสุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อุดรธานี และสงขลา

ระดับอุดมศึกษา
พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ๓๖ แห่งทั่วประเทศ 
ยกระดับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศในการ
พัฒนาคุณภาพครูและ

พัฒนาท้องถิ่น

พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียน
ดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยไม่ผูกพันใช้ทุน 
ครอบคลุมถึงการศึกษาสายอาชีพอื่นๆ เช่น การ

แพทย์ พยาบาล และเกษตร

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน

๑.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ๒) ยึดมั่น
ในศาสนา ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔) มี

ความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน
๒.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม

๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ๒) ปฏิบัติสิ่งที่
ชอบ สิ่งที่ดีงาม ๓) ปฏิเสธที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ๔) ช่วยกัน

สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๓.มีงานทำา-มีอาชีพ

๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกอบรม
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน 
ทำาจนงานสำาเร็จ ๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร ๓) ต้องสนับสนุนผู้สำาเร็จหลักสูตรให้มี
อาชีพ มีงานทำา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

๔.เป็นพลเมืองดี
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ๒) 

ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ทำา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี ๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็น
อะไรที่จะทำาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำา” เช่น งานอาสา
สมัคร งานบำาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำา

ด้วยความมีน้ำาใจและเอื้ออาทร

พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
พระราชทานแนวพระราชดำาริ
ด้านการชลประทาน คือ 
โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้าน

ไทยประจัน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ ตำาบลยางหัก 
อำาเภอปากท่อ จังหวัด

ราชบุรี เพื่อช่วยบรรเทาภัย
แล้งและอุทกภัยในฤดูน้ำา

หลาก

วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เสด็จฯ ไปเปิด

โครงการอ่างเก็บน้ำานฤบดินทร                                        
จินดาอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริ (เขื่อนห้วยโสมง) 

ตำาบลแก่งดินสอ อำาเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

อ่างเก็บน้ำาแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มีพระราชดำาริให้พัฒนาต้นน้ำาลำาธาร
ปราจีนบุรี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ โปรดให้
สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำา ๓ เขื่อน ได้แก่ เขื่อน

ห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง                               
เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรใช้ทำาการเพาะปลูก
ได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตลอดปี พระราชทานชื่อว่า 
“อ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดา” เมื่อวันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร 
ได้แก่ โครงการพัฒนาองค์ประกอบ

ของเกษตรกรรม ครอบคลุมงานหลาย
ด้าน ทั้งที่ดิน น้ำา การอาชีพ โดย
เสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถ และ
เสด็จพระราชดำาเนินไปโดยพระองค์
เอง ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ในโครงการตามพระราชดำาริอย่าง

สม่ำาเสมอ

พุทธศักราช ๒๕๒๙ ทรงทำาปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และวัชพืชอื่นๆ ณ 
บ้านแหลมสะแก อำาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะปุ๋ยหมัก
เป็นที่เข้าใจต่อมาว่าคือ “ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน” พร้อมพระราชทาน

อุปกรณ์การทำานา พันธุ์ข้าวปลูก ปุ๋ยหมัก ทรงปลูกข้าวตามกระบวนการ
ผลิตครบทุกขั้นตอน ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และปุ๋ยหมัก ณ ตำาบลดอน

โพธิ์ทอง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี

เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระ
ราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ ซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
ทรงฟื้นฟูขึ้นให้เป็นพระราชพิธี

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ สร้างขวัญและ
กำาลังใจแก่เกษตรกร

ทรงให้ความสำาคัญในการพัฒนา
ชนบท ทรงค้นหาหมู่บ้านที่ยากจน
ที่สุดในแต่ละภูมิภาค แม้ในถิ่น

ทุรกันดาร ทรงหาข้อมูลว่าราษฎรใน
ท้องถิ่นเหล่านั้นมีปัญหา หรือมีความ

ต้องการสิ่งใดบ้าง

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงรับทราบ
และทรงแก้ปัญหา พระราชทาน

โครงการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การชลประทาน การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ จำานวนกว่า ๕๐ 

โครงการ

มีพระราชดำาริบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขเกษตรกรและครอบครัว ดังเช่นที่
หมู่บ้านภูแบซีรา ตำาบลกอลำา อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ราษฎร
แร้นแค้นมาก ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ไข ทรงเข้าไปช่วยเหลือ มี

พระราชดำารัสเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ความว่า 
“ข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมาก เพราะ
ข้าพเจ้าเป็นพลเมืองคนหนึ่ง และท่านทั้งหลาย ต่างแสดงน้ำาใจไมตรี
ต่อข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่า ในกาลข้างหน้าข้าพเจ้า
มีหน้าที่จะต้องทำางานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนให้ได้”

ทรงเจริญทางพระราช
ไมตรีกับนานาประเทศ 
ทั้งในภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย ยุโรป 

อเมริกา และแอฟริกา 
ทรงนำาเกียรติภูมิของ

ชาติให้ปรากฏในฐานะผู้
แทนพระองค์และในส่วน
พระองค์สม่ำาเสมอทุก

โอกาส

แต่ละครั้ง นอกจากจะทรงเจริญทางพระ
ราชไมตรีให้สนิทแน่นแฟ้นแล้ว ยังทรง
แสวงหาความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

อุตสาหกรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม

รวมทั้งการพัฒนาทางทหารนำากลับมาเป็น
ประโยชน์แก่บ้านเมือง และสร้างความผาสุก

ก้าวหน้าแก่อาณาประชาราษฎร์

ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัย
และพลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ โปรดให้สร้างโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่งทั่วประเทศ เมื่อ

พุทธศักราช ๒๕๒๐ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บ
ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

ทรงจัดระเบียบการบริหาร โดยตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช สนับสนุนกิจการ พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทัน

สมัย พัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษา
เยียวยาราษฎรที่เจ็บป่วย รวมทั้งทหาร ตำารวจ และอาสา

สมัครที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย
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9กีฬา

ปอดเหล็กเอธิโอเปียแชมป์บางแสน 42

ชลบุรี • การแข่งขันบางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน งานวิ่งมาราธอน

มาตรฐานระดับโลก ฉลองขึ้นสู่ปีที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายวิทยา 

คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณ

ปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และนายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร 

Race Director งานวิ่งบางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน เป็นประธาน

เปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 9,000 คน ที่มาร่วมประลอง

ฝีเท้าและพละกำาลัง ชิงชัยในสนามวิ่งถนนมาตรฐานระดับโลก 

World Athletics Elite Label Road Race ณ บริเวณหน้าโรงแรม

บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขัน คินโด ซิวเมฮอน 

นักวิ่งปอดเหล็กจากเอธิโอเปีย เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 

02:22:40 ชั่วโมง ตามมาด้วยที่ 2 ได้แก่ เดวิด คิเบท 02:24:48 

ชั่วโมง ที่ 3 ได้แก่ โจเซป มวอนงิ งารี 02:29:40 ชั่วโมง ฟากนัก

วิ่งปอดเหล็กหญิง โรสแมรี มูโม กาตัว จากเคนยา คว้าแชมป์ฝ่าย

หญิงพร้อมสร้างสถิติใหม่ให้สนามที่เวลา 02:51:44 ชั่วโมง ตามมา

ด้วย อรอนงค์ วงศร ด้วยเวลา 03:06:47 ชั่วโมง และที่ 3 ได้แก่ 

โสรยา ต๊ะวงศ์ เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 03:17:20 ชั่วโมง สำาหรับแชมป์

นักวิ่งชาวไทยอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ บุญถึง ศรีสังข์ ด้วยเวลา 

02:37:27 ชั่วโมง และแชมป์นักวิ่งชาวไทยอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ 

อรอนงค์ วงศร แชมป์เก่าปี 2019 เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 03:06:47 

ชั่วโมง สมศักดิ์ศรีเจ้าของพื้นที่

‘รมย์’ คว้าอันดับ 3 บิลเลียดชิงแชมป์เอเชีย

กาตาร์ • การแข่งขันบิลเลียดสมัครเล่นชิงแชมป์เอเชีย ACBS 

Billiard Championships 2022 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 

19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

ได้ส่ง 3 นักกีฬาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันนั้นมี ประพฤติ ชัยธนสกุล 

“รมย์ สุรินทร์, ธวัช สุจริตธุรการ “วัช หาดใหญ่” และยุทธภพ ภาค

พจน์ “นุ้ก จันท์” นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ที่ประเทศ

เวียดนาม โดยผลการแข่งขันบิลเลียดชิงแชมป์เอเชีย 2022 ปรากฏ

ว่า นุ้ก จันท์ แพ้ให้กับ ดารูฟ ซิทวาลา จากอินเดีย 0-4 เกม ทำาให้

ตกรอบ 6 คนสุดท้าย ซึ่งทางดารูฟผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะ

เลิศพบกับ รมย์ สุรินทร์ สำาหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

ดารูฟ ซิทวาลา สามารถเอาชนะ รมย์ สุรินทร์ ไปแลบสนุก 5-4 

เกม ส่งผลให้รมย์คว้าอันดับ 3 ร่วมกับนักกีฬาจากเมียนมา ที่แพ้ให้

กับ แพนกาจ แอดวานี และทางแพนกาจ แอดวานี ก็คว้าแชมป์

บิลเลียดเอเชีย เมื่อเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่าง ดารูฟ ซิทวาลา  

กองปราบดึงกุนซือฟิลิปปินส์สอนบาสให้เยาวชน

กรุงเทพฯ • หลังจากที่หน่วยปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว “หนุมาน” 

ได้จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนบาสเกตบอลให้แก่บรรดาเยาวชนช่วง

ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำา 2565 ในรุ่นอายุ 8-13 ปี ที่สนาม

บาสเกตบอล หนุมาน อคาเดมี ชั้น 3 กองบัญชาการสอบสวน

กลาง (กองปราบปราม ลาดพร้าว) โดยมี ทรอย อูมาลี หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนนานาชาติเทรลล์ และอดีต

หัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์ รุ่นอายุ 16 ปี 

พร้อมทีมงานร่วมกันถ่ายทอดและผู้สอนการเล่นบาสเกตบอลอย่าง

ถูกวิธีให้แก่เด็กเยาวชน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำานวน 30 คน เป็น

เวลา 2.30 ชั่วโมง และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ได้

ทำาการสอนต่อเนื่องเกี่ยวกับการแบ่งข้างลงทีม รวมถึงเทคนิคการ

ชู้ตบาสที่แม่นยำาและมีประสิทธิภาพ ทำาให้บรรดานักบาสเกตบอล

รุ่นจิ๋วมีการพัฒนาฝีมืออย่างก้าวกระโดด โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริ

เดช ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง ในฐานะประธานโครงการ 

เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมสอนกีฬาให้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน เป็น

อีกหนึ่งภารกิจของตำารวจสอบสวนกลาง (หนุมาน) จุดประสงค์

หลักต้องการผูกมิตรที่ดีกับประชาชนและบรรดาผู้ปกครอง อีก

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสนุกสนานให้กับ

ลูกหลาน โดยนำาเอากิจกรรมการเรียนรู้จากการเล่นกีฬาเป็นแรง

จูงใจ ในส่วนของการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอลโดยผู้ฝึกสอน

มืออาชีพจากโรงเรียนนานาชาติเทรลล์ ได้สร้างความสุขให้กับทั้ง

เด็กและผู้ปกครอง ถือว่าเป็นความสำาเร็จในขั้นตอนแรกของหน่วย

งาน “หนุมาน” เนื่องจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่าง 

ตำารวจกับประชาชน ส่วนเด็กทุกคนได้ซึมซับและรักการเล่นกีฬา 

สุดท้ายจะเป็นการนำาพาไปสู่การเป็นบุคลที่ดีมีคุณภาพต่อไปใน

สังคมวันข้างหน้าไม่นำาพาเรื่องยาเสพติด.

ไทยโพสต์ • ธิติ ทุมพร กองหลัง “สวาทแคท” 

นครราชสีมา มาสด้า ฝากแฟนบอลโคราชช่วย

เป็นกำาลังใจให้เขา และจะพยายามทำาให้ดี

ที่สุดในการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี ลุยศึกดูไบคัพ 2022 ระหว่างวัน

ที่ 20-29 มีนาคม 2565 ที่นครดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือยู

เออี

ธิติ ทุมพร ยอมรับว่าเขาดีใจที่

ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง ใน

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในการลุยศึก

ดูไบคัพ และหวังทำาผลงานให้ดีเพื่อ

ต่อยอดในทัวร์นาเมนต์อื่นๆ

ธิติเคยติดทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 19 ปี มาครั้งหนึ่งใน

ชุดแชมป์จ๊อกกี้คัพ ที่ประเทศ

ฮ่องกง เมื่อปี 2017 กล่าวว่า 

“ผมเองก็รู้สึกดี ใจและก็ภูมิใจ

สำาหรับการกลับมาติดทีมชาติ

ไทยอีกครั้ง หลังจากที่ผมเคย

ติดทีมชาติไทย ยู17 เมื่อ 5 

ปีก่อน”

“ที่ ผ่ านมาก็มี รุ่นพี่

ในทีมโคราชมาร่วมยินดี

กับผม และผมเองก็จะ

พยายามรักษาจุดเด่น

เ รื่ อ งความขยั น

ของผมต่อไป”

“การติดทีมชาติไทยครั้งนี้ ผมก็จะพยายามทำา 

ให้ดีที่สุด และช่วยให้ทีมได้อันดับดีที่สุดในดูไบคัพ ผม

เองก็ต้องการติดทีมชาติไทยให้ ได้ต่อเนื่องในทัวร์นา

เมนต์สำาคัญหลังจากนี้ ฝากขอบคุณแฟนบอลโคราช

ที่คอยให้กำาลังใจผม คอยเชียร์ ฝากเชียร์ทีมชุดนี้

ด้วยครับ”

การแข่งขันรายการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่นคร

ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี โดย

มีทั้งหมด 10 ชาติ ที่เข้าร่วมฟาดแข้ง ประกอบ

ด้วย ไทย, เวียดนาม, อิรัก, ยูเออี, โครเอเชีย, อุซเบ                   

กิสถาน, จีน, ซาอุดิอาระเบีย, ญี่ปุ่น และกาตาร์ ซึ่ง

ทั้ง 10 ชาติจะได้ลงแข่งขันทั้งหมด 3 นัด แบ่ง

เป็นนัดแรก ในวันที่ 23 มีนาคม 2565, นัดที่ 2 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 และนัดจัดอันดับใน

วันที่ 29 มีนาคม 2565

โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี มีดังนี้ แมตช์แรก วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทีมชาติไทย 

พบกาตาร์ ที่สนามดูไบ โปลิส สเตเดียม เวลา 23.00 น. 

ตามเวลาประเทศไทย และแมตช์ที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 

2565 ทีมชาติไทย พบจีน ที่สนามดิ เซเวนส์ สเตเดียม 

เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ส่วนแมตช์ที่ 3 จะเป็นการจัดอันดับ จาก 2 เกมแรก 

เพื่อหาทีมแชมป์และอันดับอื่นๆ ต่อไป โดยในกรณีที่มีคะแนน

เท่ากัน จะตัดสินกันด้วยผลต่างประตูได้เสีย, คะแนน

แฟร์เพลย์ และหากยังเท่ากันอีกจะมีการจับสลาก ซึ่ง

จะแข่งขันกันในวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยในเกม

ที่ 3 หากจบลงด้วยการเสมอกัน จะตัดสินกันที่การ

ดวลจุดโทษทันที.

สแตฟฟอร์ดต่อสัญญากับแรมส์อีก4ปี

ลอสแองเจลิส • “แกะเขาเหล็ก” ลอสแองเจลิส แรมส์ ล็อตตัว

จอมทัพอย่าง แมทธิส สแตฟฟอร์ด ควอร์เตอร์แบ็กที่เพิ่งพาทีมคว้า

แชมป์ซูเปอร์ โบว์ลด้วยการต่อสัญญาออกไปอีก 4 ปี โดยทีมออกมา

ยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทย

การเซ็นสัญญาฉบับใหม่นี้จะส่งผลให้ แมทธิว สแตฟเฟอร์ด                                                                      

ควอร์เตอร์แบ็กที่พาทีมลอสแองเจลิส แรมส์ คว้าวินซ์ ลอมบาดี                                                                  

โทรฟี ในฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามานำาทีมหลังจากเทรดจาก ดีทรอยต์ 

ไลออนส์ มาร่วมทีมแรมส์เมื่อปีที่ผ่านมาจะมีสัญญาอยู่กับทีมไป

จนถึงฤดูกาล 2026

การต่อสัญญาออกไปครั้งนี้ ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่าง

เป็นทางการของ ลอสแองเจลิส แรมส์ แต่ไม่มีการกล่าวถึงรายละ 

เอียดของสัญญาแต่อย่างใด ทว่าสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริการายงานว่า 

สัญญาของสแตฟฟอร์ดฉบับ

นี้มีมูลค่า 160 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 5,335 

ล้านบาท การันตีรายได้ 135                                          

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประ 

มาณ 4,500 ล้านบาท

ส แ ต ฟ ฟ อ ร์ ด นั้ น

กำาลังเข้าปีสุดท้ายของสัญญา

ฉบับเดิมของเขา ซึ่งเป็น

สัญญา 5 ปี มูลค่า 135 

ล้านเหรียญสหรัฐ และเขา

มีโอกาสสร้างบิ๊กดีลได้หาก

หลุดเข้าไปในตลาดเปิดใน

ฐานะผู้เล่นฟรีเอเยนต์

อย่างไรก็ตาม สแตฟ 

ฟอร์ด ควอร์เตอร์แบ็กวัย 

34 ปีนั้นถูกคาดหมายว่าจะยังคงนำาทัพให้กับ ลอสแองเจลิส แรมส์                                                                            

ทีมซึ่งเขามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับหัวหน้าโค้ชอย่าง ณอน 

แม็คเวย์ เฮดโค้ชท่ีได้รับการยอมรับอย่างมากในการเรียกแผนทีมบุก

แมทธิว สแตฟฟอร์ด ซึ่งเข้ามาในลีกเอ็นเอฟแอลในฐานะ

นัมเบอร์วันพิกในเอ็นเอฟแอลดราฟต์เมื่อปี 2009 โดยฤดูกาล 

2021 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่เขาเล่นให้ ลอสแองเจลิส แรมส์                                                   

เขาขว้างไป 4,886 หลา เป็นการขว้างไป 41 ทัชดาวน์ จาก 17 เกม

ในช่วงฤดูกาลปกติ

มีเพียง ทอม เบรดี ควอร์เตอร์แบ็กของ แทมปาเบย์ บัคคา

เนียร์ส และจัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็กของ ลอสแองเจลิส 

ชาจเจอร์ส เพียง 2 คนเท่านั้นที่ขว้างได้ระยะมากกว่า สแตฟฟอร์ด 

โดยเบรดีจบฤดูกาลปกติขว้างไป 5,316 หลา ส่วนเฮอร์เบิร์ตขว้าง

ไป 5,014 หลา.

อยู่กันยาวๆ • ลอสแอง

เจลิส แรมส์  ต่อสัญญา

กับ แมทธิว สแตฟฟอร์ด  

ควอเตอร์แบ็กที่พาทีม

คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล

ในฤดกูาลลา่สดุออกไปอกี 

4 ปี เป็นสัญญามูลค่า 

160 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 5,335 

ล้านบาท การันตีรายได้ 

135 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 4,500 

ล้านบาท โดยสแตฟ                              

ฟอร์ดจะอยู่กับแรมส์ไป

ถึงฤดูกาล 2026

อินโดนีเซีย • “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทย จากโครงการ 

“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างประวัติศาสตร์ ผงาดคว้าชัยชนะ

ครั้งแรก ในการแข่งขันรุ่นโมโตทูชิงแชมป์โลก หลังบิดนำาม้วนเดียว

จบ ที่เปอร์ตา มันดาลิกา เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย สร้างสถิติเป็น

คนไทยคนแรกที่ ได้ยืน

โพเดี้ยมสูงสุดในการ

แข่งขันระดับ “เวิลด์

กรังด์ปรีซ์”

ศึกจักรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์โลก 

โมโตจีพี 2022 รุ่นโม

โตทู สนาม 2 รายการ

อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์                                  

ดวลความเร็วที่สนาม

เปอร์ตา มันดาลิกา                                     

เซอร์กิต ประเทศอินโด                                     

นีเซีย เมื่อวันที่ 20 

มีนาคม โดย “ก้อง” 

สมเกียรติ จันทรา ภาย

ใต้รถแข่งหมายเลข 35                               

จาก ค่ายอิเดมิตสึ ฮอน                                   

ด้า ทีม เอเชีย ได้

ออกสตาร์ทจากกริด

ที่ 4 ซึ่งเกมเรซนี้ลด

จำานวนรอบลงเหลือ 16 รอบสนาม จากเหตุผลด้านอุณหภูมิที่สูงของ                    

มันดาลิกา

นักบิดไทยออกสตาร์ทเรซได้อย่างยอดเยี่ยม ทะยานขึ้นเป็นผู้นำา

ได้ตั้งแต่โค้งแรก ก่อนจะรักษามาตรฐานการขี่ได้อย่างต่อเนื่อง บิดเข้า

เส้นชัยเป็นคันแรก ด้วยเวลา 25 นาที 40.876 วินาที ซิวแชมป์ครั้ง

แรกในชีวิตให้กับตนเองได้สำาเร็จ ทิ้งห่าง เชเลสติโน วิเอ็ตติ นักบิด

อิตาเลียน ในอันดับ 2 ถึง 3.230 วินาที ส่วนอันดับ 3 คือ แอรอน คา

เน็ต นักบิดจากสเปน 

ชัยชนะของ “ก้อง” เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคน

แรกที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ได้อย่างยิ่งใหญ่ 

ส่วนการแข่งขัน

รุ่นใหญ่โมโตจีพี ต้อง

เลื่อนไปกว่า 1 ชั่วโมง 

เพราะฝนตกลงมาหนัก 

จนถึงเวลาแข่งขันนัก

บิดก็ต้องลุยน้ำาตลอด

แทร็ก ผลการแข่งขัน

อันดับ 1 เป็นของ มิ

เกล โอลิเวียรา นักบิด

โปรตุเกส จากค่ายเค

ทีเอ็ม, อันดับ 2 เป็น

ของแชมป์เก่า เจ้าของ

ตำาแหน่งโพล ฟาบิโอ                              

ควาตาราโร จากค่าย

ยามาฮ่า ที่อันดับร่วงลง

ไปช่วงรอบแรกๆ กว่า

จะไล่ 7 รอบสุดท้าย 

จนขึ้นมายืนโพเดี้ยม 

และอันดับ 3 จอมเก๋า 

โยฮัน ซาร์ โก นักบิด

ฝรั่งเศส กับรถดูคาติ 

สำาหรับ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หลังผ่านการแข่งขัน 2 สนาม 

เก็บไป 25 คะแนนเต็ม จากการคว้าชัยชนะในสนาม 2 ขยับขึ้นรั้ง

อันดับ 4 บนตารางคะแนนสะสม โดยสนามถัดไปของศึกโมโตทู จะ

ดวลความเร็วในวันที่ 1-3 เมษายนนี้ ที่เทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด 

ประเทศอาร์เจนตินา ในรายการกรังด์ปรีซ์ ออฟ อาร์เจนตินา.

ก้องนักบิดไทยคนแรกคว้าชัยเวิลด์กรังด์ปรีซ์

กรุงเทพฯ • “แกะ” เลอสันต์ เทียมราช แดนกลางจาก “พญา

ไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟซี ยืนยันว่าหากนี่คือโอกาส การติดทีม

ชาติไทยครั้งเดียวในชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลสำาหรับตัวเขามันก็

คุ้มค่าแล้วในชีวิตนี้

สำาหรับเลอสันต์ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในการ

อุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคม ที่จะพบกับเนปาลและซู

รินาม ในวันที่ 24 และ 27 มีนาคมนี้

“ผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ ได้มีโอกาสติดทีมชาติครั้งแรกใน

ชีวิต วินาทีแรกที่รู้ ผมพูดไม่ออกเลย มันตื้นตันมากที่ตัวเองมีชื่อติด

ทีมชาติชุดนี้” เลอสันต์กล่าว

“ตอนแรกเรามองว่าทีมชาติไทยมันไกลตัวเรามากเลยนะ 

เราได้แต่หวังว่าสักวันจะมีโอกาส อยากจะมีโอกาสสักครั้งมันก็คง

เพียงพอแล้ว”

“ถ้าหลังจากนี้ ไม่ติดอีก ผมก็จะไม่รู้สึกเสียใจเลย เพราะการ

ติดทีมชาติไทยสักครั้งมันคือรางวัลตอบแทนการเล่นฟุตบอลมาทั้ง

ชีวิต”

“ผมเองก็หวังว่าตัวเองจะได้ประสบการณ์จากทุกคนในทีม

ที่มาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ ผมหวังว่าจะได้ประสบการณ์ เรียนรู้

จากคนที่มีความสามารถ และเอามาใช้ในการเล่นฟุตบอลในช่วง

หลังจากนี้ต่อไป”

“ผมเองก็แอบหวังลึกๆ ว่าจะได้ติดทีมชาติอีกครั้ง แต่ให้มัน

เป็นเรื่องอนาคต แน่นอนว่าผมอยากติดทีมชาติต่อๆ ไป ฝากถึง

แฟนบอลชาวไทยทุกคนช่วยมาชมมาเชียร์ให้กำาลังใจผม ในการติด

ทีมชาติไทยครั้งแรกด้วยนะครับ มันเป็นครั้งแรก ก็ขอแรงเชียร์แรง

ใจแฟนบอลทั่วประเทศไทย รวมถึง หนองบัวลำาภูด้วยครับ”

นักกีฬาที่มีรายชื่อติดทีมช้างศึกที่จะอุ่นเครื่องตามปฏิทิน

ฟีฟ่าเดย์ จะมารายงานตัวที่อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันจันทร์

ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เพื่อทำาการตรวจหาเชื้อไวรัส

โควิด-19 ให้กับนักกีฬาและทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ก่อนเข้าร่วมการ

เก็บตัวที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

สำาหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ จะเรียกนักกีฬาเข้า

แคมป์เก็บตัวระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ โดย

จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง จำานวน 2 แมตช์ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติ

เนปาล (อันดับที่ 167 ในฟีฟ่า แรงกิง) เวลา 19.00 น. ณ สนาม

ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS PLAY และไทยรัฐทีวี

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติซูริ

นาม (อันดับที่ 140 ในฟีฟ่า แรงกิง) เวลา 19.00 น. ที่สนามบีจี สเต

เดียม ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS PLAY และไทยรัฐทีวี.

ไทยโพสต์ • ศึกสองล้อถนนชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่ทาจิกิสถาน 

25-29 มี.ค.นี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ หวังลุ้นเหรียญอันดับ 1 ใน 

3 จากรุ่นเยาวชนชาย ติณพัฒน์ เมืองเดช หรือรุ่นเยาวชนหญิง 

จิตราพร สายสิงห์ ที่ทำาเวลาระหว่างการฝึกซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยม 

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตาม

ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักปั่นทีมชาติไทยไปร่วมการ

แข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่กรุงดูชานเบ 

ประเทศทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม โดยนักกีฬามี

จำานวน 12 คน ประกอบด้วย รุ่นประชาชนหญิง 2 คน สิบตรีหญิง

เพชรดารินทร์ สมราช, สิบตรีหญิงชนิภรณ์ บัตริยะ, รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปีหญิง 2 คน น.ส.กมลรดา ขาวปลอด, น.ส.นัฐนันท์ นนทะแก้ว 

รุ่นเยาวชนชาย 4 คน นายกฤตณัฐ แก้วน้อย, นายติณ

พัฒน์ เมืองเดช, นายธนวัฒน์ แสนตา, นายนนทกร นนทะแก้ว, 

รุ่นเยาวชนหญิง 4 คน น.ส.พลอยปภัส ศรีใสไพ, น.ส.จิตราพร 

สายสิงห์, น.ส.อภิชยา หันทยุง, น.ส.สุพิชชา วรวงศ์ ซึ่งทั้งหมด

เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลาประมาณ 

1 เดือน ภายใต้การควบคุมดูแลของ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะ

พัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะเดินทางมาฝึกซ้อมที่

กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทาง

พลเอกเดชากล่าวว่า ล่าสุด “โค้ชตั้ม” ได้รายงานความคืบ

หน้าในการเก็บตัวฝึกซ้อมว่า เวลานี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกาย

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีเยี่ยม โดยได้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ที่พจมาน ณ ป้อมเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา นักปั่นแต่ละ

คนสามารถผ่านการทดสอบได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด พร้อมที่จะเดิน

ทางไปชิงชัยศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศทา

จิกิสถานแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานเน้นส่งนักปั่นระดับเยาวชน

ไปแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่

ทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปในอนาคต สำาหรับการแข่งขันรายการนี้ว่าง

เว้นการจัดมาแล้ว 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นนักปั่นรุ่นเยาวชนที่เคยเป็นตัว

เต็ง หรืออยู่ระดับหัวแถวของเอเชียต่างก็ขยับขึ้นไปเป็นนักกีฬารุ่น

ประชาชนกันหมด ทำาให้ทุกชาติต่างก็สร้างนักปั่นเยาวชนขึ้นมา

ใหม่ และต่างก็ไม่มีชาติใดรู้ข้อมูลของกันและกัน ดังนั้นการแข่งขัน

ระดับเยาวชนน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกแน่นอน

ด้าน “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เปิดเผย

ว่า ตนมั่นใจว่านักปั่นไทยจะทำาผลงานได้ดี และมีโอกาสติดอันดับ 

1 ใน 3 จากรายการไทม์ไทรอัล รุ่นเยาวชนชาย ที่มีนายติณพัฒน์ 

เมืองเดช ดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ ลงชิงชัย 

หรือรุ่นเยาวชนหญิง น.ส.จิตราพร สายสิงห์ จากทีมสมาคมกีฬา

แห่งจังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งทำาเวลาการปั่นดีขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่ง 

น.ส.อภิชยา หันทยุง นักปั่นเยาวชนหญิงอีกคนที่มีผลงานยอดเยี่ยม

จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ก็ทำาเวลาได้ดีไม่แพ้กัน 

นอกจากนั้นก็มีลุ้นจากรายการโรดเรซบุคคล รุ่นเยาวชน

ชาย ที่มีนายนนทกร นนทะแก้ว จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัด

ดงน้อย ซึ่งถือว่าฝีมือไม่ธรรมดา หากมีจังหวะสปรินต์หน้าเส้น

ชัย ก็มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกัน ขณะที่ สิบตรีหญิงเพชรดา

รินทร์ สมราช จากทีมสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ก็ได้ลุ้น

จากโรดเรซบุคคล รุ่นประชาชนหญิง ถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อน

กลับมาแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทย

แลนด์ 2022” พร้อมกับ สิบตรีหญิงชนิภรณ์ บัตริยะ ในวันที่ 8-10 

เมษายน ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม.

ธิติวอนแฟนสวาทแคทเชียร์ตนลุยดูไบคัพ

สองล้อหวังลุ้นเหรียญศึกถนนเอเชีย

เลอสันต์ภูมิใจติดทีมชาติแม้จะเป็นครั้งเดียว

“แกะ” เลอสันต์ เทียมราช
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชง5โจทย์เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
ครูนักวิชาการทีดีอาร์ไอนักการศึกษาเอกชนแลกเปลี่ยนมุมมองเสนอ‘รมช.ศธ.’

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

มีการจัดงาน TEP FORUM 2022 ก่อร่างสร้าง

ใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต โดยได้มีการนำา

เสนอสรุปผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำาคัญ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย ต่อ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)

โดยนายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำานวยการ

โรงเรียนวัดตาขัน จังหวัดระยอง กล่าวว่า ใน

ส่วนของความหวังการปฏิรูปการศึกษาจากพื้นที่

นั้น ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ

ล้วนแต่พบเจอกับปัญหาตามบริบทของแต่ละ

พื้นที่ เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 

ปัญหาระหว่างชายแดน เป็นต้น ซึ่งโรงเรียน

แต่ละแห่งก็ไม่ได้มีความย่อท้อ แต่ช่วยเหลือกัน

ในการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการ

ของประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนพลังบวกได้มี

การระดมความคิดเพื่อที่จะเสนอต่อกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ดังนี้ ศธ.ควรเน้นให้สถาน

ศึกษาเป็นหน่วยงานหลักอย่างเป็นรูปธรรม 

และมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน

และจริงจัง ศธ.ควรจะเปิดโอกาสให้สถาน

ศึกษาและจังหวัดมีอิสรภาพในการบริหารการ

ศึกษาด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบริหารงานทั่วไป สร้างความร่วม

มือกับชุมชน ภาคเอกชน ตามความจำาเป็นและ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน รวมถึงการให้

อิสระสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน เน้นการบูรณาการ

องค์ความรู้ในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการเรียน และ

ยังต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูป การวัดผลประเมิน

ผลก็ต้องสอดคล้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อ

ตัวนักเรียน และให้หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทใน

เชิงบวกสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นหลักในการ

ปฏิรูปการศึกษาด้วยตนเอง

ด้านนายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัย

นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า                                                          

สำาหรับเรื่องการพัฒนาครูนั้น การสร้างครูเป็น

หน้าที่ของมหาวิทยาลัย ควรจะมีการสร้าง

ความร่วมมือมากขึ้นระหว่างโรงเรียนและมหา 

วิทยาลัย เช่น การฝึกสอน เป็นต้น และการคัด

เลือกครูควรที่จะให้ โรงเรียนมี โอกาสคัดเลือก

มากขึ้น สำาหรับการพัฒนาครู ควรที่จะลดภาระ

งานครู และพัฒนาครูตามความต้องการของ

โรงเรียนและวิทยฐานะ ทางสำานักงานเขตพื้นที่

เข้ามาช่วยสนับสนุนมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการสั่ง

การจากบนลงล่างเหมือนที่ผ่านมา

ด้านนายวรุตม์ นิมิตยนต์ ผู้ก่อตั้งเพจ 

Deschooling Game กล่าวว่า สำาหรับการเรียน

รู้แบบใหม่ การเรียนรู้นอกระบบจำานวนมาก

เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการเรียนรู้

ทักษะที่การศึกษาในระบบไม่สามารถทำาได้ ดัง

นั้น การที่จะทำาให้การเรียนรู้ทั้งในและนอก

ระบบสามารถสนับสนุนส่งเสริมกันได้ จะต้อง

มีการเปิดโอกาสให้มีการสร้างการรับรู้ หรือ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะหาจุดร่วมใน

การทำางานร่วมกัน พร้อมทั้งอาจจะสามารถใช้

ทรัพยากรร่วมกันได้ และหากเป็นไปได้การเรียน

รู้นอกระบบต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก

ภาพรัฐ หรือออกแบบการสนับสนุนร่วมกัน

ด้านนางนรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร 

CEO starfish Education กล่าวว่า สำาหรับเรื่อง

การจัดการศึกษาหลังโควิด-19 นั้น ควรจะต้อง

ให้ความสำาคัญกับช่วงการเรียนรู้ที่หายไป ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องวิชาการ ทักษะ การใช้ชีวิตในสังคม 

ฟื้นฟูการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทำาให้ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย

การศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันของทุกหน่วยงาน 

และปรับหลักสูตรเพื่อลดสิ่งที่ ไม่จำาเป็นสำาหรับ

การเรียนรู้ เน้นการบูรณาการ การลงมือทำา

มากขึ้น

ด้านนางณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัย

อาวุโส TDRI กล่าวว่า สำาหรับเรื่องกฎหมาย 

นโยบายและแนวปฏิบัติในระบบการศึกษานั้น 

มีข้อเสนอว่า หากมีการกระจายอำานาจให้ทุก

ระดับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การจัดการศึกษา จะทำาให้รูปแบบของโรงเรียน

มีความเปลี่ยนแปลงไป และการออกแบบกติกา

ทางการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนและรับรองสิทธิสวัสดิภาพของ

ครูมากขึ้น ศธ.ทำาหน้าที่เพียงผู้สนับสนุน ควร

จะอนุญาตให้มีการทดลองเชิงนโยบายเกิดขึ้น 

สร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้

ปฏิบัติกล้าปฏิบัติตามกฎและระเบียบใหม่ ควร

กรุงเทพฯ • เสวนา “TEP FORUM 2022 ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคตครู” นัก

วิชาการทีดีอาร์ ไอและนักการศึกษาภาคเอกชน ชงข้อเสนอ 5 โจทย์สำาคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ระบบการศึกษาไทย “คุณหญิงกัลยา” รับจะนำาไปตกผลึกขับเคลื่อนต่อ

ให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทในพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ

ไฮบริด และการออกแบบกติกาที่ดีควรที่จะมี

การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และทำาให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ด้านคุณหญิงกัลยากล่าวภายหลังการรับ

มอบข้อเสนอแนะว่า เราจะได้ยินและรับทราบ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตลอดเวลา และ

การรับฟังในครั้งนี้เรียกว่าครอบคลุมครบทุก

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ครู การจัดการศึกษา 

และกฎหมายการศึกษา ซึ่งต้องขอขอบคุณทุก

ฝ่ายที่ทำาให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น โดยตนจะรับไป

ทั้งหมดและจะนำาไปศึกษา เพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ตนไม่สามารถพูดได้ว่าจะทำาเรื่องไหน 

อย่างไร เพราะจะต้องมีการนำาไปตกผลึกอีก

ครั้ง แต่จะพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้มากที่สุด 

และทุกเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 

และ ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและจะไม่ใช้ระยะเวลา

ที่นานจนเกิดไป ทั้งนี้เมื่อเราสามารถนับหนึ่งได้ 

ก็จะมีการสานต่อเพื่อขับเคลื่อนต่อไป ในส่วน

ของตนเองก็จะอาศัยข้อเสนอเหล่านี้ในการขับ

เคลื่อนงาน

อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

การหารือถึงปัญหาด้านการศึกษาอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อที่จะแก้ไขให้เกิดการปฏิรูปขึ้นอย่างแท้จริง 

หรือแม้ว่าจะมีที่ ไหนสามารถปฏิรูปได้อย่างเห็น

ผล แต่ก็ยังคงไม่มีที่ใดที่สามารถทำาได้อย่าง

เสร็จสิ้น จึงจะต้องมีการขับเคลื่อนกันไปอย่าง

ต่อเนื่อง ทำาให้ถึงแสงสว่างทางการศึกษาว่า

สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ แต่จะ

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนมาก

ขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตกผลึกแล้ว หากพบ

ว่าเรื่องไหนที่เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 

หรือแก้ไขแล้วแต่ไม่ตรงจุดอย่างไรก็จะแจ้งให้ผู้

เสนอรับทราบต่อไป

“ดิฉันได้ดำาเนินงานของ รมช.ศธ. ใน

เรื่องการวางรากฐานการศึกษา เพื่อเตรียมคน

รองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัลผ่านระบบ 

Coding ทำาให้เด็กมี 6 ทักษะสำาคัญ คือ การ

อ่าน การเขียน การคิดแบบมีเหตุผล การ

คิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคำานวณ การแก้ไข

ปัญหาเป็นขั้นตอน เรียนรู้ผ่านการเรียน การ

เล่น การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กสามารถแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง รองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว” รมช.ศธ.กล่าว.

ทำ�คว�มสะอ�ดผิวระดับน�โนสเกล และ

เครื่องดื่มโคโมซ่�บำ�รุงสมอง เป็นต้น 

อีกท้ังยังมีก�รจัดแสดง 16 สินค้�นวัตกรรม

จ�กผู้ประกอบก�รในเครือข่�ยอุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ภูมิภ�ค ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

น.ส.สุณีย์ กล่�วเพ่ิมเติมว่� กระทรวง 

อว. มุ่งเน้นและสนับสนุนก�รนำ�องค์คว�ม

รู้ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี ผลง�น

ก�รวิจัยและนวัตกรรม ผนวกไว้ด้วยกัน 

โดยสนับสนุนผ่ �นกองส่ ง เสริมและ

ประส�นเพื่อประโยชน์ท�งวิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ไปยังอุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ภูมิภ�คทั่วประเทศ ในส่วน

ภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�น ถือว่� ประสบ

คว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ และเป้�หม�ย

ของก�รดำ�เนินง�น ในก�รเชื่อมโยง

ระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับภ�คธุรกิจในทุก

ระดับ 

“ท้ังน้ี เครือข่�ยอุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีก�รขย�ยผล

นำ�องค์คว�มรู้และง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัย

ต่อยอดไปสู่ชุมชุน และผู้ประกอบก�ร 

ในทุกจังหวัดที่รับผิดชอบ เกิดก�รยกระดับ

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ผู้ประกอบก�รและ Startup ได้อย่�งย่ังยืน” 

อว.ภูมิใจผลง�นพัฒน�ผู้ประกอบ

ก�รของเครือข่�ยอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกทัพโชว์ผล

ง�นนักธุรกิจนวัตกรรม และนวัตกรรมเชิง

พ�ณิชย์จำ�นวน ในง�น NESP Innovation 

Fair 2022 ที่อุบลร�ชธ�นี 

เมื่อเร็ว ๆ  น้ี น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

พร้อมด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เวชชก�รัณย์ 

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 

ภ�ยใต้กองส่งเสริมและประส�นเพื่อ

ประโยชน์ด้�นวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กปว.) สำ�นักง�นปลัด อว. 

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลก�รดำ�เนินง�น

ของอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ภูมิภ�คในก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น 

และก�รสร้�งกำ�ลังคนและทักษะแห่ง

อน�คตในภูมิภ�ค ในพื้นที่จังหวัด

อุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�นเปิดง�น 

“ ม ห ก ร ร ม แ ส ด ง ผ ล ง � น

นวัตกรรมของเครือข่�ยอุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ : NESP Innovation 

Fair 2022” ที่ห้�งสรรพสินค้�

เซ็นทรัลพล�ซ� อำ�เภอเมือง 

จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่�งวันท่ี 15-17 มีน�คม 2565 

ที่ผ่�นม�

น.ส.สุณีย์ กล่�วว่� ก�ร

จัดง�น NESP Innovation Fair 

2022 เป็นก�รแสดงคว�มพร้อม 

ของเครือข่�ยอุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ที่

ประกอบด้วย 4 มห�วิทย�ลัย 

ได้แก่ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

ม ห � วิ ท ย � ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น � รี  

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และมห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี ผ่�นผลง�นจ�ก โครงก�ร

ประกวดผลง�นนวัตกรรมระดับภูมิภ�ค 

ในส�ข�นักธุรกิจนวัตกรรม จำ�นวน 6 

ผลง�น และส�ข�นวัตกรรมเชิงพ�ณิชย์

จำ�นวน 8 ผลง�น ผลง�นที่โดดเด่น เช่น 

ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว Ortelra, เครื่องผลิต

ขนมเปี๊ยทุเรียน, Lac Red ผงครั่งพร้อม

ย้อม, ผลิตภัณฑ์ข้�วหอมมะลิอบกรอบ, 

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รจ�กส�รสกัดถั่งเฉ้�

ผสมส�รสกัดกระช�ยดำ� NK CORDY , 

KSP Polymer, รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์

ชนิดซิลิกอน, หัวกำ�เนิดลำ�ไอออนแบบ

วงปิดร่วมแกน สำ�หรับกระบวนก�ร

อว.ภูมิใจเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัฒนาผู้ประกอบการเห็นผล จัดใหญ่โชว์ความสำาเร็จผ่าน NESP Innovation Fair 2022 ที่จ.อุบล

ส
มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี ทรงสืบสานพระศาสนาด้วยพระศรัทธาที่

มั่นคง และทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักคำา

สอนของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็น

อย่างสูง ทั้งนี้ ทรงพระกรุณารับเป็นประธาน

โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิ

มงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ 

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ 

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยโปรดให้พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็น

ประธานคณะผู้ออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงาน

มัณฑนศิลป์และจัดระเบียบภูมิทัศน์ โดยรอบ  

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้า

ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ

ในพระเกตุมาลา 

“พระพุทธวิสุทธิมงคล

ศาสดา เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณนฤมิต” พระ

ประธานประจำาวิหาร

ซึ่งมีพุทธลักษณะ

ปางมารวิชัยงดงาม 

และทรงเชิญอัฐิ

ธาตุพระธรรมวิสุทธิ

มงคลในรัตนเจดีย์ขึ้น

ประดิษฐานบนบุษบก

ทองคำาภายในเจดีย์ 

ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยผสม

ศิลปะล้านช้าง กับทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์

ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระ

มหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรม

เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ อย่างเป็นทางการ 

การนี้ ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณทาง

เข้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับมอบจากวัดไทยพุทธคยา 

ประเทศอินเดีย เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้

และความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัน

โน เป็นพระเถระสายพระนักปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานชั้นผู้ใหญ่ของประเทศ ที่มี

พุทธศาสนิกชนจำานวนมากให้ความเลื่อมใส

ในธรรมะคำาสอน และการดำารงตนในสมณ

เพศ ด้วยเป็นผู้มีเมตตาบารมีเปี่ยมล้น กับการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก และ

เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะครั้ง

หนึ่งใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเมื่อ พ.ศ.2540 ริเริ่ม “โครงการผ้าป่า

ช่วยชาติ” ระดมทองคำาและเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐเข้าคลังหลวง ใช้เป็นทุนสำารองของ

ประเทศในขณะนั้น

เมื่อท่านละสังขารไปวันที่ 30 ม.ค.2554 

ศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่เพียง

น้อมนำาในธรรมคำาสอนพระอริยสงฆ์ผู้ถึงพร้อม

ด้วยญาณอันบริสุทธิ์ด้วยการสร้างอนุสรณ์

สถานเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุขององค์หลวงตา 

รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมเทศนาคติธรรม

คำาสอน และเก็บรักษาหนังสือธรรมะ ตลอดจน

เครื่องอัฐบริขารขององค์หลวงตาเป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวพุทธได้รำาลึกถึงคุณูปการทั้งทาง

โลกและทางธรรม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี                    

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อได้ตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังวัดป่าบ้าน

ตาดในหลายโอกาส ทรงศรัทธาหลักคำาสอน

ของหลวงตาพระมหาบัวฯ เป็นอย่างสูง ทรง

ปวารณาพระองค์เป็นศิษย์และบุตรบุญธรรม 

อีกทั้งทรงยึดมั่นพระธรรมคำาสอนหลวงตาเป็น

หลักสำาคัญทรงงาน และทรงพระกรุณารับเป็น

ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจ

ดีย์ฯ 

สำาหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรม

วิสุทธิมงคลฯ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 181 ไร่ 3 งาน 

17 ตร.ว. แบ่งเป็นส่วนอาคารและภูมิทัศน์ 

38 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร คือ พิพิธภัณฑ์ 

วิหาร เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง 

ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สื่อ

การสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่

ยังคงดำารงอยู่อย่างมั่นคง แนวคิดออกแบบ

สถาปัตยกรรมให้ท้ัง 3 อาคาร ต้ังเป็นแนวเดียว

กบัจิตกาธานสถานท่ีท่ีพระราชทานเพลิงศพสรีระ

สังขารหลวงตาพระมหาบัว เมื่อวันที่ 5 มี.ค.

2554 และเป็นแนวชี้ตรงไปถึงเมืองพุทธคยา 

อินเดีย สื่อความหมายว่า ศาสนพิธี ณ สถานที่

แห่งนี้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานร่วมรับรู้

รวมถึงชาวพุทธที่มากราบสักการะอัฐิธาตุหลวง

ตาที่เจดีย์ยังมีโอกาสกราบจิตกาธานหลวงตาฯ 

และพระบรมศาสดาคราวเดียวกัน

ส่วนพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียว

จัดแสดงนิทรรศการสื่อผสมผสานมัลติมีเดีย 

จำานวน 6 ห้อง ถ่ายทอดอัตชีวประวัติองค์หลวง

ตาพระมหาบัวฯ ตั้งแต่กำาเนิดจนกระทั่งละ

สังขาร รวมถึงข้อวัตรปฏิบัติธรรมเทศนา และ

คติธรรมคำาสอนที่หลวงตาฯ มอบไว้เป็นมรดก

ธรรม และเป็นแบบอย่างดีงามแก่อนุชนรุ่นหลัง 

สถานที่นี้เป็นอนุสรณ์สถานสำาคัญแด่หลวงตา

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้สนใจสามารถเข้า

ชมได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) รอบแรกเวลา 

09.30 น. รอบสุดท้ายเวลา 14.30 น.

สาธารณสุข • ศูนย์วิทย์ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนา 

การตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรก

ของประเทศ เตรียมเปิดให้บริการ ส.ค.นี้ และยัง

ร่วมกับเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ในพื้นที่ ศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง รวมถึงศึกษา

ฤทธิ์น้ำามันกัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง  

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ 

บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นพ.จตุชัย มณีชัย นายแพทย์สาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการ

ดำาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่ และกล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ที่ 1 ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

และ สธ. ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์พืช

กัญชาและกัญชง ทั้งในเชิงการแพทย์และเชิง

เศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 

โดยมีการพัฒนาศักยภาพในการตรวจปริมาณ

สารสำาคัญต่างๆ ของกัญชาและกัญชง และที่น่า

ชื่นชมคือการพัฒนาวิธีการตรวจปริมาณกัญชา

ในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาจากการรักษา หรือ

ได้รับในรูปแบบอื่น นับเป็นหน่วยงานแรกของ

ประเทศที่สามารถตรวจหาปริมาณกัญชาใน

เลือดผู้ป่วยได้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ

ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ทำาการศึกษา

ระดับสารออกฤทธิ์และเมแทบอไลต์ ในพลาส 

มา และประสิทธิผลการลดปวดของผู้ป่วยมะ                                                         

เร็ง ซึ่งเป็นการศึกษาระดับสารออกฤทธิ์ในร่าง 

กายผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดในระยะแพร่กระจาย 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำามันกัญชา 2 สูตร คือ น้ำามัน

กัญชาขององค์การเภสัชกรรม และน้ำามัน

กัญชาสูตรตำารับอาจารย์เดชา

ส่วนการพัฒนาชุดตรวจสารสำาคัญที่

สำาเร็จแล้ว เช่น ชุดตรวจปริมาณสารสำาคัญ 

THC ในกัญชง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ 

ยอดให้เป็นชุดตรวจวัดปริมาณ THC และ CBD                                                   

(Cannabis Test Kit) สามารถตรวจได้ทั้งพืช

กัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น น้ำามัน

กัญชา สารสกัดจากกัญชา เพื่อตรวจสอบ

ปริมาณ THC ตามกฎหมายยาเสพติดฉบับ

ใหม่ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุดตรวจเบื้องต้น

อย่างง่าย เพื่อทดสอบน้ำามันกัญชา สารสกัด

กัญชา อาหาร ยา เครื่องสำาอาง ว่ามีส่วนผสม

ของกัญชาอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ และยัง

เตรียมพัฒนาชุดทดสอบตะกั่วในกัญชา, ชุด

ทดสอบยาฆ่าแมลงในกัญชา รวมถึงได้พัฒนา

สารมาตรฐาน THC CBD และ CBN เพื่อลด

การนำาเข้าสารมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

จากต่างประเทศ นับว่าเป็นหน่วยงานวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำาหน้าที่เพื่อประ 

โยชน์ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ.

เคทีซีมอบเงิน • เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.จินดา โรจน

เมธินทร์ ผอ.พร้อมด้วย พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะ

ณัตดิ์พูล รอง ผอ.ด้านพัฒนาบริการทางการ

แพทย์ รพ.ราชวิถี ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาค

จำานวน 755,555 บาท จากนางสาวสุรางค์                                                   

มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร–ช่องทางการจัดจำาหน่าย “เคทีซี” หรือ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ร่วม

กับผู้แนะนำาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (อิสระ) 

เคทีซี ทีมเอาท์ซอร์ส เซลส์ แอนด์ เทเล

เซลส์ (Outsource Sales & Telesales) และ

กัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมการกุศล 

โครงการ “Love & Share” ปีที่ 8 เพื่อสมทบ

ทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เฉพาะทาง และรองรับการรักษาผู้ป่วยอาการ

หนักจากโควิด-19 ณ รพ.ราชวิถี เขตราชเทวี.

ศูนย์วิทย์เชียงใหม่ตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้ที่แรก

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

สืบทอดพระพุทธศาสนาถิ่นอีสาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ศูนย์รวมใจและความศรัทธา

นิทรรศการสื่อผสมมัลติมีเดียเล่าอัตชีวประวัติหลวงตาฯ

“พระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณนฤมิต” พระประธานประจำาวิหาร
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11บันเทิง

ยากให้เชื่อ..

คุณยืนยง โอภากุล หรือ “พ่ีแอ๊ด คาราบาว” แกเห็นใจประชาชนตา

ดำาๆ ท่ีต้องออกไปทำามาหากินเล้ียงปากเล้ียงท้องด้วยบริสุทธ์ิใจจริงๆ

อย่าได้มองว่าท่ีแกเรียกร้องให้รัฐบาล-ศบค.ปล่อยวางโควิด ให้สถาน

บันเทิงยามราตรีได้เปิดบริการ เพื่อวงคาราบาวจะได้มีงาน-ได้แสดง

คอนเสิร์ต..

ประโยชน์ก็เพื่อปากท้องของพี่แอ๊ดกับคณะเลยนะ!

เพราะนี่..จะเป็นการมองที่ไม่สมเหตุสมผล หรือจะพูดว่ามอง

ด้วยใจอกุศล-อคติก็เห็นจะไม่ผิด ด้วยจะเปิดหรือปิดสถานบันเทิง 

คุณยืนยงก็เห็นจะไม่เดือดร้อน-ทุกข์ใจอะไร!

ก็ทราบกันดีไม่ใช่รึ..เวลานี้คุณแอ๊ดไม่ได้เป็นเพียง “ราชา

เพลงเพื่อชีวิต” หากแต่ได้กลายเป็น “เศรษฐี” มีเงิน-ทรัพย์สินอยู่

เฉียดๆ หมื่นล้าน!

ฉะนั้น..ที่พี่แอ๊ดได้ โพสต์ข้อความเมื่อวันก่อนว่า.. “ผม

แอ๊ด คาราบาวครับ ผมตั้งใจแต่งเพลงนี้จากความเห็นของ

ประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินค่ำาคนหนึ่ง (แต่ผมหาค่ำากินเช้า 

55555)

เพื่อส่งจดหมายให้ท่าน ศบค. ให้ท่านได้รับรู้ถึงความ

ยากลำาบากของชีวิตพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ว่าวันนี้เราไม่กลัว

โควิดแล้ว 

เพราะท่ีผ่านมารัฐบาลเเละ ศบค.ท่านก็แก้ปัญหาได้ดีแล้ว แต่ทำาไม

ท่านจึงไม่ปล่อยวางสักที

ผมไปแจกถ้วยฟุตบอลคาราบาวคัพที่อังกฤษ ขนาดเมืองหนาวแท้ๆ 

เขายังปล่อยวางได้ คนดูเกือบ 90,000 คนแออัดกันในสนามฟุตบอลเวมบลีย์

จนผมต้องถอดหน้ากากอนามัยออกเพราะอายเขาที่ผมสวมอยู่คน

เดียวเป็นแกะดำา

ถ้าจะทำากันจริงจังเอาแบบจีนเสิ่นเจิ้นตอนนี้ดีไหมครับ ล็อกให้มัน

สุดๆ ไปเลยโดยมีกำาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ... เฮ้อ? ขนาดจีนเขาทำางาน

หนักกว่าเราหลายเท่า คนก็ยังกลับมาติดอีก แต่เขาก็ไม่กลัว

ผมว่าเราเลิกคิดที่จะกำาจัดโควิดให้หมดไปจากแผ่นดินได้เเล้ว จีนยัง

ทำาไม่ได้เลย ยอมรับความจริงนี้เเล้วอยู่กับมัน ไอ้ไข้หวัด 19

ขอได้ โปรดเห็นใจประชาชนตาดำาๆ ที่ต้องออกไปทำามาหากินเลี้ยง

ปากเลี้ยงท้อง ยังมีอีกหลายๆ อาชีพที่ยังถูกห้ามหากินด้วยเถิดครับ ห่วงโซ่

ธุรกิจพังหมดแล้วท่าน

ป.ล. ใครที่หาค่ำากินเช้าด้วยดนตรีช่วยกัน cover ด้วยนะครับจะได้

ถึงหูเขาไวๆ อย่างมีพลัง

กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับท่าน ศบค.”

ก็..ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่อยากให้ประชาชนตาดำาๆ ได้สามารถประ 

กอบอาชีพ-ทำามาหากินกันอย่างปกติเหมือนเคยเป็นมา

และก็อย่าได้ตีความ อ้างพี่แอ๊ดสุดทน อัดรัฐบาล-ศบค. “จะอดตาย

กันหมดแล้ว” ให้เกิดเป็นประเด็นให้นักร้องชนกับรัฐบาล เพราะแม้เนื้อร้อง

ของเพลง “ปล่อยวางโควิด” จะมีประโยคนี้อยู่..

แต่นั่นก็เป็นเพียง “กลอนพาไป” ซึ่งผมเดาว่าพี่แอ๊ดไม่ได้มีอารมณ์

ขุ่นแค้นอะไร เพียงแค่เปรยๆ.. “โอ๊ย จะอดตายกันหมดแล้ว จะอดตายกัน

เป็นแถว” เพื่อบอกให้ ศบค.รู้ความในใจเท่านั้น!

ไม่งั้น คงไม่ทิ้งท้าย “กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพท่าน ศบค.” 

อย่างสุภาพ-อ่อนน้อมหรอกน่า?

ซึ่งว่าไปแล้ว ผมก็เห็นด้วยกับพี่แอ๊ดนะ แต่ผมก็อยากให้พี่แอ๊ดได้

ช่วยอธิบายให้ซีกประชาชนตาดำาๆ รวมทั้งนักการเมืองตาแดงๆ-ส้มๆ ให้รู้-

ได้เข้าใจ และยอมรับตรงกันด้วย..

ว่า..ถ้ารัฐบาล-ศบค. “ปล่อยวางโควิด” แล้ว หากเกิดการติดเชื้อเป็น

หลักแสนหลักล้านเหมือนต่างประเทศขึ้นมา ทั้งนักการเมือง ทั้งประชาชน

ตาดำาๆ จะไม่ร้องแรกแหกกระเชอ!

และที่สำาคัญ..ต้องยอมรับและตกลงเสียก่อน ใครติดเชื้อโควิดก็ต้อง

รักษา จ่ายค่าหยูกยากันเอาเอง!

ถ้าเป็นตามน้ี ผมว่ารัฐบาล-ศบค.ก็น่าท่ีจะรีบพิจารณาและ “ปล่อยวาง

โควิด” ก่อนเทศกาลสงกรานต์แน่ แต่พี่แอ๊ดลองตะแคงหูฟังหมอบางคนพูด 

(ไม่เว้นวัน) สิ.. 

“ปัญหาลองโควิด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระยะยาว.. ป้องกันตัวนะ

ครับ สถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดยังรุนแรง อย่าประมาท”

ตกลง..จะปล่อยวางได้เหรอ?.

ปล่อยวางโควิด?

อ

กหนึ่งนักแสดงสาวมากความ

สามารถที่แฟนละครเห็นผล

งานอย่างต่อเนื่องทางช่อง 7HD 

สำาหรับสาวหน้าใส ชิงชิง-คริษฐา สัง

สะโอภาส และครั้งนี้กับบทบาทใหม่ใน

ละครเจ้าสาวจำาเลย ละครโรแมนติก 

ดรามาที่เธอรับบทถุงแป้ง แจกความ

สดใสจนแฟนๆ ชื่นชม วันนี้สาวชิงชิงได้

ออกมาพูดคุยอัปเดตเรื่องราวของเธอให้

แฟนๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น

“ชิงชิงเริ่มเข้าวงการแบบเด็กวัย

รุ่นทั่วไปที่ช่างฝันธรรมดาคนหนึ่งเลย

ค่ะ วันหนึ่งก็ได้เห็นข่าวการรับสมัครการ

ประกวด Ray Idol 2014 ก็เข้าประกวด

และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หลัง

จากนั้นได้มีโอกาสไปแคสติ้งที่บริษัท

สามเศียร และได้แสดงละครพื้นบ้านค่ะ 

เรื่องแรกคือแก้วหน้าม้า และต่อมากับเรื่องสี่ยอด

กุมาร เทพสามฤดู หลังจากแสดงละครพื้นบ้าน

ไป ทางผู้ใหญ่ช่อง 7 เห็นผลงานเราเลยเรียกเข้า

มาแคสแล้วก็เซ็นสัญญา และก็ได้มีโอกาสเล่น

ละครต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันค่ะ

ตอนนั้นการแสดงคือยากมากค่ะ ยังจำา

ภาพวันนั้นได้ดี มาวันแรกก็โดนให้ลงน้ำา แล้วก็

มีซีนร้องไห้ ตอนนั้นเราทำาไม่ได้ เราใหม่มากกับ

คำาว่าการแสดง แล้วยังมาเจอบทร้องไห้อีก มัน

เหมือนโจทย์ที่หินมากสำาหรับเรา แต่ดีที่วันนั้นพี่ๆ 

นักแสดง ทุกคนในกอง ทั้งผู้กำากับ ทีมงานช่วย

กันบรีฟจนทำาให้วันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี เรียกว่า

เหตุการณ์วันนั้นเป็นภาพจำาจนวันนี้ เป็นภาพจำา

ที่ทำาให้เราเรียนรู้ฉากการร้องไห้เลยก็ว่าได้ค่ะ

ตอนนี้ชิงอยู่วงการบันเทิงมาประมาณ 7-8 

ปีแล้ว มีผลงานละครถ้านับรวมทั้งละครพื้นบ้าน 

ละครต่างๆ ก็น่าจะมากกว่า 15 เรื่องแล้วค่ะ แต่

ความรู้สึกมันเร็วมากนะคะกับงานตรงนี้ คือเรา

ทำางานทุกวันชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่แต่กับกองถ่าย 

เดินทางไปตามโลเกชั่นต่างๆ มันเลยทำาให้ทุก

อย่างผ่านไปเร็ว เวลาทำางานเราก็ลืมมองนาฬิกา

อยู่แล้ว เพราะเราต้องใช้สมาธิ มันเลยทำาให้

แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีผ่านไปเร็วมาก แต่

งานแสดงเป็นงานที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำา

(ผลงานล่าสุด) ละครเจ้าสาวจำาเลยค่ะ ชิง

ชิงรับบทเป็นถุงแป้ง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับตัว

ชิงชิงตรงที่มีความแก่นๆ ลุยๆ ตามสไตล์ลูกสาว

กำานันจอมแก่น ถุงแป้งเป็นลูกสาวกำานันถนอม 

(ประกาศิต โบสุวรรณ) พ่อคือเจ้าของไร่องุ่น

กำานันถนอมซึ่งเป็นคู่แข่งของสิชล (บิ๊กเอ็ม กฤต

ฤทธิ์) มักจะ

มีปากเสียง

กนัอยูบ่อ่ยๆ 

แต่เราก็จะ

คอยห้าม 

เราสนิทกับ

สิชล ชอบ

แอบหนีพ่อ

มาเที่ยวที่

ไร่ของสิชล

บ่อยๆ จน

ทำาให้เจอ

กับจอมภพ 

(ฟีฟ่า-เปรม

อนันต์ ศรี

พานิช) ซึ่ง

ก็เป็นคู่ปรับกันประจำา

เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงาน

กับฟีฟ่า เขาเป็นคนที่นิสัยดี ตั้งใจทำางาน 

บางซีนอารมณ์เขาก็ทำาให้เราทึ่งนะเขา

ทำาได้ดีมาก แรกๆ ฟีฟ่าเขาอาจดูกล้าๆ กลัวๆ 

ที่จะเล่นยังไงกับเรา แต่ด้วยตอนที่ถ่ายทำา

ละครเรื่องนี้มันมีช่วงที่เราต้องเบรกกองตาม

สถานการณ์ไปบ้าง มันเลยทำาให้เราใช้เวลาถ่าย

ทำากันนานกว่าปกติ พอเราได้ทำางานด้วยกันบ่อย

ขึ้นและด้วยโลเกชั่นที่ต้องไปถ่ายต่างจังหวัดมัน

เลยทำาให้เราใช้ชีวิตในกองด้วยกันตลอด ทำาให้

เราสนิทกันเร็วและพอสนิทกันแล้วก็คือทำางาน

สนุกมาก

เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำาเกือบ 2 ปีได้ เพราะ2 ปีได้ เพราะ

ติดช่วงโควิด-19 ด้วยเลยทำาให้ต้องพักกองยาว

ไปช่วงหนึ่ง ซึ่งพอการทำางานใช้เวลาค่อนข้าง

นานมันเลยทำาให้เราได้ใช้ชีวิตกับทุกคนนานเช่น

กัน เชื่อมั้ยคะมันทำาให้เราสนิทกันมากขึ้น มาก

จนแบบว่าพอเขาบอกให้เริ่มถ่ายทำา ไปทำางาน

จะกระตือรือร้นไปกองตลอด แล้วแต่

ละโลเกชั่นที่ถ่ายทำาก็คือสวยมาก 

มันเลยทำาให้ทุกวันที่ทำางาน

เหมือนเราได้ไปอยู่กับ

เพื่อน ความเป็นกันเอง

ของทุกคนในกองมันก็

เลยยิ่งทำาให้เรามีความ

สุขจนลืมไปเลยว่าเราใช้

เวลาทั้งหมดในการทำางาน

ไปเท่าไหร่ ทั้งทีมนักแสดง ทีม

งานทุกคนคือ น่ารัก เลยยิ่งทำาให้

บรรยากาศการทำางานแฮปปี้สุดๆ  

การปรับตัวเป็นนักแสดงในยุคโควิด 

แน่นอนหลังจากโควิด-19 ก้าวเข้ามา แรกๆ เรา

อาจจะยังปรับตัวไม่ถูก มันทำาให้เราต้องชะงัก 

หยุดทุกอย่าง แม้แต่การจะไปไหนมาไหน ซื้อ

ของ ท่องเที่ยว มันหยุดหมดจริงๆ แรกๆ ก็ไม่

เข้าใจว่าทำาไม แล้วเราต้องรับมือปรับตัวกับสิ่ง

เหล่านั้นอย่างไร แต่พอเวลาผ่านไปเราก็เริ่มเรียน

อี

าวเศร้าสำาหรับอุตสาหกรรมหนังโป๊ของ

สหรัฐ หลังมีรายงานว่า แองเจลีนา 

พลีส นักแสดงที่ได้รับความนิยมที่สุดคน

หนึ่งของวงการ เสียชีวิตแล้วอย่างน่าเศร้าด้วย

วัยเพียง 24 ปีเท่านั้น แฟนๆ และเพื่อนนักแสดง

พากันไว้อาลัยสำาหรับการจากไปของเธอเมื่อต้น

สัปดาห์ที่แล้ว

แองเจลีนา พลีส เอนเตอร์เทนเนอร์หนัง

ผู้ใหญ่ วัย 24 ชาวเมืองชิคาโก เสียชีวิตอย่างน่า

สะเทือนใจ หลังถูกพบเป็นศพในอพาร์ตเมนต์ที่

ลาสเวกัสเมื่อวันจันทร์

เจ้าหน้าที่ตำารวจพบร่างของเธอหลังขาด

การติดต่อจากคนใกล้ชิดไปนานถึง 5 วัน ตาม

การเปิดเผยของเพื่อนบ้านของเธอและเป็นเพื่อน

นักแสดงหนังโป๊เหมือนกัน แอสเพน บรูกส์ 

ตัวแทนของเจ้าหน้าท่ีชันสูตรศพของคลาร์ก 

เคาน์ตี ยืนยันการเสียชีวิตของเธอแต่ไม่ได้เปิด

เผยรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นเคสที่

ยังรอตรวจสอบเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจพบ

ร่องรอยที่น่าสงสัยหรือ ความรุนแรงใดๆ ตอนที่

พบร่างของเธอ

แอสเพน บรูกส์ เศร้าโศกเสียใจมากจาก

การจากไปอย่างกะทันหันของแองเจลีนา

โดยเธอได้พิมพ์ข้อความลงทวิตเตอร์ บอก

ว่า “ได้ไปตรวจเยี่ยมเพื่อนที่บ้านหลังจากที่เธอ

หายจากการติดต่อไป แต่ต้องพบว่าเราได้สูญเสีย

เพื่อนที่ดีที่สุดและน่าทึ่งที่สุดของเราไปแล้ว หนึ่ง

ในเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เพื่อนบ้านของฉัน”

“เธอคือคนเดียวท่ีฉันจะนินทาทุกอย่างให้ฟัง 

เธออายุ 24 และตอนน้ีเธอกำาลังมองเราลงมาจาก

บนน้ัน และกำาลังบอกว่าเราว่าทุกอย่างจะโอเค”

ข่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

รู้จากข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ แล้วพอได้กลับมา

ทำางาน เรื่องหลักๆ คือการรักษาสุขภาพอนามัย 

การรีเช็กตัวเอง การทำางานร่วมกับผู้อื่นแบบ 

NE� N�R��� ก่อนเริ่มทำางานทุกวัน ทุกครั้ง ก็� N�R��� ก่อนเริ่มทำางานทุกวัน ทุกครั้ง ก็

ต้องมีการ swab ทุกอาทิตย์ค่ะ แล้วก็

ต้องใส่แมสก์ตลอดเวลา ถอด

เฉพาะตอนถ่ายจริงกับทาน

อาหารเท่านั้นค่ะ แล้ว

การทานอาหารจากที่

เคยทานรวมกันได้ก็

ต้องเปลี่ยนเป็นมีการ

รักษาระยะห่าง การนั่ง

พูดคุยรวมตัวกันก็ต้องใส่

แมสก์ เว้นระยะห่าง และ

ต้องมีการล้างมือและฉีดสเปรย์

แอลกอฮอล์บ่อยๆ ปรับตัวกันชุดใหญ่

เลยค่ะ

ส่วนในปีนี้ 25�5 สำาหรับชิงอยากจะโฟกัส25�5 สำาหรับชิงอยากจะโฟกัส

ที่งานให้มากขึ้น เพราะเราก็โตขึ้น เราก็อยากที่

จะตั้งใจทำาผลงานออกมาให้เต็มที่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อ

แฟนๆ ที่รอชมอยู่ และก็อยากลองทำาสิ่งใหม่ๆ ที่

ยังไม่เคยทำาดูบ้าง ถ้ามีโอกาสก็อยากจะคว้าและ

ทำาทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะ”.

เพื่อนนักแสดงและแฟนๆร่วมไว้อาลัย

‘แองเจลีนา พลีส’เสียชีวิตวัยเพียง24

เปิดใจสาวสวย‘ชิงชิง คริษฐา’

พร้อมเรียนรู้ทุกโอกาสที่เข้ามา

เรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาทอล์กกันสดๆ จนทำา

เอาแฟนๆ กรี๊ดหนักมาก เพราะเป็นครั้งแรกระหว่าง 

“�auv” ศิลปินอินดี้เจ้าของฉายา “จินตนาการแห่งดน

ตรีป๊อป” และ “Ice Paris” ไอดอลหนุ่มสุดฮอตขวัญใจ

วัยรุ่น ผู้สร้างปรากฏการณ์รักติดไซเรนทั่วบ้านทั่วเมือง 

มา �ive พูดคุยกัน

โดย “Ice Paris” ยังถือว่าเป็นแฟนเพลงตัวยง

ของ “�auv” และได้ชวนหนุ่ม “�auv” ทักทายแฟนๆ 

เป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ” รวมทั้งยังพูดถึงแรง

บันดาลใจในการทำาอัลบั้มใหม่อีกด้วย มากไปกว่านั้น 

“�auv” ได้เผยกับ “Ice Paris” อีกด้วยว่าเขาตกหลุมรัก 

“Papaya Salad” หลังจากที่เขาได้มาทัวร์คอนเสิร์ตใน

ไทยครั้งก่อน

ด้าน “Ice Paris” เลยได้สอนคำาศัพท์ภาษาไทย

อย่าง “ส้มตำา S��-TU�” ให้ “�auv” เพื่อที่จะได้สั่ง

อาหารจานโปรดของเขาในครั้งหน้าที่มาประเทศไทย

นอกจากน้ี “�auv” ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการเล่นกีตาร์

และร้องเพลงใหม่ล่าสุดท่ียังไม่เคยมีใครได้ฟังมาก่อนให้ “Ice 

Paris” และแฟนๆ ฟังใน IG �IVE ก่อนใคร!

งานนี้ทั้งคู่ยังชวนกันร้องเพลง “I �ike 

�e Better” ด้วยกัน บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่

แฟนๆ ของทั้ง “�auv” และ “Ice Paris” 

ที่กรี๊ดสนั่น และตื่นเต้นกันสุดๆ แต่ “Ice 

Paris” ยังตื่นเต้นและดีใจแบบเก็บอาการไม่

อยู่ที่ได้มีโอกาสร้อง Duet กับ “�auv”

สุดท้ายนี้ “�auv” ได้ขอบคุณแฟนๆ 

และ “Ice Paris” ที่ได้มาร่วมพูดคุยกันอย่าง

สนุกสนาน

แถม “�auv” ยังเผยว่าอยากกลับมา

ทัวร์ และพบปะกับแฟนเพลงชาวไทยอีกครั้ง 

โดยเขาฝากติดตามซิงเกิลล่าสุด “2�” และ

ผลงานเพลงใหม่ได้เร็วๆ นี้.

interthaipost69@gmail.com

แฟนกรี๊ดหนักมาก!!กับIG LIVE CHAT

จาก2หนุ่มศิลปินอินดี้‘Lauv’กับ‘Ice Paris’
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2565 – 

มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. จับมือกับ ทรูมันนี่ จัด

โปรโมชั่นมอบแคชแบ็ก มูลคา 20 บาท 

ใหกับลูกคาทุกทาน เม� อมียอดซื้อ 200 บาท 

ตอ 1 ใบเสร็จ และชําระผานทรูมันนี่ วอลเล็ท 

ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 

2565 ที่รานมิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. สําหรับ

ลูกคาที่ชําระผานทรูมันนี่ โดยมียอดซื้อครบ

ตามเง� อนไข จะไดรับเงินคืนทันทีผานแอปทรู

มันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้ มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. ได

มีชองทางการรับชําระผานทรูมันนี่ วอลเล็ท 

และอ� นๆ พรอมมุงสูสังคมไรเงินสด และยังลด

การสัมผัสในชวงสถานการณการแพรระบาด

ในปจจุบัน อีกทั้งอํานวยความสะดวกใหกับผู

ที่เขามาใชบริการที่มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. เพียงแค

สแกน QR code ก็สามารถชําระคาสินคาได

ทันที สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แลวมา

พบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ได ที่รานมิสเตอร. 

ดี.ไอ.วาย. กวา 400 สาขา ทั่วประเทศ

*เง� อนไขเปนไปตามบริษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 มีนาคม – 31 

พฤษภาคม 2565 

สาขาที่รวมรายการ: MR.DIY สาขาที่

รวมรายการ

ติดตามขาวสาร และโปรโมชั่นอ� น ๆ 

ของ MR.DIY ไดที่ – Facebook: @mrdiyTH, 

Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: 

@mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, 

และYouTube: MR DIY Thailand

เกี่ยวกับ มิสเตอร. ดี. ไอ. วาย.

มิสเตอร. ดี. ไอ. วาย. เปนบริษัทฯ ที่

บริหารจัดการสาขาโดยตรง ซึ่ง ณ ปจจุบัน มี

สาขากวา 400 สาขาทั่วประเทศไทย เราเปน

รานคาปลีกอุปกรณตกแตงบาน ที่มุงมั่นทุมเท

ในการสร้างความแตกต่างเพื่อมอบความ

สะดวกสบายใหกับคุณลูกคาผูมีอุปการคุณ

ทุกทาน ในทุก ๆ สาขาของเราทั่วประเทศ

มิสเตอร. ดี. ไอ.วาย. ทุกสาขา ไดรับ

การบริหารจัดการโดยตรงโดยบริษัทมิสเตอร. 

ดี.ไอ.วาย. และทํางานรวมกับผูคาปลีกรายใหญ

ตลอดหางสรรพสินคาชั้นนําตางๆ ที่มิสเตอร. 

ดี. ไอ. วาย. มีสินคาใหเลือกหลากหลายกวา 

18,000 รายการ ประกอบดวยสินคาหลัก 10 

แผนก ไดแก ฮารดแวร 

เครื่องใช้ ในครัวเรือน 

เคร� องใชไฟฟา อุปกรณ

ตกแตงบาน อุปกรณ

ประดับยนต เคร� องเขียน 

และอุปกรณกีฬา ของ

เลน ของขวัญ อุปกรณ

คอมพิวเตอร และ

โทรศัพทมือถือ รวมถึง

เคร� องประดับ และ

เคร� องสําอาง 

มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. จับมือกับทรูมันนี่ มอบแคชแบ็ก 20 บาท ทันที

เม� อชําระผานดวยทรูมันนี่วอลเล็ท ที่มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัทฯ มุงมั่นใหความสําคัญกับลูกคา

เปนอันดับแรกเสมอ โดยการดําเนินธุรกิจท่ี

มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

คุณภาพดี และคุมคาตอการจับจาย โดยยึดม่ัน

คําขวัญของบริษัทฯ ของเราที่วา "รับประกัน

ราคาถูกเสมอ"

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

นนท ปุราถาเน (ฝายการตลาด) บริษัท 

มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

โทร 02-136-7401 ตอ 302

#MRDIY, #มิสเตอรดีไอวาย, #รับประกัน

ราคาถูกเสมอ, #ราคาสุดคุมชอปสนุกเต็มตะกรา, 

#ใกลบานคุณ, #โปรโมช่ันcashback, #ทรูมันน่ี, 

#MRDIYxTruemoney, #เงินคืน20บาท, 

#เม� อซ้ือสินคาครบ200บาท, #โปรโมช่ันมีนาคม, 

#ทรูมันนี่วอลเล็ท, #scanandpay, #True-

Moneywallet

น�าช� นชมจริงๆ สําหรับ ธานินทร 

พานิชชีวะ บ๊ิกบอสดอนเมืองโทลลเวย หลังจาก

ประกาศปรับโครงสรางองคกรตามแนวคิด 

ESG เพ� อมุงเนนกาประกอบธุรกิจใหครอบคลุม

ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับ

ดูแลกิจการใหมีคุณภาพไดไมนาน ก็ควา

ใบรับรอง ISO : 9001 ดานระบบบริหารงาน

ดานคุณภาพ และ ISO : 14001 ดานระบบ

จัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานสากลมาการัน

ตีศักยภาพ จนหนาบานกันไปทั้งองคกร

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

จัดโครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับผล

ประโยชนทับซอน การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําความเสี่ยงการทุจริตของสํานักงาน

การวิจัยแหงชาติ และการมอบนโยบายการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หองวีนัส โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เวลา 9.00 น. 

วันที่ 25 มีนาคม 2565

วอทชเลิฟเวอรเตรียมเปย เพราะ

ลาสุดบอสใหญอยาง โลร็องต โปซ แหง

หางสรรพสินคาโรบินสัน ขอประเดิมจัดงาน

มหกรรมนาฬ�กาครั้งยิ่งใหญงานแรกของ

ป ‘ROBINSON THE ULTIMATE WATCH 

FAIR 2022’ (โรบินสัน เดอะ อัลติเมท วอทช 

แฟร 2022) งานนี้ขอบอกวาพีค เพราะเปน

ครั้งแรกของหางฯ ที่จะใหเหลาวอทชเลิฟ

เวอร ไดสนุกกับการทองโลกนาฬ�กาสุดล้ํา

แบบเสมือนจริง 360 องศา ในคอนเซ็ปต 

“METAVERSE” เพ� อใหไดสัมผัสกับแบรนด

นาฬ�กาทั้งกลุมลักชัวรี่ แฟชั่น สมารทวอทช 

คอลเลคชั่นใหมลาสุด และลิมิเต็ด อิดิชั่น 

กวา 50 แบรนด กอนใคร! พรอมจัดเต็มโปร

โมชั่นสุดเอ็กซคลูซีฟที่หามพลาดเฉพาะงาน

นี้งานเดียวเทานั้น! ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 

– 3 เมษายน ณ เซ็นเตอร คอรท ชั้น 1 

ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด และหลากหลาย

ชองทางการชอปป งสุดสะดวกของหาง

โรบินสัน…สายวอทชเลิฟเวอรตัวจริงตองไม

พลาด!

คูจิ้นสุดซี้ “เต-ตะวัน วิหครัตน” และ 

“นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” เตรียมแท็ค

ทีมรวมงานเปดตัวการปรับโฉม “NT First 

Class Cinema” พรอมแชรประสบการณดู

หนังแบบที่ ไมเคยเลาที่ ไหนและรวมทดลอง

ใชงานฟทเจอรใหมที่ โรงภาพยนตร เอ็นที 

เฟสทคลาส ซีเนมา เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา 

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ในวันอังคารที่ 22 

มีนาคมเวลา 16.00 น. งานนี้มีเปด Live ให

แฟนคลับไดดูและรวมสนุกกันแบบสดๆ ผาน

โซเชียลมีเดีย SF Cinema เตรียมกดติดตาม

กดซับสไครบกันเอาไวไดเลย ถือวาเตือนแลว

นะ!!

สองผูบริหารคนสําคัญของบมจ.ทริพ

เพิล ไอ โลจิสติกส(iii) ผูนําโลจิสติกสครบ

วงจรของไทย  ตางเช� อมั่นในการเติบโตของ

บริษัท ทยอยกวาดหุนสะสมเขาพอรต ทิพย 

ดาลาล ซีอีโอ รายงานการซื้อหุนไปเม� อไมกี่

วันนี้วา ไดซื้อไป 7,100,000 หุน สวนวิรัช 

นอบนอมธรรม ซีเอฟโอ ซื้อติดกันสี่วัน รวม 

9,052,600 หุน จายกันไปคนละไมต่ํากวารอย

ลานบาท เช� อวาถือรอขาขึ้นขนสงทางอากาศ

และทางรางตามแผนใหญของบริษัทในปนี้ ที่

จะปกหมุดเปนโลจิสติกสระดับภูมิภาคเอเชีย 

และเตรียมการขยายผลิตภัณฑ โลจิสติกส

ใน segment ใหมๆ อีกดวย เรียกวาขยาย

ธุรกิจกันแบบไมแผว ไมหว่ันสถานการณสูรบ

ระหวางยูเครนกับรัสเซียกันเลยจา

ฤดูรอนในกรุงเทพฯ ยามนี้ โรงแรม ดิ 

เอมเมอรัลด  ขอเชิญชวนคุณมาสัมผัสกลิ่น

หอมๆ ของกาแฟเอสเพรสโซเย็น ที่อบอวล

ผสมผสานไปดวยสมยูซุ ชวยเติมความสดช� น

โดยเฉพาะในชวงที่มีแสงแดดแผดเผา หรือ

แมแตในยามเย็นชวยเพิ่มความผอนคลาย 

จิบเครื่องดื่มแห่งความสุขทุกช่วงเวลาได้ที่

ทุกหองอาหารของโรงแรมฯ เพียงแกวละ  

120++ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.0-2276-

4567

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บอรดปฏิรูปฯ ดานการศึกษา จับมือพันธมิตร เปดตัว “สวนผึ้งโมเดล”     รศ.ดร.วรากรณ 

สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดร.ไกรยส ภัทราวาท 

ผูจัดการกองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการศึกษา พรอมดวยหน�วยงานพันธมิตร เปดตัว 

“สวนผึ้งโมเดล” ภายใต โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนตองไดเรียน” เดินหนาสราง

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แกไขวิกฤตความเหล� อมล้ําและชวยเหลือเด็ก

หลุดออกจากระบบผานกลไกทองถิ่นและจังหวัด โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเม� อเร็วๆ นี้ ณ 

โรงเรียนสินแรสยาม อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

อวดโฉมใหมหลังการปรับปรุงครั้งใหญ ชวน

คุณมาสัมผัสประสบการณ สเตเคชั่นสุดคุม

คาดวยแพ็กเกจ STAY & DINE ใหทั้งหองพัก

พรอมวิวเมือง ฟรีอัพเกรด เพิ่มเวลาเขาพัก

และเครดิตรับประทานอาหาร 

เทหมดใจใหคุณ แพ็กเกจ STAY & 

DINE  มอบการพักผอนที่คุณคูควรดวยหอง

ดีลักซหนึ่งคืน ฟรีอัพเกรดไปหองพรีเมียรมี

อางแชตัว เช็คอินไดตั้งแต 8.00 น. และเช็ค

เอาทไดถึง 20.00 น. รวมเขาพักไดสูงสุด 36 

ชั่วโมงเต็ม 

นอกจากน้ี ยังมีเครดิตรับประทานอาหาร

ในหองอาหารของโรงแรมฯ อีกวันละ 1,500 

บาทสุทธิ ใชไดตลอดวัน เลือกอิ่มอรอยกับ

อาหารไทยจีนระดับพรีเมียมที่หองอาหาร

เรือนตน ลิ้มรสมื้อค่ําสไตลยุโรปจากเชฟระดับ

มาสเตอรแอรเว แฟรรารดที่หองอาหาร

พระรามสี่บิสโตรหรือใหรับประทานอาหาร

เชาในวันถัดไป

แพ็กเกจ STAY & DINE ราคาเริ่มตน

คืนละ 3,000 บาทสุทธิ จองผานโครงการ

เราเที่ยวดวยกันจายเพียง 1,800 บาทสุทธิ 

พรอมรับคูปองทองเที่ยวทานอาหารวันละ 

600 บาทผานแอปเปาตังค สําหรับการจอง

และเขาพักภายในวันที่ 31 พฤษภาคม แพ็ก

เกจรวม หองดีลักซหนึ่งคืน (ไมรวมอาหาร

เชา) อัพเกรดไปหองพรีเมียร มีอางแชตัว 

เขาพักได 36 ช่ัวโมงเต็ม เช็คอินต้ังแต 8.00 น. 

และเลทเช็คเอาทไดถึง 20.00 น. เครดิตรับ

ประทานอาหารวันละ 1,500 บาท (ยกเวน

รูมเซอรวิส) สะสมใชไดตลอดการเขาพัก 

ฟรีไวไฟ ฟรีที่จอดรถ เง� อนไขเปนไปตามที่

กําหนด

สํารองหองพัก โทร.0-2233-7060 

หรือจองผานเว็บไซต โรงแรมฯ www.mon-

STAY & DINE แพ็กเกจสเตเคชั่นสุดคุมจากโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ โฉมใหม

tienbangkok.com ทักผานไลน โรงแรม LINE 

Official ID @montienbangkok

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

ไดปรับปรุงที่พักและพื้นที่สวนกลางใหม

ทั้งหมดภายใตแนวคิด Revivial of the Origi-

nal พลิกโฉมโรงแรมไทยระดับตํานานใหเปน

โรงแรมหาดาวที่ทันสมัย งดงามและคง

ไวซึ่งสเน�หความเปนไทย ในทําเลที่ตั ้งใจ

กลางเมือง เดินทางสะดวกเหมาะอยางยิ่ง

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวและพักผอน

อยางมีระดับ

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ใหการตอนรับ มา-อรนภา     โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต นําโดย 

อิศรา แกวพิลารมย ผูจัดการแผนกตอนรับ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ใหการตอนรับ มา-อรนภา 

กฤษฎี (ขวา) นักแสดงและอดีตพิธีกรช� อดัง ในโอกาสใหเกียรติเขาพัก ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต 

โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต ผานการรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ SHA (Amazing 

Thailand Safety and Health Administration) จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และ

กระทรวงสาธารณสุข พรอมยังไดรับมอบตราสัญลักษณ "Safe Travels" จากสภาการเดินทาง

และการทองเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) เพ� อใหคุณมั่นใจกับ

มาตรการความสะอาดและความปลอดภัยของโรงแรมฯ และรองรับการพักผอนในสไตล

นิวนอรมอล

ดวยความชํานาญระดับตํานานกับ

อาหารจีนสไตลแคนโทนีส หองอาหาร

ไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล 

พลาซา ลาดพราว ขอนําเสนอบุฟเฟตติ่มซํา 

ที่ มี ให เลื อกรับประทาน

มากมายกวา 50 เมนู โดด

เดนดวยเมนูแบบตนตํารับ

อันเลื่องชื่อไม่ว่าจะเป็น 

ฮะเกากุง ขาวเหนียวหอ

ใบบัวน่ึง ขาไกน่ิงเคร� องเทศ

สูตรเฉพาะของทางราน 

ฝานโกกุงกับหน�อไมฝร่ังน่ึง 

ซาลาเปาไสเม็ดบัว ปอเปยะ

มะมวงทอดไสกุง และอ� นๆ

อีกมากมาย 

พบกับโปรโมชั่นสุด

พิเศษ Regular All-You-

Can-Eat Dim Sum ราคา 688 บาทสุทธิตอ

ทาน (จาก 1,376) และ Premium All-You-

Can-Eat ราคา 988 บาทสุทธิตอทาน รวม

เคร� องด� มชาจีนแบบเติมไมอั้น (จาก 1,976) 

หองอาหารจีนไดนาสตี้เปดใหบริการทุกวัน

มื้อกลางวัน 12.30-14.30 น. และมื้อเย็น 

18.30-22.30 น. ตั้งอยูที่ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็น

ทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

สํารองโตะไดที่ โทร.0-2541-1234 อีเมล 

fb_office@chr.co.th เฟซบุก www.facebook.

com/CentaraGrandLadpraoBangkok หรือ

ไลน @centaraladprao 

ติ่มซําบุฟเฟต ตองที่ ไดนาสตี้ เซ็นทารา แกรนด ลาดพราว

โอทะเลแสนงาม  ฟาสีครามสดใส  

มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล ทะเล ทะเล 

กลิ่นอายทะเลโชยมา ไดเวลาเที่ยวทะเลกัน

อีกแลว เพียงแคคิด ใจของใครหลายคน 

อาจบินไปลอยอยูบนหาดทราย ใหลมรอน ๆ 

หอบไอทะเลมาสูดใหช� นใจกันไปแลว  โสสุโก 

กระเบื้องเซรามิค ที่มีความหลากหลาย ตอบ

โจทยทุกสไตลที่แตกตาง  ผลิตภัณฑภายใต

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 

ชวนคนรักทะเล มาแตงบานรับรอนแบบ

อารมณบานชายทะเล ดวยกระเบื้องเซรามิค

ซีรี่ยใหมลาสุด สไตลบีชเฮาส ที่ชวยใหพื้นที่

รอบบาน โอบลอมไปดวยบรรยากาศบาน

สไตลริมชายหาด หรือจะแตงบานชายทะเล

ท่ีอยูใหกลมกลืนไปกับชายหาดสุดฟน กันดีกวา 

แลวมาดูกันวาดีไซนแบบไหนที่ใชสําหรับคุณ

กระเบื้องลายทรายแกวซีรีย กระเบื้อง

เซรามิคปูพื้นที่นําลวดลายธรรมชาติจาก

ชายหาดมาแตงเติมใหอยูในแผนกระเบื้องไม

วาจะกอนหิน เม็ดหิน เปลือกหอย ปลาดาว 

และเพิ่มความสวยดวยดอกลีลาวดี ใหอยู

ในโทนสีฟา สีเทา ปูไดทั้งในบานและนอกบาน 

เพิ่มความสมจริงของเม็ดหินดวยผิวหนา

ทูทวิส (Two Twist) ใหสัมผัสไดทั้งความเงา

และความดานบนพื้นผิวกระเบื้อง เหมาะ

สําหรับตัวบานโทนสีสะอาด อยางสีขาวและฟา  

เพิ่มเสน�หอีกนิดดวยเฟอรนิเจอรจากวัสดุ

ธรรมชาติ อาทิ ชุดโซฟาหวายพรอมเบาะล

องนั่งสีขาว  แถมหวงชูชีพทาสีขาวฟาบนผนัง 

ตกแตงผนังใหอินไปกับอารมณทะเล เพียง

แคนี้ พื้นที่เล็ก ๆ ก็ดูเกไก ไมเลวเลยทีเดียว

กระเบ้ืองลายมาลารีนซีร่ีย สรางสรรค

ดี ไซนที่มี เอกลักษณคลายลวดลายของ

ดอกไมและโดดเดนดวยสีสันที่สดใสของสี

นํ้าตาลอิฐ ผนวกกับการดึงลวดลายธรรมชาติ

ของหินออนขาวเขามาผสมผสานทําใหดูสวย

เดนมากยิ่งขึ้น นํามาตกแตงปูพื้นระเบียง

นอกบานดวยการทําเปนลานกวางสําหรับน่ังเลน 

ดวยสถาปตยกรรมท่ีดูเรียบงาย  ฉาบปูนหยาบๆ 

ทาสีขาว  เลือกใชเฟอรนิเจอรทําจากไมไผ

ทาสีขาว ตัดกับสีฟาสดของทองฟา ทําให

รอนนี้ มาสัมผัสกลิ่นอายทะเล ทะเลที่บาน 

ดวยกระเบื้องแตงบานสไตลบีชเฮาสกันดีกวา

ไดระเบียงนั่ งเลนกลิ่นอายของบีชเฮาส

สไตลเมดิเตอรเรเนียน หนึ่งในเสน�หของ

บรรยากาศทะเลที่ทุกคนช� นชอบ

กระเบ้ืองลายอิฐภิรมย  เปนการออกแบบ

ลวดลายดวยการนํากระเบื้องดินเผาชิ้นเล็ก

เฉดสีเข้มและสีอ่อนมาเรียงสลับสีเพื่อให้

มีดีไซนผสมผสานกับตนหญาสีเขียวสดลง

บนแผนกระเบื้อง นํามาปูตอกันเหมือน

เปนการตกแตงสนามหญาบนดาดฟาของ

อาคาร ทําใหเปนพื้นที่นั่งพักผอนกลางแจง

ขนาดใหญในสไตลรูฟกาเดนท ตกแตง

เฟอรนิเจอรดวยโซฟหวายชุดใหญ  วางกระถาง

ตนไมขนาดใหญปลูกตนไมฟอรมสวยตกแตง

ตามมุมตาง ๆ สําหรับระเบียงโดยรอบเลือก

ใช้กระจกติดตั้งเพื่อให้มองเห็นวิวทะเลที่

สวยงามแบบไมมีอะไรมาบดบังสายตา  ใหด� มดํา

กับธรรมชาติของบีชเฮาสที่แตกตางจากแบบ

อ� น ๆ ท่ีไมไดถูกจํากัดใหใชแคสีฟาหรือขาวเทาน้ัน 

กระเบื้องลายพูลลี่สโตน  งานดีไซน 

ท่ีนําเสน�หของของหินกรวดกอนใหญ กอนเล็ก 

วางสลับกับเปลือกหอยหลากสี  ใหความสวยงาม

เหมือนธรรมชาติบนชายหาด  สามารถเพิ่ม

อารมณพื้นที่รอบสระวายน้ํา ใหเหมือนมี

ชายหาดอยูรายรอบ พรอมสรางบรรยากาศ

บานสไตลทะเลแบบพูลวิลลา ที่หลายคน

ใฝฝนอยากใหเปนพื้นที่ สําหรับใหสมาชิกใน

ครอบครัวมาเลนน้ําดวยกันในบาน  นั่งอาน

หนังสือ  หรือนอนฟงเสียงคล� นทะเลที่เกาอี้

ชายหาด   เพิ่มความอิ่มเอมใหบรรยากาศ

ของบานสนุกสนานและผอนคลาย  เหมาะ

แกการพักผอนอยางแทจริง

สําหรับใครหากไมไดมีบานอยู ใกล

ทะเล  ก็สามารถสรางบรรยากาศสไตลทะเล

ในบานไดแบบงาย ๆ ไดดวยการเลือกของ

ตกแตงภายในบานโทนสีขาวและสีฟา  ไม

วาจะเปน หมอนอิง  ผามาน  กระจก หรือ

อ� น ๆ ที่มีดีไซนของเปลือหอย ปลา ปะการัง 

และสามารถหากระเบื้องลวดลายที่เหมาะ

กับสไตลบีชเฮาสเพิ่มเติมไดที่ ที่ http://www.

sosuco.com/ หรือ https://www.facebook.

com/sosucothailand/   สนใจส่ังซ้ือสินคาไดที่ราน

คาใกลบาน หรือ ตัวแทนจําหน�ายทั่วประเทศ

ไดที่   http://www.sosuco.com/dealer.php  

เพ� อความสมบูรณแบบในการปูกระเบื้อง ขอ

แนะนํากาวซิเมนตโสสุโกปูงาย แหงเร็ว เกาะแน�น 

ยึดติดนานhttp://www.sosuco.com/protail.

php?mat=FAP991000140
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สุวรรณี จินชาง ประธานเจาหนาที่

บริหาร (CEO) นิราวิลล กรุป พรอมดวย ชาญชัย 

เตชะเหมภิญโญ ผูจัดการฝายกอสราง 

นิราวิลล กรุป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เจาถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร เขารับรางวัล

เกียรติยศ โครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน

ระดับนานาชาติ “FIABCI-THAI Prix 

D’Excellence Awards 2021” ประเภทที่อยู

อาศัยแนวราบ โครงการนิราวิลล ไอริช และ

ประเภทที่อยูอาศัยราคาไมแพง โครงการนิ

ราวิลล วิลเลจ ถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติ 

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณสํานักงาน

ใหศูนยฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณสํานักงาน

และสิ่งของจําเปนเพ� อใชสําหรับงานฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมมูลคากวา 100,000 บาท ใหกับ

ศูนยฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทยปรีชา 

เปรมปรี รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เปนผูรับมอบ ณ ศูนยฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก อาคาร

ศูนยแพทยบางรัก ทางมูลนิธิฯ ไดใหการสนับสนุนหน�วยงานดานการแพทยและสาธารณสุขที่

มีสวนสําคัญในการดูแลสุขภาพและลดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มาอยางตอเน� องนับ

แตเริ่มมีการระบาด โดยมุงหวังในการเสริมสรางกําลังกายและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานทุก

ฝายเพ� อรวมกันนําพาประเทศไทยใหผานพนสถานการณการแพรระบาดไดในอนาคตอันใกล

“นิราวิลล กรุป” ควา 2 รางวัลอสังหาฯ ดีเดนระดับนานาชาติ

และเปนรางวัลที่ตอกย้ําดานคุณภาพบาน

ของโครงการนิราวิลล ที่ลูกคาใหความไววาง

วางใจมาโดยตลอด ซึ่งไดรับเกียรติจากนาย

ธีรัชย อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง 

เขามอบรางวัลพรอมเปนประธานในพิธีรวม

กับ ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม 

FIABCI ประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยสมาคม

การคาอสังหาริมทรัพยสากล โดยมีบุคคลชั้น

นําในวงการอสังหาริมทรัพยทั้งในและตาง

ประเทศรวมเปนกรรมการตัดสิน ณ โรงแรม

สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ 

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ห ง

ประเทศไทย รวมกับ บริษัท ซีคอน

ดีเวลลอปเมนท ใหการสนับสนุน

เว็บไซต dew wedding จัดงาน 

Thailand Destination wedding 

Show 2022 เพ� อชวยเหลือเยียวยา

ผูประกอบการกลุมธุรกิจการทอง

เท่ียว โรงแรม และ ธุรกิจ Wedding 

ในชวงโควิด-19 ที่ผานมา โดยมี

หลากหลายแบรนดดังเขารวมงาน 

เพ� อสงตอโปรสุดคุมใหคูรักภายใน

งาน อาทิ Blanc Moulage, Keny de 

L'amour, Rada&Vivace, MissAngel 

Studio, Lunviva Wedding, Cher 

The Wedding,  Chompruek Festivity 

Planner

หากกําลังมองหาชุดแตงงาน

สวยๆ ชางถายภาพวันงาน Wedding 

Planner งาน Thailand Destination 

wedding Show 2022 นี้ ไดรวบรวมมือ

อาชีพมาใหคุณแลว และอัพเดทเทรนด

คอลเลคชั่นใหมที่พรอมเสิรฟใหถึงมือคูรัก 

ในแพ็คเกจราคาเบาๆแบบสบายกระเปา 

หามพลาด!! ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 50 คูแรก

รับ Gift Voucher จากอะตอมคลีนิค อีกทั้ง

สวนลดจากโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน 

คุมกวางานไหนๆ!! กับ Thailand Destination Wedding Show 2022

มหกรรมงานแฟรชุดวิวาหสุดอลังพรอมโปรสุดปงสวนลดสูงสุดกวา 50%

พรอมลุนรับหองพักฟรี และตั๋วเคร� องบินไป-

กลับสายการบินไทยไลออนแแอร และผอน 

0% กับธนาคารกรุงศรี

ผูที ่สนใจสามารถรวมงาน Thailand 

Destination wedding Show 2022 ในวันที่ 

22 – 28 มีนาคมนี้ ณ The Circular ชั้น 1 

ศูนยการคา ซีคอนสแควร ศรีนครินทร

ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผูชวย

คณบดีฝายบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดเผยวาจากการ

รวมลงนามในบันทึกความเขาใจระหวาง

คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  กับโรงเรียนศรีกระนวน

วิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแกน โดยมี

เปาหมายในการรวมผลักดันใหเกิดการจัดต้ัง

ศูนยพัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน 

(To be Inter Center หรือ TIC) พัฒนา

ศักยภาพเยาวชนดานภาษาใหแกนักเรียน

ชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนศรีกระนวน

วิทยาคม และนักเรียนในเครือขายของศูนย 

TIC ในพื้นที่อําเภอกระนวน และอําเภอ

ขางเคียง  พรอม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนดานภาวะผูนําของนักศึกษาสังกัด

อเมริกันสแตนดารด ปนพลังน้ําใจใหสังคม มอบเงินรายไดจากการจําหน�ายกอกน้ํา อีซี่ โฟล 

ภายใตแคมเปญ “Let Life Flow” ใหแกสภากาชาดไทย    อเมริกันสแตนดารด แบรนด

สุขภัณฑชั้นนําระดับโลก ภายใต  ลิกซิล กรุป นําโดย วสิต อุตตมะบูรณ ลีดเดอร มารเก็ตติ้ง 

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) พรอมดวยตัวแทนจากอเมริกันสแตนดารด มอบเงินรายได

สวนหนึ่งจากการจําหน�ายกอกน้ํา อีซี่โฟล EasyFLO™ ภายใตแคมเปญ “Let Life Flow” 

ตั้งแตกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 จํานวน 50,000 บาท ใหแกสภากาชาดไทยเพ� อ

สมทบทุนโครงการกอสรางอาคารผูปวยนอกสวนตอขยาย Extended OPD โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี ขรรค ประจวบเหมาะ ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได 

สภากาชาดไทย และ จันทรประภา วิชิตชลชัย รองผูอํานวยการฯ เปนผูแทนรับมอบ ณ 

สํานักงานจัดหารายได Donation HUB “รับ” เพ� อ “ให”

แกร็บ สานตอโครงการ "Grab The Future" ปที่ 5 มอบทุนการศึกษากวา 1 ลานบาท

ใหบุตรพารทเนอรคนขับ-รานอาหาร   วรฉัตร ลักขณาโรจน กรรมการบริหาร แกร็บ 

ประเทศไทย เดินหนาสานตอโครงการ Grab The Future ตอเน� องเปนปที่ 5 ภายใตแนวคิด 

“สงตอการเรียนรูที่ไมสิ้นสุด” มอบทุนการศึกษารวมมูลคา 1,070,000 บาท ใหกับบุตรของ

พารทเนอรคนขับและรานอาหารกวา 214 ครอบครัว เพ� อสงเสริมการเรียนรูและสนับสนุน

ดานการศึกษา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจในการดําเนินธุรกิจ “Grab For Good” ที่มุง

สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในงานไดรับเกียรติ

จาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมเปนประธาน

ในพิธี ณ สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ

มข.ลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ พรอมพัฒนาภาวะผูนํานศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   

ดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการรวมมือ

กับคณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  

ศูนยพัฒนาศักยภาพแกนนําทูบีนัมเบอรวันสู

สากล To be Inter Center (TIC)  สํานักงาน

เครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) และ ศูนย

เรียนรูกระนวนเปนหนึ่ง (KNOWA) ลงพื้นที่

ในการใหบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “บริการ

วิชาการเกษตร  อบรมพัฒนาทักษะเยาวชน

โดยมีชุมชนเปนฐาน (TIC) วิศวกรรมเพ� อ

สังคม และสรางคานิยมปลอดเหลา บุหรี่”   

โดยมีนักเรียนใหความสนใจเขารวมกิจกรรม

กวา 200 คน  ณ ศูนยเรียนรูกระนวนเปน

หนึ่ง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

ท้ังน้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โดย นักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัด “กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพเยาวชนดานภาษาและภาวะ

ผูนํา” เริ่มตนดวยกิจกรรมนันทนาการเพ� อ

เตรียมความพรอมใหกับนองๆ จากน้ันเปนการ

ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนดานภาษา

ตะวันตก ในภาคบายเปนการตอบคําถามวัด

ความรูระดับภาษา และปดทายดวยกิจกรรม

ประเมินผล ทามกลางมาตรการปองกัน

โควิด-19 ที่เปนไปในระหวางการดําเนินงาน

อยางเครงครัด

สวนคณะเกษตรศาสตร จัดกิจกรรม

บริการวิชาการเกษตร โดยแบงฐานเรียนรู

ออกเปน 3 ฐาน ไดแก 1) ฐานเรียนรูระบบ

การปลูกขาว (การทํานาหยอด นาโยน ดํานา 

และนาหวาน) และพืชหลังนา (ปอเทือง ถั่ว

เหลือง และถั่วลิสง) 2) ฐานเรียนรูการปลูก

ผักและการวางระบบน้ํา และ 3) ฐานเรียน

รูการปลูกดอกไม (การปลูกและวางแผนการ

ผลิต) โดยมีการบรรายายองคความรูเบื้องตน

ของแตละฐาน และแบงกลุมใหนักเรียนทุก

คนไดรวมฝกปฏิบัติในแตละฐาน ดวยตนเอง

คณะวิศวกรรมศาสตรใหความรูเร� อง

มลพิษทางน้ําและกระบวนการบําบัดโดยใช

รูปแบบบึงประดิษฐ รวมกับคณะครูภายใต

โครงการ Zero western School โรงเรียน

ศรีกระนวนวิทยาคม ใหความรูการจัดการ

ขยะที่ตนทาง ดานโครงการอําเภอปองกัน

นักด� มหนาใหมฯ อําเภอกระนวน และแกน

นําเครือขายเยาวชนปองกันนักด� มหนาใหม

อําเภอกระนวน ไดจัดกิจกรรม เสริมสราง

พลังเยาวชนสรางคานิยมปลอดเหลาบุหรี่ 

โดย  เจาหนาที่ใหความรูเร� องกฎหมายผาน

กิจกรรม กฏหมายน�ารูเหลาบุหรี่ ไมน�ารัก 

และสงเสริมกิจกรรมสรางสรรคปลุกพลังบวก 

ดวยกระปลุกออมสินออมรัก และกระเปาผา

ส� อรัก

นับเปนผลสําเร็จจากบันทึกความเขาใจ 

ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  กับโรงเรียนศรี

กระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแกน  

เกิดผลดีตอความรวมมือกับหลายภาคสวน  

เพ� อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนั

มเบอรวัน (To be Inter Center หรือ TIC) 

พัฒนาศักยภาพเยาวชนดานภาษาใหแก

นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนศรี

กระนวนวิทยาคม และนักเรียนในเครือขาย

ของศูนย TIC ในพื้นที่อําเภอกระนวน และ

อําเภอขางเคียง พรอม ๆ กับการพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนดานภาวะผูนําของนักศึกษา

สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดเปนอยางดี
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โป๊ปเยี่ยมเด็กชาวยูเครนที่ รพ.วาติกัน

โรม • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า 

สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมเด็กชาวยูเครนที่หลบ

หนีการรุกรานของกองทัพรัสเซีย มาอยู่ในความดูแลของโรง

พยาบาลเด็กของสำานักวาติกันในกรุงโรม โป๊ปเอื้อมมือไปจับ

มือเด็กๆ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขณะที่เดินไปในหอผู้ป่วยของโรง

พยาบาลแบมบีโนเจซูในกรุงโรม ซึ่งปัจจุบันให้การรักษาดูแล

เด็กชาวยูเครน 19 คน สำานักวาติกันเผยมีเด็กๆ ที่เข้ารับการ

รักษาและออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ ไปรวมแล้วราว 50 คน

นับตั้งแต่เกิดสงคราม บางคนต้องรับการรักษาด้านเนื้องอก

และมะเร็ง, ระบบประสาทและอาการป่วยอื่นๆ อยู่แล้วตั้งแต่

ก่อนเกิดสงคราม และหลบหนีมาได้ในช่วงแรกๆ ของสงคราม 

เด็กผู้หญิงบางคนมีบาดแผลฉกรรจ์จากแรงระเบิดที่เกิดขึ้น

จากเหตุปะทะรุนแรง 

เรือล่มนอกฝั่งอินโดฯ ตาย 2 สูญหาย 26 

เมดาน • รายงานเอเอฟพีระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ศพ 

และสูญหาย 26 ราย หลังจากเรือประมงบรรทุกผู้อพยพหลาย

สิบชีวิตจมนอกชายฝั่งอินโดนีเซีย จากการเปิดเผยของเจ้า

หน้าที่ตำารวจนายหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ เรือประมงไม้ลำาดังกล่าว

บรรทุกผู้ โดยสาร 89 ชีวิต ตอนแล่นออกจากท่าเพื่อเดินทางไป

ยังมาเลเซีย หลังออกเดินทางไปได้ไม่นานเรือเริ่มรั่ว ก่อนที่จะ

ถูกคลื่นซัดกระแทกจนเรือล่ม ชายและหญิง 1 คนถูกพบเป็น

ศพ ขณะที่อีก 61 ชีวิต ได้รับการช่วยเหลือและนำาตัวส่งโรง

พยาบาลในทันทีเพื่อรับการรักษา ส่วนผู้โดยสารท่ีเหลือสูญหาย 

“เราได้ส่งบุคลากรของเราออกค้นหาเหยื่อท่ีสูญหาย 26 ราย แต่

ความพยายามของเรายังไร้ผล” อาดี ปันดาวา หัวหน้าทีมค้นหา

และกู้ภัยท้องถ่ินของอินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์โดยเสริมว่า 

เรือท่ีเสียหายได้รับการกู้ข้ึนมาไว้ไปยังท่าท่ีใกล้ท่ีสุดแล้ว สำาหรับ

ผู้โดยสารเป็นชาวอินโดนีเซียจากท่ัวประเทศ ต้องการไปทำางาน

ในมาเลเซียโดยไม่มีเอกสารท่ีถูกต้อง

คนร้ายควงขวานบุกมัสยิดในแคนาดา

มอนทรีออล • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ชายถือขวานและ

สเปรย์ฉีดไล่หมี บุกทำาร้ายผู้มาละหมาดในมัสยิดแห่งหนึ่งเมื่อ

วันเสาร์ในแคนาดา ตำารวจยืนยันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ชายวัย 24 ปี บุกเข้าไปในมัสยิดในเมืองมิสซิสซอกา ชาน

นครโตรอนโต และใช้สเปรย์ฉีดพ่นใส่ผู้คน ก่อนโดนสมาชิก

ของมัสยิดกำาราบจับตัวไว้ก่อนที่ตำารวจจะเดินทางมาถึงและ

จับกุมตัว ผู้มาละหมาดบางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการ

โดนสเปรย์ไล่หมีฉีดใส่ ตำารวจเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการ

กระทำาท่ีลงมือคนเดียว โดยความรู้สึกเกลียดชังคือแรงจูงใจใน

การก่อเหตุ จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ทวีตข้อความ

ประณามเหตุโจมตีคร้ังน้ี “ผมขอประณามความรุนแรงคร้ังน้ี ซ่ึง

ไม่ควรเกิดขึ้นในแคนาดา” อิบราฮิม ฮินดี อิหม่ามของมัสยิด 

ยกย่องความกล้าหาญของผู้มาละหมาดที่ช่วยกันจัดการและ

จับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้  “ชุมชนของเราจะไม่มีวันแตกสลาย และ

เราจะไม่ยินยอมกับการถูกข่มขู่”  

พียงหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของ

สหรัฐฯ คุยกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยาวเกือบ 2 

ชั่วโมง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีเซเลนสกี

แห่งยูเครนก็ประกาศขอเจรจาตรงกับประธานาธิบดีรัสเซีย   

ปูติน

เซเลนสกีบอกว่า ปูตินกับเขาได้เวลา “พบกัน, คุยกัน, 

โดยไม่ชักช้า...เพื่อพูดถึงเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดิน

แดน...และเรื่องความมั่นคง ผมอยากให้มอสโกได้ยินผมด้วย”

แต่วันเดียวกันนั้น รัสเซียก็เปิดเผยว่าได้นำาขีปนาวุธ 

“Hypersonic” หรือขีปนาวุธ “ความเร็วเหนือเสียง” ที่มีชื่อว่า 

Kinzhal มาใช้ โจมตีคลังแสงของกองทัพยูเครนทางตะวันตก

รัสเซียอ้างว่าอาวุธทันสมัยล่าสุดนี้มีแสนยานุภาพสูงกว่า

ที่เคยมีมา

ถึงขั้นที่ไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานใดของตะวันตกวัน

นี้ที่จะมา “ยับยั้ง” การทำางานของขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงนี้ ได้

เป็นจังหวะเดียวกับท่ีปูติน                                          

ขึ้นเวทีใหญ่กลางกรุงมอสโก

ปราศรัยปลุกกระแสรักชาติของ

คนรัสเซีย

เนื่องในโอกาสครบ 8 ปีที่

รัสเซียผนวกไครเมียกลับมาจาก

ยูเครน

ท่ามกลางถ้อยแถลงที่ร้อน

แรง มั่นใจ และปลุกเร้ากระแสรัก

ชาติของคนรัสเซียอย่างกว้างขวาง

เมื่อนำาเอาเรื่องราวทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นในวันสองวันที่เข้าสัปดาห์

ที่ 4 ของสงครามยูเครนแล้วก็ยัง

มองไม่เห็นสัญญาณของการเข้า

สู่โต๊ะเจรจาแต่อย่างใดเลยแม้แต่

น้อย

ยิ่งมีภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่า กองกำาลังของรัสเซียที่

เคยเรียงรายเป็นคอนวอยยาวเหยียดใกล้เมืองหลวงเคียฟนั้นได้

กระจายตัวเป็นจุดๆ

และมีการขุดสนามเพลาะเป็นช่วงๆ รอบๆ รถถังและรถ

หุ้มเกราะของทหารรัสเซียด้วย

ทำาให้เห็นชัดว่ารัสเซียกำาลังปรับยุทธศาสตร์เพื่อจะเล่น 

“เกมยาว” 

ไหนๆ ก็ลากยาวมากว่า 3 สัปดาห์แล้ว ปูตินคงจะเห็น

ว่าต้องค่อยๆ ปิดล้อมเมืองหลวงเคียฟและเมืองใหญ่อันดับ 2 

คือคาร์คีฟ เพื่อให้หมดสภาพเสียก่อน

หรืออาจจะเป็นเพราะรัสเซียต้องการจะรอ “กองกำาลังแถว

สอง” มาเติมสรรพกำาลัง เพราะแนวรบแรกไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายที่วางเอาไว้แต่แรก

จึงปรับจากแผน “เผด็จศึก” อย่างฉับพลันมาเป็น “ปิดล้อม” 

และลากยาว

เมื่อยึดเคียฟได้เบ็ดเสร็จแล้ว จึงจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อให้ได้

เงื่อนไขของตนมากที่สุด

ดังนั้นการคุยกันระหว่างโจ ไบเดน กับสี จิ้นผิง รอบล่าสุด

จึงอาจจะยังไม่เห็นผลทันตาอย่างที่คาดหวังกันก็ได้

การพูดคุยระหว่างไบเดนกับสี จ้ินผิง ก็ดูเหมือนจะไม่มีความ

คืบหน้าท่ีชัดเจนในอันท่ีจะกดดันให้ปูตินกับ NATO จะต้องน่ังลง

เจรจากันอย่างเป็นรูปธรรมได้

ทำาเนียบขาวออกแถลง 

การณ์หลังการพูดคุยของ 2 ผู้นำาว่า 

“การสนทนาเน้นที่การ

มีส่วนร่วมของรัสเซียในยูเครน 

การรุกรานโดยปราศจากการยั่ว

ยุ ประธานาธิบดีไบเดนอธิบายว่า 

อเมริกา พันธมิตร และหุ้นส่วน

ของเรามองวิกฤตนี้อย่างไร 

“ประธานาธิบดีไบเดนให้

รายละเอียดถึงความพยายามของ

เราในการป้องกันและตอบโต้การ

บุกรุกในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการ

กำาหนดราคาต่อรัสเซีย”

ไบเดนอธิบาย “ความ

หมายและผลที่ตามมา” หากจีน

ให้การสนับสนุนรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่รัสเซียยังคง

โจมตีเมืองและพลเรือนในยูเครนอย่างโหดร้าย 

ไบเดนย้ำาถึงการสนับสนุนการแก้ปัญหาทางการทูตต่อ

วิกฤตการณ์นี้

ผู้นำาทั้ง 2 ยังเห็นพ้องถึงความสำาคัญของการรักษาช่อง

ทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อจัดการการแข่งขันระหว่าง 2 

ประเทศ 

ไบเดนย้ำาว่านโยบายไต้หวันของสหรัฐฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง 

และเน้นว่าสหรัฐฯ ยังคงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ที่เป็นอยู่เพียงฝ่าย

เดียว  

ผู้นำาทั้ง 2 

มอบหมายให้ทีม

ติดตามการสนทนา

ของวันนี้ในช่วง

เวลาวิกฤตที่รออยู่

ข้างหน้า

ด้านปักกิ่ง

ก็ออกข่าวเรื่องนี้

เหมือนกัน แต่เน้น

ไปที่คำากล่าวของ

สี จิ้นผิง ว่าจีน

ไม่ได้ต้องการเห็น

สงครามในยูเครน

และย้ำาว่า

สหรัฐฯ กับจีนจะ

ต้องรับผิดชอบร่วม

กันในการสร้าง

สันติภาพในโลก

ผู้นำาจีนยืนยัน

ว่า ความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐ “ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้น”

ที่ไม่แน่ชัดคือสี จิ้นผิง ตอบไบเดนว่าอย่างไรต่อคำาถามที่

ว่าปักกิ่งจะส่งความช่วยเหลือทางทหารให้รัสเซียไปทำาสงครามใน

ยูเครนหรือไม่

แต่คนที่ออกมาแถลงจุดยืนของจีนที่เผ็ดร้อนกว่าคือ โฆษก

ของผู้แทนจีนประจำาสหภาพยุโรป

โดยออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องจาก NATO ที่ขอให้จีนอย่า

สนับสนุนรัสเซียในทุกวิถีทาง

และเตือนความจำาของตะวันตกครั้งที่พันธมิตรทหารที่นำา

โดยสหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดถล่มสถานทูตจีนในเบลเกรดในช่วงปฏิบัติ

การโจมตียูโกสลาเวียเมื่อปี 1999

โฆษกคนนี้สำาทับว่า

“ประชาชนชาวจีนสามารถรู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมถึงความ

เจ็บปวดและทุกข์ทรมานของประเทศอื่นๆ เพราะเราไม่เคยลืม

ว่าใครทิ้งระเบิดใส่สถานทูตของเราในสาธารณรัฐสังคมนิยม

ยูโกสลาเวีย...เราไม่ต้องการคำาสั่งสอนว่าด้วยเรื่องความชอบ

ธรรมจากผู้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเสียเอง”  

วาทะอันดุดันนี้เป็นการตอบโต้คำาพูดก่อนหน้านี้ของ

เลขาธิการ NATO เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก 

เขาเตือนว่าปักกิ่งควรร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในการ

ประณามรัสเซียที่ได้ปฏิบัติการรุกรานอันโหดร้ายต่อยูเครน 

หัวหน้านาโตบอกว่าจีนมีภาระผูกพันในฐานะสมาชิก

ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ต้องสนับสนุน

และยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ

ไบเดนกับสี จิ้นผิง แลกหมัดหนัก...ปล่อยให้ระดับล่างลง

มาฟาดฟันกันด้วยวาทะหนักหน่วงรุนแรง

การทูตจะระงับสงครามได้หรือไม่? 

วันนี้ผมยังเข้านอนด้วยความกังวลว่าจะถูกปลุกขึ้น  

มากลางดึกด้วยข่าวสงครามที่เลวร้ายกว่าตอนก่อนเข้านอน

จริงๆ.

เ

ว่าที่ปธน.โสมขาวเล็งย้ายทำาเนียบ
โซล • ยุน ซอกยอล ว่าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เพิ่งชนะการ

เลือกตั้ง ประกาศเตรียมย้าย “บลูเฮาส์” ทำาเนียบประธานาธิบดี

ปัจจุบันไปยังพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม การย้ายทำาเนียบต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายราว 1,364 ล้านบาท

ประธานาธิบดียุน ซอกยอล                                                     

แห่งเกาหลีใต้ เตรียมทลายประ                                          

เพณีท่ีทำากันมานานหลายทศวรรษ 

กล่าวว่า เขาจะย้ายทำาเนียบประ 

ธานาธิบดีหรือ “บลูเฮาส์” ไปยัง

พ้ืนท่ีบริเวณกระทรวงกลาโหม จาก

รายงานของรอยเตอร์เมื่อวันอา 

ทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565   

ยุนซ่ึงชนะการเลือกต้ังประ 

ธานาธิบดีอย่างฉิวเฉียดเมื่อวัน

ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ให้คำามั่น

ว่าจะย้ายทำาเนียบไปอยู่ในสถาน

ที่ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเปิดทำา 

เนียบประธานาธิบดีเดิมในกรุงโซล                      

ให้สาธารณชนได้เข้ามาใช้ประ 

โยชน์ นอกจากนี้ยังกล่าวว่า เขา

จะย้ายบ้านพักประจำาตำาแหน่งของ                                                     

เขาไปท่ีเขตฮันนัม ซ่ึงเป็นย่านท่ี 

พักอาศัยของนักธุรกิจและนักการ

ทูตจำานวนมาก

แผนการของเขาได้รับการ

ตอบสนองที่หลากหลายจากชาว

เกาหลีใต้ แม้แต่ผู้สนับสนุนก็ยัง

ย้ำาให้เขาให้ความสำาคัญต่อความ

ไม่สะดวกของผู้คนและบรรดา

ธุรกิจต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ทำาเนียบใหม่ท่ี

จะย้ายไป เนื่องจากถนนในกรุงโซล

ท่ีแออัดจะต้องปิดทุกวันระหว่าง

การเดินทางของประธานาธิบดี

การย้ายทำาเนียบทำาให้เกิด                                                  

การโต้เถียงอย่างรุนแรงในหมู่ผู้                                                 

เช่ียวชาญด้านฮวงจุ้ย หลังจาก

สมาชิกพรรคประชาธิปไตยซ่ึงเป็น

พรรครัฐบาลในปัจจุบัน กล่าวหา

เขาว่าได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ด้าน

ซินแสจากจีน ซ่ึงมีความเชื่อเรื่อง

จิตวิญญาณ 

กระทรวงกลาโหมเกาหลี 

ใต้ต้ังอยู่ในย่านยงซานของกรุง

โซล ติดกับฐานทัพของสหรัฐขนาด

ใหญ่ท่ีเพ่ิงปิดตัวลงไปเป็นส่วนใหญ่

และย้ายไปทางใต้ของกรุงโซล

“เป็นเรื่องยาก แต่เป็นการ

ตัดสินใจที่ต้องทำาเพื่ออนาคตของ

ประเทศ” ยุนกล่าวในการแถลง

เมื่อวันศุกร์ “ผมขอให้ประชาชน

เข้าใจอย่างจริงจังว่าน่ีไม่ใช่แค่การ

ย้ายสถานที่ แต่เป็นความมุ่งมั่น                                              

ของผมที่จะรับใช้ประชาชน ทำา 

งานอย่างถูกต้องและรักษาสัญญา

ที่ให้ไว้กับประชาชน”

ผู้เช่ียวชาญด้านฮวงจุ้ยกล่าว

ว่า ที่ตั้งของทำาเนียบบลูเฮาส์ไม่                          

เป็นมงคล ประธานาธิบดี 4 คน

จาก 6 คนในประวัติศาสตร์ประ 

ชาธิปไตย 25 ปีของประเทศ ถูก

จำาคุกหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายหลังพ้น

จากตำาแหน่ง

ทีมงานของประธานาธิบดี

คนใหม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาท่ีว่า                                                    

แผนการย้ายทำาเนียบประธานา 

ธิบดีคร้ังน้ีได้รับอิทธิพลจากส่ิงท่ี

ฝ่ายตรงข้ามกล่าวหา กล่าวเพียง                                                

ว่าเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย                                                            

ข้ึน และความสะดวกในการสื่อ                                                           

สารของทีมท่ีปรึกษาประธานาธิบ 

ดี ส่วนทำาเนียบบลูเฮาส์ในปัจจุ 

บันมีสภาพด่ัง “พระราชวัง” ท่ีโดด

เด่ียวล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และ

การรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวด

ยุนกล่าวว่ากระทรวงกลา 

โหมมีความพร้อมด้านความม่ันคง

ของชาติและส่ิงอำานวยความสะ                            

ดวกในการบัญชาการอยู่แล้ว ทำา                     

ให้ง่ายต่อการย้ายทุกอย่าง ไปท่ีน่ัน

โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

หรือทำาให้ผู้อยู่อาศัยละแวกน้ันเกิด

ความไม่สะดวก โดยเขาจะเริ่ม

ทำางานจากกระทรวงกลาโหมหลัง

จากเข้ารับตำาแหน่งในวันที่ 10 

พฤษภาคม

กระทรวงเศรษฐกิจและการ

คลังของเกาหลีใต้ประเมินว่าการ

ย้ายทำาเนียบประธานาธิบดีคร้ังนี้

จะมีค่าใช้จ่ายราว 49,600 ล้าน

วอน หรือราว 1,364 ล้านบาท 

รวมถึงการย้ายกระทรวงกลาโหม

ไปที่ใหม่ และการปรับปรุงทั้งสำา 

นักงานใหม่และบ้านพักอาศัยอย่าง

เป็นทางการ.

รถยนต์พุ่งชนคนในเบลเยียมตาย6ราย

บรัสเซลส์ • เกิดเหตุรถยนต์คัน

หน่ึงพุ่งชนผู้คนท่ีรวมตัวกันเพ่ือ

เตรียมเดินพาเหรดในเทศกาล

คาร์นิวัลในเบลเยียมเม่ือเช้าวัน

ศุกร์ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย 

และบาดเจ็บ 26 คน

เอเอฟพีรายงานว่า เหตุรถ                                                  

ยนต์พุ่งชนผู้คนท่ีรวมตัวกันเพ่ือ

เตรียมเดินพาเหรดในเทศกาลคาร์                                               

นิวัล เกิดหลังเวลา 05.00 น. 

หรือ 11.00 น. ตามเวลาประ 

เทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 มี 

นาคม 2565 ที่เขตสเตรพีย์-

บราคเกนีส์ ของเมืองลาลูวิแยร์

ในเบลเยียม ที่เคยเป็นเมืองอุต 

สาหกรรมมาก่อน 

ดาเมียน เวอร์เฮเยน อัย 

การเบลเยียมแถลงที่เมืองลาลู

วิแยร์ว่า จากการสอบสวนเบื้อง

ต้น เราทราบว่ายานพาหนะคัน

หนึ่งพุ่งเข้าชนกลุ่มคนที่เตรียม

ไปร่วมเดินในเทศกาลคาร์นิวัล 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และ

บาดเจ็บ 26 คน ในจำานวนผู้

บาดเจ็บ มี 10 คนที่อาการยัง

ไม่พ้นขีดอันตราย ตำารวจจับกุม

ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ 2 คน พวก                           

เขาเกิดในปี 2531 และ 2532 

แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุไม่น่าเก่ียว 

ข้องกับการก่อการร้าย ผู้ต้องสง 

สัยทั้ง 2 คนมาจากเมืองลาลู

วิแยร์ และไม่เคยมีประวัติก่อ

เหตุเช่นนี้มาก่อน 

นายกรัฐมนตรีอาเล็กซัน

เดอร์ เดอ โกร ของเบล เยียม 

โพสต์ทางทวิตเตอร์ถึงเหตุการณ์

ผู้ร่วมงานเทศกาลคาร์นิวัลถูกรถ                               

ชนว่า เป็นข่าวท่ีน่าเศร้ามาก ชุม 

ชนที่จัดงานเฉลิมฉลองกลับต้อง

มาพบกับเหตุการณ์ที่ทำาให้หัวใจ

สลาย 

ธีโอผู้อยู่ในเหตุการณ์คน

หนึ่งเผยกับสถานีโทรทัศน์อาร์ที

บีเอฟของเบลเยียมว่า ขณะเกิด

เหตุเขากำาลังเดินอยู่ เห็นรถยนต์

คันหน่ึงกำาลังขับพุ่งเข้าไปหาฝูง

ชนอย่างเร็วมากโดยท่ีไม่เบรก

เลย และเห็นหญิงคนหนึ่งโดน

รถชนกระเด็นไปไกลราว 100 

เมตร

ชัค โกแบร ์ นายกเทศ 

มนตรีเมืองลาลูวิแยร์ เผยว่า ขณะ                                                            

เกิดเหตุมีประชาชนราว 150-200                                                         

คน กำาลังรวมตัวกันก่อนรุ่งอรุณ

เพ่ือเดินพาเหรดในเทศกาลคาร์ 

เนวัล ซ่ึงจะจัดข้ึน 2 วัน รถยนต์ท่ี

ก่อเหตุขับมาด้วยความเร็วสูงมาก

ก่อนพุ่งชนประชาชนกลุ่มนี้ เขา

ขอให้ผู้จัดเทศกาลคาร์นิวัลครั้ง

นี้ ที่กลับมาจัดงานครั้งแรกใน

รอบ 2 ปีหลังต้องระงับการจัด

ไป เนื่องจากการระบาดของโค

วิด-19 ให้ยุติการจัดงานที่เหลือ

ในอีก 2 วัน. 

โป๊ปอวยพร • ภาพถ่ายและเผยแพร่โดยสื่อวาติกัน ขณะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอวยพรเด็กชาวยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม 

มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแบมบีโนเจซู ในกรุงโรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 

ไบเดนต่อสายตรงถึงสี จิ้นผิง

รอปูตินยอมคุยกับเซเลนสกี



0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ฝนหลวงเหนือบินดับไฟลดหมอกควัน

เชียงใหม่•วันท่ี 20  มี.ค.65 นายรังสรรค์  บุศย์เมือง  ผอ.ศูนย์ 

ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ทีมปฏิบัติ 

การได้ข้ึนบินตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำาวัน ท้ังหน่วย

ปฏิบัติการ ฯ จ.ตาก  เพื่อทำาภารกิจช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร

และเพ่ิมความชุ่มช้ืนป่าไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ.ตาก  ส่วนหน่วยฯ 

เชียงใหม่ ทำาภารกิจเพื่อ ยับย้ังการเกิดพายุลูกเห็บในพ้ืนท่ีเป้า

หมาย  จ.ลำาปาง และ จ.พะเยา  จากสภาพอากาศท่ีร้อนจัดและ

กระแสลมซ่ึงอาจมีฝนตก ลมแรง และลูกเห็บตกช่วงค่ำาบริเวณ 

จ.เชียงใหม่ ในพ้ืนท่ี   อ.ฮอด แม่แจ่ม แม่ออน จ.ลำาปาง ในพ้ืนท่ี  

อ.เมืองปาน แจ้ห่ม งาว  และ  จ.พะเยา พ้ืนท่ี  อ.เมืองพะเยา 

และ อ.ดอกคำาใต้  ขอให้ ประชาชน ระมัดระวัง ภัยธรรมชาติ ท่ีจะ

เกิดข้ึนด้วย นอกจากน้ีมีการจัดทีมสนับสนุนอากาศยานนำาน้ำาไป

ดับไฟในพ้ืนท่ีป่าท่ีพบการเผาไหม้ระยะน้ีด้วย  โดยเฉพาะ ในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ขณะท่ีศูนย์ อุตุนิยม วิทยา ภาคเหนือ แจ้ง

ว่า  ในช่วงวันท่ี 20-23 มี.ค.น้ี อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอน

กลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี กับ

มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำาสุด 21-27 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

รถเครนกฟภ.ทำ�สะพ�นอ�ยุ105ปีพัง

ลำ�ป�ง•จากกรณีเมื่อวันท่ี 17 มี.ค.2565 มีรถเครน 10 ล้อ 

บรรทุกเครื่องจักรของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขับฝ่า

สัญญาณจราจรข้ึนไปบริเวณสะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพาน

ขาว เป็นสะพานประวัติศาสตร์  อายุ 105 ปี ข้ามแม่น้ำาวัง จน

ทำาให้คานสะพานแตกเป็นรอยร้าว และเมื่อตรวจด้านบนคาน

เห็นชัดเจนว่าตัวคานมีการโค้งงอและร้าว ส่วนป้ายสะพาน

ฐานแตกและมีรอยร้าวแต่ยังมีเหล็กตัวยูคอยรองรับไว้ทำาให้ยัง

คงสภาพอยู่ได้ แต่ต้องรีบดำาเนินการแก้ไข ล่าสุด นายสุรพล 

ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำาปาง นำาตัวคนขับซ่ึง

เป็นคนต่างจังหวัด พร้อมรถเครนไปยังสถานีตำารวจภูธรเมือง

ลำาปาง เพื่อร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำาปาง เพื่อ

ให้ดำาเนินคดีตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนได้ทำาการ

เปรียบเทียบปรับอัตราข้ันสูงในความผิดฐานขับรถโดยประมาท

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของราชการเสียหาย ตาม พ.ร.บ.จราจร

ทางบก มาตรา 43 (4) ซ่ึงคนขับได้ยอมรับผิดและยินยอมเสีย

ค่าปรับเป็นท่ีเรียบร้อย สำาหรับความเสียหาย วิศวกรเทศบาลฯ 

ได้ประมาณการความเสียหายเบ้ืองต้นไว้แล้วประมาณกว่า 

40,000 บาท โดยทางบริษัท ทิพยประกันภัย ผู้ประกันความ

เสียหายของรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว ซ่ึง

ยังไม่รวมความเสียหายด้านอื่นๆ ซ่ึงอยู่ระหว่างพิจารณา สำาหรับ

สะพานรัษฎาภิเศก เจ้าผู้ครองนครเป็นผู้ท่ีต้ังชื่อจากพิธีเฉลิม

ฉลองรัษฎาภิเศก สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นสะพานร่วมสมัยกับยุค

อารยธรรมรถไฟ มีอายุผ่านสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 มา

แล้ว และรอดพ้นจากการโจมตีท้ิงระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

มาได้ด้วยการทาสีพรางตา.

คดี‘แตงโม’ล�ม

แต่ต้องไม่ทำาลาย ทำาร้ายคนอื่น หมอยังคงเดิน

หน้า ไม่ต้องห่วง”

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ระบุด้วยว่า “ท้ัง

ชีวิตไม่เคยได้เงินจากการทำาคดีใดๆ ทำาเพราะ

เป็นหน้าท่ีท่ีเลือกแล้ว ส่ิงท่ีได้คือกรรมดีท่ีจะ

เป็นสะพานไปสู่เป้าหมาย ถูกด่า ถูกใส่ร้าย 

ถูกกล่ันแกล้ง ไม่เอาใจไปรับก็ไม่กระทบและ

ไม่กระเทือน ใครทำาอะไรย่อมได้เช่นน้ัน ท่ี

สำาคัญท่ีสุดอยากบอกตำารวจว่า หมอไม่เคย

เกลียดองค์กรหรือใคร แต่พ่อสอนให้เก็บเศษ

แก้วท่ีแตกออกเพื่อไม่ให้มีอันตรายต่อผู้คนท่ี

ผ่านไปมา เก็บแล้วให้ห่อก่อนท้ิง ฝากถึงทุก

คนท่ีพาดพิงกรุณาทบทวนด้วย #ความจริง

ไม่ใช่ความลับในคดี #ความยุติธรรมต้องไม่

ถูกครอบงำา #งานนิติเวชคือการค้นหาความ

จริงให้คนตาย”

ท้ังน้ี ชื่อของ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ถูก

อ้างถึงในรายการ “ทนายคู่ใจ” ทนายรณณรงค์ 

แก้วเพ็ชร์ ทางยูทูบ ท่ีได้นำาเสนอเรื่อง หยด

เลือดพลิก!!! “คดีแตงโม” เป็นการฆาตกรรม? 

ท่ีบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม 1                           

จ. นนทบุรี ประธานชุมชนพิบูลสงคราม 1 นำาสี                                                            

มาทาท่ีม้าน่ังริมสองข้างทางเดินท่าเรือ เพื่อ

ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม พร้อมท้ังติดต้ังเต็นท์ 

จำานวน 3 หลังเพื่ออำานวยความสะดวกให้

แฟนคลับ ขณะท่ีกลุ่มทวงคืนความยุติธรรม

เตรียมทำาบุญ 100 วันอุทิศส่วนกุศล แก่ดารา

สาวแตงโม โดยชุมชนได้รับการติดต่อจากกลุ่ม

เพื่อนและกลุ่มทวงคืนความยุติธรรม ว่าจะจัด

ทำาบุญ 100 วันอุทิศส่วนกุศลแก่แตงโม แต่

ตอนน้ียังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นวันไหน ต้องนัด

หมายมาประชุมหารือกำาหนดวันท่ีแน่นอนก่อน 

ส่วนท่ีธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย                             

อ. สวนผ้ึง จ.ราชบุรี พระอาจารย์โย ปุณญวัง

โส กล่าวถึงนายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือปอ 

และนายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือโรเบิร์ต 

ว่าท้ังสองสามารถปรับตัวได้ ความรู้สึกหลังถูก

เจ้าหน้าท่ีคอยติดตามก็ปกติดีแล้ว โดยโรเบิร์ตอ

อกมาท่ีร้านค้าของธรรมสถาน และมีครอบครัว

มาร่วมถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์โย แต่

ขอว่าไม่อยากให้ผู้สื่อข่าวถ่ายครอบครัวของ

โรเบิร์ต ก่อนจะกรวดน้ำาแล้วเดินเข้าท่ีพักเพื่อ

เตรียมปฏิบัติธรรมและบำาเพ็ญประโยชน์ต่อไป 

โดยสภาพจิตใจตอนน้ีท้ังสองปกติ และบอกกับ

อาตมาว่าไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์อะไรมาก 

ขออยู่อย่างสงบอย่างคนท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ัวไป

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิด

เผยว่า สมาคมได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดี

กรมธนารักษ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือ 

ครอบครองท่ีดินกว่า 70 ไร่ ท่ีทำาการก่อสร้างส่ิง

ปลูกสร้างและถาวรวัตถุในพ้ืนท่ี ม.7 ต.สวนผ้ึง 

อ.เมืองราชบุรี ซ่ีงมีรายงานว่าเป็นสถานท่ีต้ัง

ของสำานักสงฆ์ ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย หรือ

เปล่ียนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโต โพธิ ธรรมรังสี 

ว่าได้มีการขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมาย

หรือไม่ สืบเนื่องจากสถานท่ีดังกล่าว พระอุเทน 

สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้ใช้เป็นสถานท่ี

เล่ียงบาลีบวชพราหมณ์ให้ 2 ผู้ต้องหาในคดี

อาญาท่ีเก่ียวข้องกับคดีแตงโม-นิดา หากพบว่า

มีผู้ใดยึดถือ ครอบครองพ้ืนท่ีดินดังกล่าวโดย

มิได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ขอให้ใช้อำานาจตามกฎหมายดำาเนินคดีเอาผิด

ผู้ท่ีบุกรุกดังกล่าว และให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง

ท้ังหมดออกไปเสีย

ด้านนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรม

ธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้ส่ังการให้ธนารักษ์

จังหวัดราชบุรีลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้ว ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุ หรือ

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองของหน่วยงานใด 

และดูว่ามีการบุกรุกหรือเข้าไปใช้ประโยชน์

อย่างถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงให้เร่งติดตามอย่างเร่ง

ด่วน คาดจะได้รับรายงานข้อมูลกลับมาภายใน

วันท่ี 21 มี.ค.น้ี ตามหลักการครอบครองท่ีราช

พัสดุจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุ

ท่ีกรมธนารักษ์ดูแลเอง ซ่ึงหากมีการเข้าไปใช้

ประโยชน์จะต้องมีการขออนุญาตและใช้สิทธิ

เช่ากับกรมฯ โดยตรง อีกกรณีเป็นท่ีราชพัสดุ

ท่ีกรมฯ ให้สิทธิหน่วยงานราชการอื่นเป็นผู้

ครอบครองและใช้ประโยชน์ เช่นพ้ืนท่ีราช

พัสดุของกองทัพ ซ่ึงกรณีน้ีหากมีการบุกรุก 

หน่วยงานท่ีมีสิทธิครอบครอง มีหน้าท่ีดูแล

รักษาพ้ืนท่ีไว้ ในกรณีพ้ืนท่ีน้ีจะรอรับรายงาน

ข้อมูลกลับมาก่อน เพื่อพิจารณาว่าจะดำาเนิน

การอย่างไร ซ่ึงจะไม่ช้าและรู้ผลเร็วแน่นอน

 ท่ีหมู่บ้าน Perfect Place รัตนาธิเบศร์ 

อำาเภอเมืองนนทบุรี นายมงคลกิตต์ิ สุขสิน

ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทย

ศรีวิไลย์ นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ รอง

หัวหน้าพรรค และทนายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์

สวย ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีแต่งต้ังทนาย

กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย และนายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ

อาชญากรรม เป็นท่ีปรึกษาพรรคไทยศรีวิ

ไลย์ โดยนายมงคลกิตต์ิกล่าวว่า กรณีหิวแสง

พรรคการเมืองต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ตอน

น้ีมีกระทรวงยุติธรรมและภาคประชาชน น้อง

แตงโมเป็นคนของประชาชน ในฐานะท่ีเป็น

พรรคการเมือง เราต้องยืนหยัดว่าทำายังไง

ก็ได้ให้ช่วยแก้ไขปัญหาประเทศ แก้ไขปัญหา

ประชาชน เราต้องรู้ทุกอย่างและรู้ทุกเรื่อง 

เรื่องแต่งต้ังท่ีปรึกษาพรรคไทยศรีวิไลย์ แต่ง

ต้ัง 2 คน คือ ทนายกฤษณะและท่านอัจฉริยะ 

บทบาทหน้าท่ีของ 2 ท่านคือรวบรวมพยาน

หลักฐานรอบด้าน ช้ีแจงต่อสาธารณะ ไข

ปัญหาทุกกรณี และส่งข้อมูลต่อกระบวนการ

ยุติธรรมต่อไปเพื่อให้มีประโยชน์กับประชาชน

และประเทศชาติ 

นายนิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำากลุ่ม

ประชาชนคนไทย (ปท.) หรือทนายนกเขา 

กล่าวผ่าน Facebook Live ถึงกรณีคดีแตงโม

ท่ีมีการผ่าชันสูตรเบ้ืองต้นรอบ 2 ของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ว่า โดยเฉพาะบาดแผลท่ีต้อง

ให้ความสำาคัญ และต้องเสาะหาข้อมูลเพ่ิม

เติม ขอให้ประชาชนไปหาทางดูให้ชัดเพื่อแลก

เปล่ียนกัน เพื่อให้ผู้ท่ีมีความรู้จะได้นำาเสนอ

ข้อมูลลงไป ส่ิงน้ีจะเป็นแนวทางอย่างหน่ึง

ป้องกันไม่ให้ใครแปรผลส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ตนเห็น

ว่าควรจะต้องเปล่ียนพนักงานสอบสวน ซ่ึงคุณ

รสนา โตสิตระกูล ส.ว.ได้เชิญชวนและเรียก

ร้องประชาชนท่ีจะนำาเสนอคดีให้กรมสอบสวน

คดีพิเศษ (DSI) เข้ามาทำาคดี หยิบยกข้ึนมาเป็น

คดีพิเศษ ซ่ึงตนเห็นด้วย และมีข่าวเพ่ิมเติมข้ึน

มาว่ามีการแจ้งข้อหาเพ่ิมเติม ส่วนดีเอสไอจะ

รับหรือไม่คงต้องรอดู แต่ช่องทางกฎหมายมีอยู่

สามารถดำาเนินการได้ เพราะก็ต้องไปให้กำาลัง

ใจร่วมมือกับคุณรสนา

“การปฏิบัติงานของฝ่ายยุติธรรม

ทุกฝ่ายต้องทำาหน้าท่ีตรงไปตรงมา เพราะ

ฉะน้ันส่ิงน้ีเป็นเครื่องย้ำาเตือนว่า อย่าถึงกับให้

ประชาชนทุกคนรวมตัวกันข้ึนมา แล้วส่ังให้

ท่านทำา ถึงวันน้ันพวกท่านก็จะอยู่ลำาบาก และ

ตำาแหน่งของท่านก็อาจจะกระเด็นหายไป วัน

น้ีพนักงานสอบสวนจะต้องไม่ยอมตกอยู่ภาย

ใต้อิทธิพลของผู้มีสี มีเงิน มีอิทธิพล ซ่ึงพวกน้ี

พูดได้เต็มปากเต็มคำาว่าเป็นเสนียดจัญไรสังคม 

ท่ีผู้มีหน้าท่ีทำางานท้ังหลายก่อนประชาชน

โดยตรง จะต้องเร่งทำาโดยไม่ต้องกลัว และ

สังคมก็ไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะมีการอ้างบุคคล

ใดๆ หรือไปเก่ียวข้องกับบุคคลใด บุคคลน้ันก็

ไม่มีสิทธ์ิมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม” 

นายนิติธรกล่าว.

ปวีณ�ออกโรง

หัวหน้าพรรคมาเป็นประธานพิธีเปิดการ

สัมมนา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ

พรรคบรรยายเรื่อง “รวมพลัง ปชป. สู่ชัยชนะ” 

จากน้ันนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ว่าท่ีผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.จะได้พูดจาปราศรัยกับบรรดาผู้

สมัคร ส.ก. แล้วต่อด้วยนายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคและฝ่ายกฎหมาย ซ่ึงจะบรรยาย

เรื่องกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเลือก

ต้ังท้องถ่ิน ปิดท้ายการสัมมนาโดยนายองอาจ

และคณะด้วยหัวข้อ “เจาะลึกกลยุทธ์การ

รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท้องถ่ิน”

สำาหรับจุดประสงค์ของการสัมมนา

คร้ังน้ี เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร 

ส.ก.และผู้อำานวยการศูนย์เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.ท้ัง 50 เขต เพื่อให้การรณรงค์หา

เสียงเลือกต้ังคร้ังน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ได้ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คือได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้ทำาหน้าท่ีใน

ฐานะ ส.ก.เพื่อทำางานตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ท้ังการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ

การเสนอแนวทางการเปล่ียนกรุงเทพฯ ให้

มีความก้าวหน้าทันสมัยมากย่ิงข้ึน สอดรับ

กับการเปล่ียนแปลงของเมืองหลวงท่ีชื่อว่า

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปท้ัง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

ของเมือง

“ตลอดระยะเวลากว่า 2-3 ปีท่ีผ่านมา 

ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคได้ทำางานรับใช้ใกล้

ชิด เกาะติดช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ โดยเฉพาะใน

ช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 ซ่ึงเป็นช่วง

เวลาท่ียากลำาบากของพ่ีน้องประชาชนจำานวน

มากใน กทม. พรรคได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ

เยียวยาอย่างเต็มท่ี จึงขอความกรุณาจากชาว 

กทม.ช่วยพิจารณาให้โอกาสผู้สมัคร ส.ก.จาก

พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำางานในฐานะ ส.ก.เพื่อ

ประโยชน์สุขของพ่ีน้องทุกท่านต่อไป” รอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุ

ด้านนายสุชัชวีร์กล่าวระหว่างลงพ้ืนท่ี

ดูปัญหาท่ีเขตบางกะปิว่า ย่านรามคำาแหงเป็น

พ้ืนท่ีซ่ึงถือว่าต่ำาท่ีสุดย่านหน่ึงในกรุงเทพฯ ใน

อดีตเป็นพ้ืนท่ีทำานาทำาสวน มีการใช้น้ำาบาดาล

กันมาก ปัจจุบันเมื่อฝนตกลงมาก็ทำาให้พ้ืนท่ี

ดังกล่าวจมน้ำาทันที ดังน้ันการจะแก้ปัญหาใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันออกได้ จำาเป็นจะต้อง

พยายามรักษาแก้มลิงตามธรรมชาติไว้ หากมี

ประตูระบายน้ำาอัตโนมัติ คลองลำาพังพวยจะ

สามารถทำาหน้าท่ีช่วยระบายน้ำา ใช้เป็นพ้ืนท่ี

รับน้ำาตามธรรมชาติได้ และบริเวณริมคลอง

สามารถพัฒนาให้มีทางเดินออกกำาลังกาย 

หรือทำาเป็นทางข่ีจักรยานได้อีกด้วย เมื่อจะทำา

ท้ังทีต้องคิดให้ครบ ทำาให้จบ หากมีโอกาสเป็น

ผู้ว่าฯ จะทำาให้ประชาชนได้เดิน ได้ว่ิง ได้ออก

กำาลังกายอย่างแน่นอน

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ในสัปดาห์น้ีจะ

ลงพ้ืนท่ีครบ 50 เขตแล้ว โดยมีแผนจะลงพ้ืน

ท่ีเขตลาดกระบังเป็นเขตปิดท้าย ได้เห็นสภาพ

ปัญหาของกรุงเทพฯ พบว่าหนักกว่าท่ีคิด แต่

นโยบายท่ีวางเอาไว้ก็พิสูจน์แล้วเช่นกัน ว่า

สามารถทำาได้จริงและต้องทำาทันที ซ่ึงการ

แก้ปัญหาน้ันไม่สามารถทำาได้โดยลำาพัง ตน

มีทีมงาน ส.ก.ท้ัง 50 เขต ท่ีมีความมุ่งม่ันแก้

ปัญหา ทำางานเกาะติดใกล้ชิดในพ้ืนท่ีมานาน 

สามารถเป็นกระบอกเสียงได้ ทำาให้ผู้รับผิด

ชอบสามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ท่ีร้านอาหารไก่โห่ (อร่อยออเงิน) เขต

สายไหม กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ว่าท่ี

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ และอดีต 

รมว.คมนาคม และนางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอป                  

เมนท์ จำากัด (มหาชน) หรือ ดร.ยุ้ย หัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจ ได้กล่าวนำาเสนอวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายการลงพ้ืนท่ี โดยมีนางปวีณา หงสกุล                                                 

ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

ให้การต้อนรับในคร้ังน้ี

นายชัชชาติกล่าวว่า เขตสายไหมเป็น

เขตท่ีมีคนอาศัยอยู่มากท่ีสุด ปัญหาท่ีตามมา

กับจำานวนประชากรท่ีเพ่ิม ซ่ึงตรงกับนโยบาย

ของตนเร่ืองเส้นเลือดฝอย โดยสายไหมมี

เส้นเลือดใหญ่ท่ีพร้อม มีทางด่วน รถไฟฟ้า 

แต่เส้นเลือดฝอยท่ีลงสู่ชุมชนมีปัญหา เช่น

ถนนมีรถประจำาทางว่ิงเพียงสายเดียว หรือ

การระบายน้ำาท่ีมีการท่วมขัง ดังน้ันปัญหา

เหล่าน้ีจึงสอดคล้องกับแนวคิดของตนท่ีว่า 

กรุงเทพฯ ต้องการเส้นเลือดฝอยท่ีเข้มแข็ง

ควบคู่ไปกับเส้นเลือดใหญ่ เพื่อให้ชีวิตของคน

กรุงเทพฯ ดีข้ึน 

ด้านนางปวีณากล่าวว่า ในการทำางาน

ของรัฐบาลต้องทำางานแบบบูรณาการร่วมกัน 

จะแยกจากกันไม่ได้ ฉะน้ันบอกเลยผู้ชายคน

น้ีท่ีชื่อชัชชาติ คือตัวจริง รู้จักเขาดี และรู้ว่า

ทำางานเก่ง บอกเลยว่าชาวกรุงเทพฯ เราโชค

ดีท่ีมีผู้ท่ีมาอาสารับใช้ประชาชนท่ีชื่อชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ

ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้มีพิธีเปิด

สำานักงานเพื่อนชัชชาติ กรุงเทพเหนือ โดย

นายชัชชาติทำาการตีฆ้องสามคร้ังบริเวณหน้า

สำานักงาน

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อม

ในการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ในวันท่ี 22 พ.ค.น้ี

ว่า สัปดาห์ท่ีแล้วได้เปิด 200 นโยบาย ซ่ึง

เป็นตัวหลักของตน เพราะตนสัญญาว่าจะ

ทำา ดังน้ันจึงได้เร่ิมเผยแพร่ข้อมูลเหล่าน้ี ตอน

น้ียุทธศาสตร์หลักคือการส่ือสารข้อมูลให้

ประชาชนรับรู้ เพื่อสร้างความม่ันใจว่าจะ

ทำาได้จริง และนโยบายท่ีพูดมาเราจะทำาได้จริง 

ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน คงเร่งสื่อสารในเรื่อง

น้ีให้เข้มข้นข้ึน

“ทีมของผมเดินมานานมากในระยะ

เวลา 2 ปีท่ีผ่านมา และเชื่อว่าผมไม่ใช่เพ่ิงมา

ว่ิงสปีดร้อยเมตร เพราะคือการว่ิงมาราธอน 

ซ่ึงการว่ิงมาราธอนตอนจบต้องรักษาสภาพให้

ดี คงไม่ได้มีอะไรเป็นบ๊ิกเซอร์ไพรส์ แต่จะมี

ในส่วนของทีมงานท่ีค่อยๆ ทยอยเปิดตัว เรา

ไม่ต้องการเป็นพลุ เพราะนโยบายท่ีเราเอาลง

ในเว็บไซต์ก็มีคนเข้ามาอ่านเรื่อยๆ อยู่แล้ว เรา

ค่อยเป็นค่อยไป มีนโยบายให้ประชาชนได้เห็น 

และตลอด 60 วันท่ีเหลือประชาชนสามารถ

เข้ามาให้ความเห็นได้ ดังน้ันเราไม่ได้หวังจะ

มีกระแสเฉพาะวันเดียวท่ีเปิดตัว แต่เราหวัง

ว่าเราจะมีข้อมูลท่ีต่อเนื่อง” นายชัชชาติระบุ

เมื่อถามว่า กังวลใจหรือไม่ท่ีมีผู้สมัคร

เปิดตัวข้ึนมาเรื่อยๆ นายชัชชาติกล่าวว่า คน

สมัครเยอะย่ิงดีเพราะจะทำาให้เกิดการตื่นตัว

มาก และประชาชนสามารถเปรียบเทียบ

นโยบายได้ คนไม่ได้เลือกต้ังมานาน จึงหวังว่า

จะมีคนมาเลือกต้ังกันมากๆ สุดท้ายแล้วจะเป็น

ระบบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ มีการแข่งขันกัน

ส่วนในอนาคตจะมีการเชิญนางปวีณา

มาร่วมทีมทำางานด้วยหรือไม่น้ัน นายชัชชาติ

กล่าวว่า นางปวีณาอยู่กับทีมของตนอยู่แล้ว

ในแง่ของผู้แนะนำา เป็นเมนเทอร์เพราะอยู่ใน

พ้ืนท่ีสายไหม ซ่ึงให้คำาแนะนำาท่ีดีและมีค่ามา

โดยตลอด จริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้ผูกขาด ถ้า

นางปวีณาจะไปช่วยคนอื่นก็ไม่เป็นไร แต่ช่วย

เราก็ดีใจเพราะเป็นคนท่ีมีข้อมูลและผูกพันกับ

ชุมชน ซ่ึงน่ีเป็นทรัพยากรท่ีหาไม่ได้แล้ว

จากน้ันเวลา 13.15 น. นายชัชชาติ, 

ผศ.ดร.เกษรา และทีมงานได้ป่ันจักรยานเดิน

ทางไปยังชุมชนคลองหกวา เขตสายไหม เพื่อ

รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนใน

พ้ืนท่ี

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง “ซ้ือ

เสียงถูกกฎหมาย?” จำานวน 1,329 หน่วย

ตัวอย่าง โดยถามถึงความเชื่อของประชาชน

ว่า “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” 

ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถ่ินหรือระดับประเทศ 

พบว่าร้อยละ 76.75 ระบุว่าเชื่อมาก รองลงมา

ร้อยละ 16.33 ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 3.46 ระบุ

ว่าไม่เชื่อเลย ร้อยละ 3.31 ไม่ค่อยเชื่อ และ

ร้อยละ 0.15 เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ สำาหรับ

ความเชื่อว่า “ปัญหาการซ้ือเสียงในการเลือก

ต้ังจะสามารถแก้ไขได้” พบว่าร้อยละ 63.92 

ระบุว่าไม่เชื่อเลย รองลงมาร้อยละ 17.76 ไม่

ค่อยเชื่อ ร้อยละ 11.46 ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 

6.62 เชื่อมาก.

สมุทรปร�ก�ร•ผู้สื่อข่าวรายงาน 

เวลา 20.00 น. วันที่ 19 มี.ค.65 

ร.ต.อ.วีระพงษ์ อะภัยวงศ์ รองสารวัตร

สอบสวน สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

รับแจ้งมีผู้ถูกแทงเสียชีวิตหน้าแคมป์                                              

คนงานของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง 

ภายในซอยโรงปูนเด่นชัย หมู่ที่ 8 

ตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงประสาน

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ. 

บางพลี เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

สมุทรปราการ รุดไปตรวจสอบ 

ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนหน้าแคมป์

พักคนงาน พบศพนายกิตติศักดิ์ ผิวอ่อน 

อายุ 26 ปี ชาวนครปฐม นอนหงาย

เสียชีวิต สวมเสื้อยืดคอกลมสีม่วง สวม

กางเกงยีนส์สีดำา ใกล้กันพบด้ามไม้ถูพื้น

หักสองท่อนวางอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบและ

ชันสูตรเบื้องต้นพบบาดแผลถูกมีดแทง

เข้าที่ลำาตัวช่วงหน้าอกและหน้าท้องรวม

ทั้งหมด 6 แผล จึงถ่ายรูปและลงบันทึก

ประจำาวัน จากนั้นจึงมอบให้เจ้าหน้าที่

มูลนิธิร่วมกตัญญูพิมพ์ลายนิ้วมือและ

ส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรอย่างละเอียดที่

สถาบันนิติเวชฯ  

ส่วนผู้ก่อเหตุ นางสมสงัด สายแสน 

อายุ 49 ปี รอมอบตัวพร้อมมีดทำาครัว

ของกลาง มีแผลปูดบวมท่ีบริเวณหน้า

ผาก ยอมรับว่าเป็นคนลงมือแทงผู้เสีย

ชีวิตจริง สาเหตุมาจากก่อนหน้าน้ีบุตร

ชายไปมีเรื่องกับผู้เสียชีวิตแล้วว่ิงกลับมา

หาตนเองท่ีห้องพัก ซ่ึงอยู่ห่างกันประมาณ 

100 เมตร ตนเองจึงออกมาดูบุตรชาย พบ

ผู้เสียชีวิตว่ิงสวนมาท่ีห้องและทำาร้ายตน 

จึงตัดสินใจคว้ามีดทำาครัวในห้องต่อสู้และ

ว่ิงตามผู้ตายไปพร้อมกับจ้วงแทงใส่ผู้เสีย

ชีวิตไปหลายคร้ังจนล้มลง จากน้ันตนเอง

จึงกลับมาท่ีห้องพร้อมมีดท่ีใช้ก่อเหตุแล้ว

ลงมาน่ังรอมอบตัวกับทางตำารวจ  

เจ้าหน้าท่ีจึงควบคุมตัวนางสมสงัด 

และนายวรกันต์ บุตรชายไปสอบปากคำา

ท่ี สภ.บางพลี พร้อมแจ้งข้อหานางสม

สงัด ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ส่วน

ลูกชายต้องสอบปากคำาและสอบพยานท่ี

เห็นเหตุการณ์ว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุ

ด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนร่วมก็จะแจ้ง

ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพ่ิมเติม. 

แมเ่ดอืดแทงหนุม่ดบัหลงัทะเล�ะลกูช�ย

รวบจีนลักลอบผ่านไทยทำางานบ่อน

เชียงใหม่•ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.65 ที่ผ่านมา เจ้า

หน้าที่ฝ่ายปกครองอำาเภอแม่ริม 

ร่วมกับตำารวจ สภ.แม่ริม และชุด

สืบสวนภูธรจังหวัดเชียงใหม่กว่า 

20 นาย เข้าตรวจสอบร้านอาหาร

ภายในหมู่บ้านน้ำาต้น หมู่ 1 ต.เหมือง

แก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังได้

รับการร้องเรียนว่ามีการจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต จำาหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

แพงเกินจริง รวมทั้งเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นบ่อยครั้ง พบว่า

ร้านอาหารเปิดบริการริมแม่น้ำารวม 

12 ร้าน ทุกร้านมีการจำาหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้า นอกจาก

นี้ยังมีบางร้านเปิดโต๊ะกลางน้ำาให้

ลูกค้านั่งดื่มกินคลายร้อนอีกด้วย

นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัด

อำาเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

อำาเภอแม่ริม เปิดเผยว่า ทางอำาเภอ

ได้รับการร้องเรียน จึงสนธิกำาลังกับ

ตำารวจเข้าตรวจสอบ ซึ่งพบว่าทุก

ร้านไม่มีใบอนุญาตจำาหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ที่ถือเป็นความผิด

ชัดเจน เนื่องจากบริเวณนี้เป็น

พื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถออกใบ

อนุญาตจำาหน่ายสุราได้ จึงทำาการ

จับกุมและแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ดูแล

ร้านไปรับทราบข้อหากับพนักงาน

สอบสวน สภ.แม่ริม ซึ่งจะมีการ

เปรียบเทียบปรับร้านละ 500 บาท 

ตามกฎหมาย

“กรณีที่พบว่ามีการรุกล้ำาใช้

ประโยชน์ในแม่น้ำาปิง ได้สั่งให้ทุก

ร้านยุติการให้บริการในลักษณะนี้ 

และให้เก็บโต๊ะเก้าอี้ออกให้หมด 

เนื่องจากยังไม่ ได้รับอนุญาตจาก

กรมเจ้าท่า แต่หากหลังจากนี้ ได้

รับอนุญาตก็สามารถดำาเนินการได้ 

นอกจากนี้ยังกำาชับให้กำานัน ผู้ใหญ่

บ้าน เจ้าของท้องที่จัดเวรยามเข้า

มาตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ

ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท รวมทั้ง

สอดส่องไม่ให้กระทำาผิดกฎหมาย

ในทุกเรื่อง”.

จับร้านขายเหล้า

เปิดให้นั่งดื่มกิน

มีโต๊ะกลางน้ำาปิง เชียงร�ย•จนท.จับชาวจีนกว่า 10 คน 

เป็นพนักงานในกาสิโนตามแนวชายแดน

ประเทศเพื่อนบ้านท่ีลักลอบเข้าไทยใช้

เป็นเส้นทางหมุนเวียนเปล่ียนไปทำางาน

ตามเมืองเมียวดี เมียนมา เมืองปอยเปต 

กัมพูชา เป็นประจำา

วันท่ี 20 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ออกตรวจสถานท่ีสุ่มเส่ียงริมฝ่ัง

น้ำาโขงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว 

เมื่อคืนวันท่ี 19 มี.ค.ท่ีผ่านมา สามาถเข้า

ควบคุมตัวชาย 2 คนท่ีเดินเข้าไทยผ่าน

ช่องทางธรรมชาติบ้านดอนมหาวัน หมู่ 

9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตรวจ

สอบท้ังคู่เป็นชาวจีน ทราบชื่อคือ Mr. 

SUN LEI อายุ 37 ปี และ Mr. JI WEI 

อายุ 34 ปี เพ่ิงลอบข้ามแม่น้ำาโขงมาจาก

ฝ่ัง สปป.ลาว 

และในกลางดึกคืนวันเดียวกัน 

ขณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจไปถึงช่องทาง

ธรรมชาติ หมู่ 3 ต.ริมโขง อ.เชียงของ 

ได้พบชาวจีนเดินอยู่บริเวณน้ันอีก 5 คน 

ตรวจสอบทราบชื่อคือ Mr. LAI ZI อายุ 

28 ปี Mr. NI SHIGENG อายุ 29 ปี Mr. 

WU ZENGMING อายุ 28 ปี Mr. XIAN 

ANPEI อายุ 26 ปี และ Mr. YANG YONG 

อายุ 30 ปี ท้ังหมดลักลอบเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมาย

นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 18 มี.ค.65 

ทหารร้อย.ทพ.3104 ฉก.ทพ.31 กอง

กำาลังผาเมือง ทหารเรือจากหน่วยเรือ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่น้ำา

โขง (นรข.) เขตเชียงราย ด่านตรวจคนเข้า

เมือง (ตม.) เชียงแสน สภ.บ้านแซว และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีลาดตระเวนเฝ้า

ตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติริมตล่ิง

แม่น้ำาโขง เขตบ้านสบยาบ หมู่ 2 ต.แม่

เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้จับกุม

ชาวจีนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้ 4 คน 

ประกอบด้วย Mr. XIAO ZHUZHUO อายุ 

24 ปี Mr. SONG HE อายุ 20 ปี Mr. 

CHEN JUN อายุ 20 ปี และ Mr. ZHANG 

HAO อายุ 19 ปี

เจ้าหน้าท่ีจึงดำาเนินคดีท้ังหมดใน

ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา

และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.

2522 มาตรา 12 (1) และข้อหาไม่ปฏิบัติ

ตามคำาส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัย

อำานาจตามมาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

2558 รวมท้ังข้อหาฝ่าฝืนข้อกำาหนดท่ีออก

ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

จากการสอบสวนผ่านล่ามชาว

จีน ระบุว่า ท้ังหมดทำางานอยู่ในกาสิโน 

สปป.ลาว และถูกส่งไปทำางานหมุนเวียน

เปล่ียนกับพนักงานในกาสิโนตามแนว

ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของไทยท่ีอยู่

ในเครือข่ายเดียวกัน เช่น เมืองเมียวดี 

ประเทศเมียนมา เมืองปอยเปต ประเทศ

กัมพูชา เป็นต้น ดังน้ันจึงพากันลักลอบ

เดินทางจากกาสิโนแห่งหน่ึงไปยังอีก

แห่งหน่ึงโดยอาศัยเส้นทางคมนาคมใน

ประเทศไทยท่ีสะดวกกว่า.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ทรงเปิด

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

สำ าหรั บพระบรมราชานุ ส าวรี ย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตา 

ภรณ์สำาหรับพระมหากษัตริย์ ไทยในพระ

ราชพิธีสำาคัญ  พร้อมทรงพระมหาพิชัย

มงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจน

สิงหาสน์ นับเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 

แบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรก

ในประเทศไทย ดำาเนินการปั้นโดยช่างผู้

ชำานาญการ สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 

และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการปั้น 

หล่อ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เพื่อให้สำาเร็จ

อย่างประณีต งดงาม  และสมพระเกียรติ 

ต่อมาทรงพระดำาเนินไปยังบริเวณที่

ปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำา จำานวน 1 ต้น 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรง

ปลูกต้นอินทนิลน้ำา จำานวน 1 ต้น เมื่อเสด็จ

เข้าห้องโถงอาคาร เอสซีจี 100 ปี พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย

ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงคม จากนั้นได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์

สู่นวัตกรรมพระราชญาณทัศน์ พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ

ก่อตั้งเอสซีจี “จากพระราชญาณทัศน์ สู่

นวัตกรรมแห่งอนาคต” และทอดพระเนตร

นิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการ โซลูชัน

ของธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย ธุรกิจ

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, เอสซีจี

เคมิคอลส์, เอสซีจี แพ็กเกจจิงเพื่ออนาคต

ยั่งยืน, ธุรกิจร่วมทุน  (คูโบต้า), กิจกรรมเพื่อ

สังคม และห้องแสดงสินค้าชุมชน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระ

นามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นทรงฉาย

พระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ

บริษัท คณะผู้บริหาร  เมื่อสมควรแก่เวลา

จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับ

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.

ชินวัตร

สกรีนข้อความ “ครอบครัว เพื่อไทย”

โดย นพ.ชลน่านกล่าวบนเวทีตอนหน่ึง

ว่า “ครอบครัวเพื่อไทยจะเป็นนวัตกรรมใหม่

ของภาคประชาชน ด้วยนวัตกรรมการเมือง

ภาคพลเมือง จากร้อยเป็นพัน เป็นหมื่น เป็น

แสน จาก 400 เขต ในสองเดือนน้ีม่ันใจจะ

ได้ 8 ล้านสมาชิก และจะเติบโตเป็นบ้านหลัง

ใหญ่ไปเป็น 10 ล้าน  12 ล้าน 15 ล้าน ถ้า

เราได้โอกาสจากครอบครัวเพื่อไทย  ม่ันใจ

เป้าหมายแลนด์สไลด์เพื่อไทยท้ังแผ่นดินจะ

เป็นของพวกเรา แต่ส่ิงน้ีจะไม่เกิดข้ึนหากขาด

ผู้นำาท่ีเราหวังเอาไว้  เราโชคดีได้สายเลือด

พันธุกรรม ผู้ท่ีมีความปรารถนาดีต่อประเทศ

ชาติ ท่ีต้องการแก้ปัญหาให้พ่ีน้อง แต่ก็ถูก

กล่ันแกล้งทำาลาย แม้แผ่นดินแม่ก็ไม่ได้อยู่ 

แต่เราก็มีความภาคภูมิใจขอประกาศว่า ผู้นำา

ครอบครัวเพื่อไทย เป็นสายเลือด เป็นดีเอ็นเอ 

ของคนท่ีมีเจตนาท่ีจะสร้างบ้านสร้างเมือง

น้ี ในนามของพรรคไทยรักไทย เป็นประธาน

คณะท่ีปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัต

กรรรมเพื่อไทย ภูมิใจครับ หัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย คุณอุ๊งอ๊ิง แพทองธาร ชินวัตร”

จากนั้น น.ส.แพทองธารกล่าวว่า 

ขอบคุณหัวหน้าพรรคที่ ไว้วางใจให้เป็น

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตอนนั้นเป็นเพียง

ผู้เฝ้ามอง นายทักษิณตั้งพรรคเพื่อไทยตอน

ตนอายุ  12 ตอนที่ถูกรัฐประหารอายุ 20 

ตอนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ถูกรัฐประหารตนอายุ 28 ปี แม้ไม่ได้เข้า

มาทำาการเมือง แต่ก็ได้รับผลกระทบ บ้าน

หลังนี้บ้านเพื่อไทยได้เติบโตฝ่าฟันอุปสรรค

มากมาย ระหว่างทางมีคนตกหล่นหายไป

บ้าง แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ร่วมกันวันนี้ 

ยังพร้อมต่อสู้ไปกับเรา ขอบคุณประชาชน

ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา การสนับสนุน

ของประชาชนทำาให้พรรคเพื่อไทยมีวันนี้ 

ตลอด 23 ปีบนเส้นทางการเมืองของพรรค

เพื่อไทย  เรามีประสบการณ์มากกว่าพรรค

อื่น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำาให้รู้สึก

ว่าถึงเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อความต้องการ

ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะต้อง

ทำาให้พรรคเพื่อไทยเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม 

ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า ไม่มี

ทางลืมประชาชนรากหญ้าที่สนับสนุนเรา

มาตั้งแต่ไทยรักไทย เราจะต้องอยู่อย่าง

แข็งแกร่งและอยู่รอดเพื่อเป็นความหวังอัน                                                           
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เรื่องคือ การสร้างการมีส่วนร่วมการทำางาน

ของคนทุกเจเนอเรชัน และจะต้องจัดตั้ง

รัฐบาลให้ได้ ระบอบเผด็จการต้องหมดไป 

พูดตอนนี้อาจฟังไกลตัว แต่ไม่ไกลเกินไป

แน่นอน ต้องเตรียมพร้อมเมื่อถึงเวลา เรา

ต้องพร้อม พรรคเพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาล

ให้ ได้ และต้องเป็นแกนนำาจะได้ผลักดัน

นโยบายได้ แต่ถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้  ต่อให้

นโยบายดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ โดยนโยบายของเราจะเติมเงินในกระ 

เป๋าให้ประชาชนแบบมีเกียรติ อำานาจรัฐ

เท่านั้นที่จะเป็นทางออก การบรรลุเป้า

หมายต้องการการสนับสนุนจากพี่น้อง ดัง

นั้นพรรคเพื่อไทยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นที่มาของ

ครอบครัวเพื่อไทย 

น.ส.แพทองธารกล่าวบนเวทีว่า สมัย

พรรคไทยรักไทย มีสมาชิกพรรคถึง 14 ล้าน

รายชื่อ เมื่อถูกยุบพรรครายชื่อเหล่านั้นได้

หายไป เมื่อมีการตั้งเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทำาให้

การมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมืองกับ

ประชาชนห่างกันไปอีก แต่ไม่เป็นอะไร 

วันนี้พรรคเพื่อไทยทำากิจกรรมครอบครัว

เพื่อไทย บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม เป็นการ

สร้างการมีส่วนร่วม เราอยากให้ประชาชน

สมัครเข้ามาเยอะๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายชนะ

การเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ มาร่วมเป็น

ครอบครัวเพื่อไทยด้วยกัน วันนี้เราต้องการ

สู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อถึงเวลา 14 ล้าน

เสียงจะเกิดอีกครั้งกับพรรคเพื่อไทยวันนี้ 

เราจะอยู่เป็นครอบครัว จะสู้ต่อไปอย่างเข้ม

แข็ง เราจะไม่ทิ้งกัน

‘อุ๊งอิ๊ง’ ยังกั๊กแคนดิเดตนายกฯ 

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์

หลังได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จะ

นำาไปสู่การรับตำาแหน่งแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีของพรรรหรือไม่ว่า ความจริง

แล้วนี่คือความตั้งใจที่มาเปิดตัวเป็นหัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย เนื่องจากอยากให้สมาชิก

พรรคไทยรักไทยเดิมได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีก

ครั้ง เพื่อร่วมจิตวิญญาณเดิมของเราที่เคย

อยู่ร่วมกัน และเคยทำาให้บ้านหลังเก่าแข็ง

แรง ประเด็นของตนมีเพียงเท่านี้

เมื่อถามว่า แต่ก็พร้อมใช่ไหมหากจะ                                                            

รับตำาแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ

พรรค น.ส.แพทองธารกล่าวว่า อย่างที่

บอกว่าเราต้องทำางานกันเป็นทีม การที่เข้า

มาทำางานในพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ไม่ ได้

อยู่ที่ตนเพียงคนเดียวแล้วว่าจะได้เป็นแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ การทำางานทุก

อย่างต้องอาศัยพรรค วันนี้ทุกคนในพรรค

เพื่อไทยพร้อมที่จะทำางานเพื่อประเทศชาติ 

พร้อมที่จะทำาทุกอย่างเพื่อให้เรามี โอกาส

จัดตั้งรัฐบาล เพื่อที่จะได้ผลิตนโยบาย

ดีๆ มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และขจัด

ความฝืดเคืองด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน 

ตลอดระยะเวลาที่ทำางานมาตั้งแต่พรรค

ไทยรักไทย ได้พิสูจน์ผลงานอยู่แล้วว่า สิ่ง

ที่คิดและเสนอออกไปสู่ประชาชนสามารถ

ทำาให้เกิดขึ้นได้จริง ตลอด 23 ปีมาจนถึง

พรรคเพื่อไทย เรามีเครื่องมือที่ดี บุคลากร

ที่มีคุณภาพ ที่จะมาผลักดันนโยบายที่ดีให้

ประเทศ

“พูดได้เลยว่าหากพร้อมเมื่อไหร่ ไม่ 

ใช่แค่ตัวอิ๊งที่พร้อม แต่ทุกคนพร้อมที่จะแก้

ปัญหาของประเทศชาติที่กำาลังเผชิญอยู่ วัน

นี้เพื่อไทยพร้อมที่สุดแล้ว ส่วนแคนดิเดตนา

ยกฯ พรรคเพื่อไทย เคยตอบไปแล้วเมื่อยุบ

สภาเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน” น.ส.แพทองธาร

กล่าว

เมื่อถามว่า บนเวทีพูดว่าจะศึกษาข้อ

ผิดพลาดที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงปัจจุบันและ

อนาคต ข้อผิดพลาดที่ว่าคืออะไร  น.ส.แพ

ทองธารกล่าวว่า ขอไม่พูดถึงอดีตแล้วกัน 

ที่ผ่านมามีข้อดีข้อเสียเยอะแยะไปหมด ทุก

อย่างที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้จากมัน อาจจะ

เป็นการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ผิดพลาด  

รู้สึกว่าเราอยากทำาใหม่ เวลาที่เราทำาอะไร

ในหนึ่งวันคงไม่ได้ทำาถูกต้อง 100% คิดว่า

ด้วยความเป็นมืออาชีพของพรรคเพื่อไทย

เอง ยิ่งเข้ามาใกล้ เรายิ่งรู้ว่าคนของเราทุก

คนมีศักยภาพมีประสบการณ์อยู่มากจริงๆ 

และมีคนที่มีความคิดดีๆ อยู่มาก วันนี้พรรค

เพื่อไทยพยายามสร้างตรงนี้เป็นส่วนสำาคัญ 

และเน้นให้ทุกคนสามารถทำางานร่วมกันได้ 

รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาทำางานตรงนี้

ถามย้ำาว่า ที่มีการประกาศบนเวที

ว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นแกนนำาจัดตั้ง                                                       

รัฐบาลให้ ได้ เพื่อทำาให้เผด็จการหมดไป 

ดูเหมือนเป็นการประกาศศึก กังวลจะมี

ผลกระทบตามมาหรือไม่ น.ส.แพทองธาร

กล่าวว่า คิดว่ามันเป็นความจริง เพราะ

เราต้องเอาระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็ม

รูปแบบกลับคืนมา คือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะ

ประเทศไทยเราควรเป็นประชาธิปไตยแบบ 

100% และรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาได้ก็ต้อง

มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนต้องเป็นคน

เลือกเท่านั้น

ส่วนข้อถามที่ว่า ประเมินว่าจะได้

เสียงในการเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาลเท่า

ไหร่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ยังไม่ได้คิด

เลยเพราะเป็นเรื่องของอนาคต แต่ก็ขอให้

ได้เยอะๆ

ส่วนเมื่อถามว่า นายทักษิณพูดหลาย

ครั้งว่าอยากกลับมาเมืองไทย ในฐานะ

ลูกสาวคิดว่านายทักษิณมีเป้าหมายเรื่องนี้

อย่างไร น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คุณพ่อ

อยากกลับมาเลี้ยงหลาน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ

พรรคเพื่อไทย แต่ทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของ 

อิ๊งตั้งแต่เล็กแล้ว เราปรึกษาคุณพ่อตลอด  

เพราะเราเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมากๆ 

ส่วนเรื่องพ่อกลับบ้านไม่ใช่เป้าหมายหลัก 

วันนี้ปัญหาหลักของประเทศคือปากท้อง คือ

เศรษฐกิจ และปัญหาของประชาชน ไม่ใช่

ปัญหาของครอบครัวอิ๊ง ควรจะโฟกัสตรง

นั้น แต่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวทุกคน

เป็นกำาลังใจที่ดีของอิ๊ง

เมื่อถามอีกว่า ตั้งแต่เป็นประธานที่

ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

และมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอีก 

มีความมั่นใจการทำางานการเมืองเพิ่มขึ้น

หรือไม่  น.ส.แพทองธารกล่าวว่า อิ๊งรู้สึก

มั่นใจในพรรคเพื่อไทย อันนี้เวลาพูดต้อง

มองตาถึงจะเข้าใจว่าพูดจริงหรือไม่ อิ๊งรู้สึก

มากเลยว่าเวลาเข้ามาที่พรรคเพื่อไทย มี

อะไรมากมายกว่าตอนที่เป็นผู้เฝ้าดู พรรค

เพื่อไทยมีศักยภาพอย่างมาก ทุกคนล้วนมี

ศักยภาพที่แตกต่างกัน เมื่อมีการจัดการที่ดี 

เขาก็ร่วมมือการทำางานทุกครั้ง

เมื่อถามว่าพร้อมลงสมัคร ส.ส.หรือ

ไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ยังค่ะๆ

จากนั้น น.ส.แพทองธารได้เดินทางไป

ยังบ้านโนนกอก  อ.เมืองอุดรธานี เพื่อเข้า

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือจากพราหมณ์

และผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อแล้วเสร็จได้

เดินชมวิธีการทอผ้าแบบโบราณ ได้ร่วมชม

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีเด็กนักเรียนและ

กลุ่มผู้สูงอายุมาออกร้าน โดยได้อุดหนุนกิ๊บ

ติดผมที่ทำามาจากผ้าทอและผ้าฝ้ายมัดหมี่ 

รวมทั้งชมการสาธิตตำาข้าวเหนียวเพื่อนำามา

ทำาข้าวเกรียบ พร้อมกับพูดคุยสอบถามด้วย

ความสนใจ

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต

กรรมการการเลือกตั้ง ได้ โพสต์ข้อความ

ระบุว่า การเปิดตัวอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบ                                                   

ครัวเพื่อไทย มีความหมายทางการเมือง

อย่างไร 1.ครอบครัวใหญ่กว่าพรรค 2.การ 

เป็นสมาชิกครอบครัว ทำาลายกำาแพงข้อ

จำากัดของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่สมาชิก

พรรคต้องเสียค่าสมาชิก 200 บาท/ปี เป็น

สมาชิกครอบครัวไม่ต้องเสียเงิน 3.การเป็น 

สมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจำากัดใดๆ แต่

กลายเป็นฐานสนับสนุนของพรรคในการ

เลือกตั้ง 4.ถือเป็นการเดินเกมทางการเมือง 

ใหม่ของพรรคเพื่อไทย แต่ต้องระวังเรื่อง

การให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัว

เพื่อไทย เพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทาง                                                     

การเมืองของพรรคอย่างหนึ่ง ที่ยังต้องถูก                                                   

ควบคุมโดย พ.ร.ป.พรรคการเมือง 5.มีคำา 

ทำานายว่า หัวหน้าครอบครัว คืออีกก้าว                

ที่เข้าใกล้ตำาแหน่งผู้ที่พรรคจะเสนอชื่อเป็น

นายกรัฐมนตรี และ 6.อุ๊งอิ๊งวันนี้ดูไม่สดใส 

ไม่เฉียบเท่าการเปิดตัวครั้งที่แล้ว น่าจะ

เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง หากจะเป็น

แบบข้อ 5 ยังต้องเทรนให้มีพลังแบบคุณพ่อ 

และมีเสน่ห์แบบคุณน้าอีกนิด

ยื่นซักฟอกเร็วปิดทางยุบสภา  

ด้านความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้าน 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุเตรียมยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 23 พฤษภาคม

ว่า สำาหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรค

ร่วมฝ่ายค้านตกลงกันว่าจะประชุมร่วมกัน

เป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 

โดยพรรคก้าวไกลขณะนี้มีการเตรียมพร้อม 

เริ่มรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ไว้แล้ว คิด

ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมน่าจะพร้อมพอดี 

แต่ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่มีการ

ตกลงว่าจะยื่นญัตติกันวันใด โดยดูไว้ 2  

ช่วง คือช่วงแรกนับตั้งแต่เปิดประชุมสภา

เลย และอีกช่วงคือหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีผ่านการพิจารณา 

ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะตกลง

ร่วมกันว่าจะยื่นช่วงเวลาใด

“เรามีการหารือกันตลอด แต่ละ

พรรคก็เตรียมข้อมูล เราพยายามทำาให้เห็น

ว่ารัฐบาลไม่สมควรบริหารประเทศหรือได้

รับความไว้วางใจอีกต่อไป เราทราบความ

คาดหวังของประชาชนและจะทำาหน้าที่

อย่างเต็มที่ ขณะนี้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

กำาลังพยายามรวบรวมข้อมูล เจาะข้อมูล

แต่ละเรื่องให้ ได้มากที่สุด ยังมีเวลาอีก 

2 เดือนจะทำาอย่างเต็มที่  พรรคก้าวไกล

ยืนยันว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะยื่นช่วงเวลา

ใดก็ตาม และเชื่อว่าน่าจะทำาให้รัฐบาลถูก

ตรวจสอบจนไม่สามารถตอบได้” ส.ส.พรรค

ก้าวไกลกล่าว 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวหลังถูก

ถามว่าพรรคจะร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ด้วยหรือไม่ 

โดยตอบมาว่า “ไม่” เพราะจุดยืนของพรรค

นั้นไม่ใช่ฝ่ายค้าน แต่เรามีความชัดเจน

ว่า หากรัฐบาลทำาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนเราจะสนับสนุน แต่หากทำาอะไร

ที่ ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่เป็น

ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม ซึ่งบางครั้งเป็น 

กลุ่มที่เขารวยอยู่แล้ว ไปให้เขารวยต่อเรา

ก็ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้พรรคจะพิจารณาเป็น

เรื่องๆ ไป

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำารวจความ

คิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำานวน  

1,127 ตัวอย่าง เรื่องการเมืองไทย…วุ่นวาย

จริงหรือ? โดยเมื่อถามว่า ประชาชนคิด

ว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ณ วัน

นี้บ่งบอกถึงอะไรบ้าง 68.90% ระบุว่า การ

ต่อรองอำานาจและผลประโยชน์ทางการ

เมือง 62.56% ระบุว่าเสถียรภาพของรัฐบาล 

อาจมีการยุบสภา  60.32% ระบุว่ามีการ

ตั้งพรรคใหม่ ย้ายพรรค พรรคการเมือง

แตกแยก 58% ระบุว่า ส.ส.เตรียมหาเสียง 

ใกล้มีการเลือกตั้งใหม่ และ 54.16% ระบุว่า

เป็นเกมการเมือง  

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการนัด                                                                       

รับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการ 

เมืองทั้งพรรคเล็กและพรรคใหญ่ในช่วงนี้

เหมาะสมหรือไม่ พบว่า 61.67% ระบุว่าไม่

เหมาะสม  27.06% ระบุว่าไม่แน่ใจ และ 

11.27% ระบุว่าเหมาะสม และเมื่อถามว่า

ประชาชนคิดว่าปัญหาบ้านเมือง ณ วันนี้ 

รัฐบาลควรให้ความสำาคัญและแก้ไขเรื่องใด

โดยเร่งด่วน พบว่า 91.44% ระบุว่าน้ำามัน

แพง สินค้าแพง 71.81% ระบุว่ารายได้

ไม่พอกับรายจ่าย หนี้สิน 69.94% ระบุว่า

คุณภาพชีวิตประชาชน 66.64% ระบุว่า

จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น และ 

55.22% ระบุว่าตกงาน ว่างงาน           

สวนดุสิตโพลยังเผยผลสำารวจประ                                                               

ชาชน คิดว่านักการเมืองไทย (ทั้งฝ่ายรัฐ                                                                

บาลและฝ่ายค้าน) ดูแลทุกข์สุขของประชา 

ชนมากน้อยเพียงใด โดย 52.19% ระบุว่า

ไม่ค่อยดูแล 24.62% ระบุว่าดูแลพอสมควร 

21.31% ระบุว่าไม่ดูแลเลย และ 1.88% 

ระบุว่าดูแลเป็นอย่างดี ถามอีกว่าประชาชน

เชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ณ วัน

นี้ มากน้อยเพียงใด พบว่า 45.12% ระบุ

ว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น 32.77% ระบุว่าไม่เชื่อ

มั่น 19.61% ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น และ 

2.50% ระบุว่าเชื่อมั่นมาก 

“ประชาชนคิดว่ารัฐบาล ณ วันนี้

มีเสถียรภาพหรือไม่ พบว่า 50.94% ระบุ

ว่าไม่ค่อยมีเสถียรภาพ 31.31% ระบุว่า

ไม่มีเสถียรภาพ 15.70% ระบุว่าค่อนข้างมี

เสถียรภาพ และ 2.05% ระบุว่ามีเสถียรภาพ

มาก ทั้งนี้เมื่อถามถึงภาพรวมประชาชนมอง

การเมืองไทย ณ วันนี้ วุ่นวายหรือไม่ พบว่า 

49.69% ระบุว่าค่อนข้างวุ่นวาย  43.80% 

ระบุว่าวุ่นวายมาก 5.44% ระบุว่าไม่ค่อย

วุ่นวาย และ 1.07% ระบุว่าไม่วุ่นวาย”.

‘บิ๊กตู่’

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,353,969 

ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น  22,292 ราย ทำาให้มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563  จำานวน 

3,089,584 ราย อยู่ระหว่างรักษา 240,139  

ราย อาการหนัก 1,432 ราย ใส่ท่อช่วย

หายใจ 521 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย 

เป็นชาย 44  ราย หญิง  40 ราย  เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 69 ราย มีโรค

เรื้อรัง  13  ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563  จำานวน 24,246 ราย 

สำาหรับ  10  จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด  

ได้ แก่  กทม. 2,880 ราย, นครศรีธรรมราช 

1,637 ราย,  ชลบุรี   1,191 ราย,  สมุทรสาคร  

969 ราย,  สมุทรปราการ   907 ราย,  

ฉะเชิงเทรา  629 ราย,  นครปฐม  587 ราย,   

สงขลา  572 ราย,  ราชบุรี  571 ราย  และ

บุรีรัมย์  557  ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความ

สำาคัญกับการลดอัตราการติดเชื้อและการ

เสียชีวิตให้ต่ำาที่สุด ภายใต้สถานการณ์ไวรัส

โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาด และจำานวน

ผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้น ซึ่งเป็นห่วงผู้ป่วยติด

เชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัว

อยู่ในโรงพยาบาล ขณะนี้มีจำานวนสูง เฉลี่ย

จังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียง  25.9% 

“จากรายงานผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น

ผู้อายุมากกว่า  60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มี

โรคประจำาตัว สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ

ที่ ได้รับวัคซีนเพียง 2 เข็ม หรือไม่ได้รับ

วัคซีนเลย  ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) พบว่า ผู้ที่ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ

ได้รับวัคซีนครบสามารถลดการติดเชื้อและ

เสียชีวิตลงได้ นายกฯ จึงขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งรัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง 608 

ที่ยังไม่ได้ฉีด รวมไปถึงให้เร่งการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นและวัคซีนสำาหรับเด็กให้ทั่วถึงได้

มากที่สุด” นายธนกรกล่าว

สำาหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ตั้งแต่ 28  ก.พ.64 - 18 มี.ค.65 

รวม 127,263,288 โดส ใน 77 จังหวัด 

แบ่งเป็นผู้ ได้รับวัคซีนเข็มที่  1 สะสม  

54,846,677 โดส ผู้ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 

สะสม  50,088,649 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็ม

ที่ 3 สะสม  20,374,200 โดส และผู้ได้รับ

วัคซีนเข็มที่ 4 สะสม  1,953,772 โดส

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รอง

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงตัวเลขผู้

ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตว่า ยังเป็น

ตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตที่คาดการณ์ไว้ใน

ฉากทัศน์ โดยจะมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่ม

อาการสีเขียวจำานวนมาก ส่วนกลุ่มสีแดง

หรือที่เสียชีวิต แม้จะมีจำานวนมากก็อยู่ใน

กรอบการคาดการณ์เช่นกัน โดยสาเหตุที่

มีผู้เสียชีวิตมากขึ้น  พบว่าเป็นกลุ่มคนสูง

อายุที่มี โรคประจำาตัวและไม่ได้มีกิจกรรม

นอกบ้าน เป็นการรับและติดเชื้อจากคน

ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว โดยผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ ไม่ได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 เมื่อเจ็บป่วยจึงทำาให้

มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต และกว่าจะมี

อาการหนักหรือรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต 

ก็ต้องนอนในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1-2 

สัปดาห์

“อยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุรับวัคซีน

เข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง 

ซึ่งจะมีลูกหลานเดินทางไปเยี่ยม โดยข้อมูล

ของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 19 มี.ค. พบ

ว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มารับเข็มกระตุ้น

หรือเข็ม 3 ยังน้อยอยู่ มีแค่ 4.2 ล้านคน

เท่านั้น จากสัดส่วนผู้สูงอายุที่รับวัคซีนเข็ม 

2 จำานวน 10 ล้านคน และพบว่าในจำานวน

นี้มีผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มผ่านไปนานแล้ว

ถึง 3 เดือนถึง 6  ล้านคน และยังมีผู้สูงอายุ

ที่ไม่ได้รับวัคซีนสักเข็มเลยอีก  2.1 ล้านคน 

จึงอยากวิงวอนให้คนกลุ่มนี้มารับวัคซีน” 

นพ.โสภณกล่าว

ขณะที่ นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้า

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระบุ

ว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการฉีด

วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกและเข็มสองใน

สัดส่วนที่สูงตามเป้าหมาย แต่เข็มกระตุ้น

ยังฉีดได้เพียงประมาณ 30%  ซึ่งกลุ่มผู้สูง

อายุมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด สธ.จึงให้ทุก

จังหวัดเร่งรัดการฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้ 

เพื่อสร้างความปลอดภัยตามนโยบาย SAVE 

608 by Booster Dose โดยเฉพาะช่วง

เทศกาลสงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึง เนื่องจาก

ลูกหลานมีการเดินทางกลับภูมิลำาเนาไป

เยี่ยมบุพการีและครอบครัวจำานวนมาก 

ทำาให้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกันในครัว

เรือน จึงต้องสร้างความปลอดภัยให้ผู้สูง

อายุด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด 

ขณะที่ลูกหลานก็ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

และทำาตัวเองให้ปราศจากเชื้อก่อนเดินทาง

กลับไปเยี่ยมบ้านด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ นพ.สุเทพกล่าวอีกว่า แต่ละ

จังหวัดมีการวางแผนการดำาเนินงานเพื่อ                                                                 

เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแล้ว โดย จ.มหาสาร 

คาม ใช้ 6 กลยุทธ์สำาคัญทำาให้ฉีดวัคซีนใน

กลุ่ม  608 ได้เพิ่มขึ้น คือ 1.มีระบบการจัด

การรายชื่อรายบุคคล และการลงนามสาม

เส้าระหว่าง ประชาชน ผู้ ใหญ่บ้าน และ 

อสม. พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่

ทุกหมู่บ้าน 2.มีการสรุปรายงานถึงนายอำา 

เภอให้สั่งการหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมจัดเตรียม

ผู้มารับการฉีดในพื้นที่ 3.มีระบบรายงาน 

สรุปผลงานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แบบราย

หน่วย 4.จัดแคมเปญที่เหมาะสมทุกเดือน 

และสื่อสารอย่างทั่วถึง 5.มีระบบการเสริม

พลังรายพื้นที่ที่มอบหมาย และ 6.ระบบราง 

วัลสร้างขวัญกำาลังใจระดับหมู่บ้าน ตำาบล 

อำาเภอ และหน่วยฉีด

“นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้

นำาเสนอแนวทางดังกล่าวในการประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข  สธ. ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็น

แนวทางที่ ได้ผลดี จังหวัดต่างๆ  สามารถ

นำาไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของ

พื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มความครอบคลุมการได้

รับวัคซีนเข็มกระตุ้นของกลุ่ม  608 ให้ได้

มากที่สุด” นพ.สุเทพกล่าว

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในต่างจังหวัดนั้น ที่  จ.เชียงใหม่ ที่ประชุม 

คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด เชียงใหม่ 

สรุปสถานการณ์การระบาดว่า มีการติดเชื้อ

รายใหม่เพิ่มสูงเป็นสถิติขึ้นมาอีกรอบมาก

ถึง 3,727 ราย  และการรักษาตัวในทุกระบบ

เพิ่มขึ้นเป็น 18,099 ราย และมีอาการหนัก

เพิ่มเป็น  49 ราย 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ จำานวน 557 ราย  กระจายอยู่ใน 

19 อำาเภอ รวมยอดผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโค

วิด-19 ระลอกมกราคม 20,755 ราย มีผู้เสีย

ชีวิตสะสม  27 ราย หายป่วยสะสม 16,192 

ราย และยังรักษาอยู่ 4,536 ราย 

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นครราชสีมารายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติด

เชื้อโควิด-19 รวม 1,865  ราย รวมผู้ป่วย

สะสมจำานวน 42,486 ราย และมีผู้ป่วยเสีย

ชีวิต 4 ราย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 

68 ราย  รักษาหายสะสม 25,376 ราย ยัง

รักษาอยู่จำานวน  17,042 ราย 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

สงขลา รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 572 

ราย นับว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับต้นปี 

2565 รวมติดเชื้อสะสม 14,815 ราย เสีย

ชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 41 ราย แต่หาก

รวมตัวเลขจากการตรวจหาเชื้อโดย ATK 

และ RT-PCR พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวัน

ละ 1,100 ราย กำาลังรักษาตัว  41,000 ราย 

อาการรุนแรง อาการปานกลางกว่า 100 

ราย ใช้เตียงไป 4,910 เตียง จากทั้งหมด 

11,040  เตียง.

ซัดรัสเซีย

สภาเมืองนี้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ปฏิบัติการ

ค้นหากู้ชีพพบคนบาดเจ็บสาหัส 1 คน

จากเหตุการณ์นี้ แต่ยังไม่พบคนเสียชีวิต 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่ามี

คนติดอยู่ในห้องหลบภัยใต้ดินของอาคาร

จำานวนเท่าใด ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ

เลนสกี บอกว่ามีคนได้รับการช่วยชีวิตออก

มาได้ 130 คน บางคนบาดเจ็บหนัก

ทามารา คาวูเนนโก ชาวเมืองวัย 58 

ปี กล่าวว่า นี่ ไม่ใช่มาริอูโปลอีกต่อไปแล้ว 

แต่คือนรก ถนนเต็มไปด้วยศพของพลเมือง

ในวิดีโอแถลงเมื่อคืนวันเสาร์ เซเลน

สกีกล่าวว่า การล้อมโจมตีเมืองมาริอูโปล

จะถูกบันทึกไว้ ในประวัติศาสตร์ของความ

รับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงคราม “การ

ทำาแบบนี้ต่อเมืองที่สงบสุขเป็นการก่อการ

ร้ายที่จะถูกจดจำาไปอีกหลายศตวรรษ” ผู้นำา

ยูเครนกล่าว พร้อมกับเตือนชาวรัสเซียอีก

ว่า  สงครามนี้ทำาให้ทหารรัสเซียโดนฆ่าตาย

ไปแล้ว 14,000  นาย และจำานวนมีแต่จะ

เพิ่มมากขึ้น

รัสเซียไม่ได้เปิดเผยยอดความสูญ

เสียของกำาลังพลมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 

ที่กระทรวงกลาโหมเคยระบุว่ามีทหารเสีย

ชีวิตแล้วเกือบ 500 นาย ส่วนของยูเครนนั้น 

เซเลนสกีเคยกล่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคมว่า 

มีทหารยูเครนเสียชีวิตแล้วราว 1,300 นาย 

แม้จะมีกำาลังพลและยุทโธปกรณ์

น้อยกว่ารัสเซียมาก  แต่กองทัพยูเครนรบ

ต้านทานอย่างดุเดือด ทำาให้การรุกคืบของ

รัสเซียทำาได้เชื่องช้า ความพยายามโอบล้อม 

กรุงเคียฟและอีกหลายเมืองหยุดชะงัก การ

ส่งกำาลังบำารุงเสี่ยงต่อการโดนยูเครนลอบ

โจมตี กองทัพรัสเซียหันมาใช้การโจมตีทาง

อากาศจากระยะไกลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ

ใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์ โซนิกชนิดใหม่ล่าสุดใน

การทำาสงครามเป็นครั้งแรก 

รายงานข่าวกรองล่าสุดของกระ 

ทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวด้วยว่า ยูเครนยัง

สามารถป้องกันน่านฟ้าของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำาให้รัสเซียต้องพึ่งพาอาวุธ

ที่ปล่อยออกมาจากน่านฟ้าของรัสเซีย และ

รัสเซียยังถูกบังคับให้เปลี่ยนยุทธวิธีที่ลด

การสูญเสียกำาลังพล ด้วยการใช้อำานาจการ

ยิงแบบไม่แยกแยะ ซึ่งจะส่งผลให้พลเรือน

บาดเจ็บล้มตายมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน

ของยูเครนโดนทำาลาย และเพิ่มวิกฤตด้าน

มนุษยธรรม

หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

ระบุว่า นับแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงขณะนี้มีผู้ลี้

ภัยออกนอกยูเครนแล้วมากกว่า 3.3 ล้าน

คน และยังมีอีก 6.5 ล้านคนเป็นผู้พลัด

ถิ่นฐานในประเทศ รอยเตอร์อ้างข้อมูลจาก

สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของ

ยูเอ็น (โอเอชซีเอชอาร์) เมื่อวันเสาร์ว่า นับ

ถึงวันศุกร์ที่ 18  มีนาคม มีพลเรือนสังเวย

ชีวิตแล้วอย่างน้อย 847 คน รวมถึงสูญหาย 

112 คน และบาดเจ็บ 1,399 คน แต่เชื่อว่า

จำานวนที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก ผู้บาดเจ็บล้ม

ตายส่วนใหญ่เกิดจากระเบิดเช่นที่ยิงจากปืน

ใหญ่และเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำากล้อง, 

มิสไซล์ และการโจมตีทางอากาศ

เมื่อวันเสาร์ กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

ยืนยันว่า มีการใช้มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก “คิน

ซาห์ล” เป็นคร้ังแรกในยูเครน  โดยใช้ทำาลาย

คลังมิสไซล์ของยูเครนในแคว้นอีวาโน-ฟราน

คิฟส์ ทางภาคตะวันตกท่ีมีพรมแดนติดกับ

โรมาเนีย เมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์กล่าวกัน

ว่า การโจมตีคร้ังน้ีเป็นการใช้อาวุธไฮเปอร์โซ

นิกในสมรภูมิเป็นคร้ังแรกของโลก 

ต่อมาในวันอาทิตย์ กระทรวงแถลง

อีกครั้งว่า มิสไซล์คินซาห์ลถูกนำามาใช้อีก

ครั้งเพื่อทำาลายคลังเก็บเชื้อเพลิงของยูเครน

ในแคว้นไมโคเลียฟทางภาคใต้ 

คำาแถลงยังกล่าวด้วยว่า สามารถ

สังหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครน

และทหารรับจ้างชาวต่างชาติมากกว่า  100 

คน จากการโจมตีศูนย์ฝึกทหารในเมืองออฟ

รุคทางภาคเหนือ โดยใช้มิสไซล์ที่ยิงมาจาก

ทะเล.


